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คนละคร่ึงเฟส4ยืดใช3ด.

คลังรอสภาพัฒนเคาะงบ

ชงเพิ่ม4จว.แซนดบ็อกซ

พระราม 6 • คลังแจง “คนละครึ่งเฟส 

4”  เขา ครม.สัปดาหนี้ ไมทัน รอสภาพัฒน

เคาะงบโครงการกอน จอชงยืดเวลาใชยาว 

3 เดือน ยันเริ่ม 21 ก.พ. ไมชาเกินไป หวัง

ชวยบรรเทาภาระคาครองชีพประชาชน

เม� อวันที่ 18 มกราคม นายอาคม 

เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลัง เปดเผยวา โครงการคนละคร่ึงเฟส                                                         

4 ที่จะปรับเวลาการเริ่มโครงการใหเร็วขึ้น                                                     

นั้น ยังเสนอใหคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจาร 

ณาในสัปดาหนี้ ไมทัน เน� องจากอยูระหวาง

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง 

คมแหงชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน พิจารณา

เร� องการใชเงินกอน โดยโครงการคนละครึ่ง

เฟส 4 ตองใชเงินกูจาก พ.ร.ก.เงินกู

ไทยโพสต • สัญญาณดีผูปวยโควิดรักษา

หาย 6,637 ราย มากกวาติดเชื้อใหม 6,397 

ราย เสียชีวิต 18 ราย “บิ๊กตู” สั่งตรวจ

สอบผูเสียชีวิตจากโอมิครอน 2 ราย เบื้อง

ตนพบมีโรคประจําตัว “สธ.” เตรียมชง ศบค.                                                           

ชุดใหญ 20 ม.ค. ผอนคลายมาตรการคุม

โควิด ลดระดับเตือนภัยจาก 4 เหลือ 3 ปรับ                                                          

ลดจังหวัดโซนสี เพิ่มแซนดบ็อกซ จ.สมุทร 

ปราการ ชลบุรี เชียงใหม ขอนแกน เล็งเปด

เทสตแอนด โก ก.พ.นี้ “หมอยง” ชี้ภายใน

เดือน ม.ค.โอมิครอนแทนที่เดลตาทั้งหมด

เม� อวันที่ 18 ม.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในประ 

เทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 6,397 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 6,222 ราย จาก

ระบบเฝาระวังและระบบบริการ 6,173 ราย 

คนหาเชิงรุก 49 ราย เรือนจํา 10 ราย 

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” ตอกย้ําเลือกตั้ง

ซอมจบแลวคือจบ ขอใหพรรครวมรัฐบาล

สามัคคีเดินหนาประเทศ “ประวิตร” พรอม

ยินดี “จุรินทร” ควาชัย 2 เกาอี้ สั่งเด็กๆ 

เลิกวิจารณ เดือด! ไลนหลุด  “เฮง”  ชงทํา

โพลชี้นํา  พปชร.ตกต่ํา เพราะ  “ธรรมนัส”  

หรือไม  “แรมโบ”  ยกมือเชียร “วีระกร” 

หวง “บิ๊กตู” แกของแพงไมไดสะเทือนเลือก

ตั้งหลักสี่ ระบุ กทม.เปนตัววัดความนิยมนา

ยกฯ ที่นับวันคะแนนเริ่มดิ่งเหว “ราเมศ” 

ยันเอาผิดปารีณาแมลบโพสต ลั่น ปชป.

สําคัญกวาพรรครวม

เม� อวันที่ 18 มกราคม 2565 นาย  

ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) วา พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา                                                        

การกระทรวงกลาโหม แสดงความยินดี                                                         

กับวาที่ ส.ส.ใหมที่ชนะเลือกตั้งซอมจังหวัด                                                     

สงขลา เขต 6 และจังหวัดชุมพร เขต 1                                                         

ซึ่งการเลือกตั้งเปนไปตามระบอบประชาธิป 

ไตย โดยนายกฯ ขอบคุณหัวหนาพรรครวม

รัฐบาลที่จะทํางานรวมกันหลังจากนี้ และ

ขอใหทุกฝายทํางานรวมกันดวยความรัก

และความสามัคคีกันตอไป 

“นายกฯ ย้ําวาตลอด 3 ปที่ผานมา                                                      

รัฐบาลรวมกันทํางานอยางดีมาโดยตลอด 

ขณะน้ีเร� องการเมืองไดคล่ีคลายแลว จึงอยา                                                                 

ไดขยายใหเกิดความแตกแยก ขอใหรัฐมน                                                              

ตรีทุกทานทํางานรวมกันดวยความเรียบรอย

ตอไป เพ� อประโยชนของประชาชนเปนไป

ตามเปาหมายของประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน”

นายธนกรยังชี้แจงถึงกรณี ส.ส.พรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) บางคนออกมาโจม 

ตีพรรครวมรัฐบาลอยางหนักวา นายกฯ ขอ 

ใหทุกพรรครวมรัฐบาลรักสามัคคีในการทํา 

งานเพ� อประโยชนประชาชนตอไป อยาให

เกิดผลกระทบซ่ึงกันและกัน หรือเกิดความขัด

แยงเร� องที่ไมจําเปน

รายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาลแจง                                                     

วา ในที่ประชุม ครม.ผานระบบวิดีโอคอน

เฟอเรนซ พล.อ.ประยุทธไดย้ําเร� องความ

สัมพันธของพรรครวมรัฐบาลหลายครั้ง โดย

ชวงตนการประชุมไดกลาวแสดงความยินดี

กับ ส.ส.ใหมทั้ง 2 เขต 2 จังหวัด พรอมระบุ

วา “เร� องที่เกิดขึ้นเปนชวงของการหาเสียง

เลือกตั้ง แตสุดทายจบก็คือจบ ขอใหทุก

คนรักสามัคคีกัน เราเปนพรรครวมรัฐบาล 

ตองทํางานรวมกันตอไป เหมือนเร� องที่ผาน

มา อะไรที่มันเล็กนอยใหมองขามไป ทํางาน

เพ� อประชาชน อยาใหการเลือกตั้งมาเปน

ประเด็นสรางความขัดแยง” 

ขณะท่ีชวงทายของการประชุม พล.อ.                                                             

ประยุทธยังไดกลาวอีกวา “ขอบคุณทุกฝาย                                      

รัฐมนตรี พรรครวมรัฐบาล พวกเราเปน

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี อะไรหนักนิดเบา

หน�อยก็ใหอภัยกัน ผมขอละกันในฐานะหัว                                                       

หนารัฐบาล อะไรท่ีแลวก็แลวกันไป ก็รูอยูวา

มันเปนการเลือกตั้ง อะไรจบแลวก็จบ การ

เลือกตั้งรอบหนายังมาไมถึง ขอใหทํางาน

รวมกันตอไป อนาคตจะไดรวมงานกันอีก

หรือไมก็เปนเร� องอนาคต”  

รายงานขาวแจงวา เปนที่น�าสังเกต

ตลอดเวลาที่ พล.อ.ประยุทธกลาวเร� องนี้ 

ทําเนียบฯ • ครม.อนุมัติงบกลาง 1,480  

ลาน ดันโครงการ “พาณิชย...ลดราคา” 3 

พันจุดทั่ว ปท. ชวยลดภาระคาครองชีพ

ปชช. 3 เดือน นายกฯ กําชับ พณ.รายงาน

ปญหาของแพงตอ ครม.ทุกสัปดาห ขอธุร 

กิจรายใหญ-รายยอยตรึงราคา จี้ทําราคา

หมูใหลงเร็วที่สุด หวั่นตรุษจีนยังแพงอีก 

“ประภัตร” แจง ครม.ตัวเลขสุกรในมือไม

น�าเปนเหตุราคาพุง สงสัยมีคนฉวยโอกาส 

“สมศักด์ิ” ผวาขอมูลไมตรงโดนเชือดในสภา 

วอรรูม พณ.เตือนฉวยโอกาสขึ้นราคาอาจ

โดนอาญาดวย

เม� อวันอังคาร นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลง

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา ที่

ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติเงินงบประ 

มาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารอง

จายเพ� อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน วงเงินรวม                                                    

ทั้งสิ้น 1,480 ลานบาท เพ� อดําเนินโครงการ

พาณิชย...ลดราคา! ชวยประชาชน ป 2565                                                                 

ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ เพ� อบรรเทา                                                           

ความเดือดรอนของประชาชนในสถานการณ

การระบาดของเชื้อโควิด-19 เพิ่มชองทาง 

ในการเลือกซ้ือสินคาท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ                                                                   

ในราคาประหยัดใหแกประชาชนไดอยางท่ัว

ถึง รวมทั้งเพ� อใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ

ฐานรากและการบริโภค ซึ่งจะกอใหเกิดการ

หมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 

สําหรับรูปแบบของโครงการจะเปน 

การจําหน�ายสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพ

ใหแกประชาชนในราคาประหยัด ระยะเวลา 

ดําเนินการ 90 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.กิจกรรมบริหารจัดการจําหน�ายสินคาผาน                                                       

ชองทางจําหน�าย โดยจัดหาสถานท่ีจําหน�าย

และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ� อจํา 

หน�ายสินคาที่จําเปนตอการครองชีพ ผาน

ชองทาง อาทิ การจําหน�ายผานบริเวณราน

สะดวกซื้อ หางทองถิ่น หรือตลาด พื้นที่

สาธารณะหรือลานอเนกประสงคและสถานี                                                                  

บริการนํ้ามัน รวมจํานวนไมนอยกวา 3,000                                                                          

จุด ตามแหลงชุมชน

จับ 3 รานดัง

ขายเหลาเยยโควิด

กเฬวรากไรการศึกษา

‘คนกรุง’ อวม

คาครองชีพพุง!

ไทยโพสต • ศาลฎีกาฯ นักการเมืองชั้น

อุทธรณยืนยกฟอง 4  ขาราชการ คดีทุจริต

จัดซื้อรถดับเพลิง กทม. 6 พันลานบาท “วัน

ชัย” ซัดกลางสภาปฏิวัติแก โกงไมได 7-8 ป 

วงจรอุบาทวเลวรายกวาเดิม  

เม� อวันท่ี 18 มกราคม เวลา 10.00 น.                                                          

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหน�ง

ทางการเมือง สนามหลวง ไดอานคําพิพาก 

ษา (ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ) คดีหมายเลขดําที่ 

อม.อธ. 2/2564 หมายเลขเลขแดงที่ อม.อธ. 

1/2565 ระหวางอัยการสูงสุด โจทก นาย

สุวิทย ศิลาทอง น.ส.สุทิพย ทิพยสุวรรณ 

พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนสิริ พ.ต.ท.รักศิลป 

รัตนวราหะ ทั้งสี่คนดํารงตําแหน�งในฐานะ

กรรมการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง

พรอมอุปกรณบรรเทาสาธารณภัย
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อิสรภาพแหงความคิด

ศาลยืนยกฟอง

‘4ขรก.’กทม.

ทุจริตดับเพลิง
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2 ในประเทศ

 กกต.ตองเรงทําหนาที่

ลพวงจากการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

หรือ ส.ส. เขต 1 จังหวัดชุมพร และเขต 6 จังหวัด

สงขลา ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเม� อวันอาทิตยที่ 16 มกราคม 

2565 ที่ผานมา นายอิสรพงษ มากอําไพ ผูสมัครจากพรรค

ประชาธิปตย ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.เขต 1 จังหวัดชุมพร 

และนางสุภาพร กําเนิดผล ผูสมัครจากพรรคประชาธิปตย 

ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.เขต 6 จังหวัดสงขลา นอกจาก

ไดเห็นภาพสะทอนทางการเมืองจากประชาชนตอผูสมัคร

พรรคการเมืองตางๆ ผานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแลว ยัง

มีประเด็นเกี่ยวกับขอกลาวหา ขอสงสัยในการเลือกตั้งซอมครั้ง

นี้ มีความบริสุทธิ์ มีความโปรงใส มีการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง

หรือไม ที่หน�วยงานที่เกี่ยงของโดยตรงอยางคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง หรือ กกต. จะตองเรงทําความจริงใหปรากฏขึ้นโดยเร็ว

ที่สุด เพ� อใหทุกฝายทั้งพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และ

ประชาชนหายสงสัย หายคลายแคลงใจ ไรขอครหาตางๆ

ตองยอมรับวาในการเลือกตั้งซอม ส.ส.ครั้งนี้ ในชวงการ

ใชสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง เจาหนาที่ประจําหน�วยเลือกตั้งไดพบ

ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งหลายรายไดกระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง 

โดยใช โทรศัพทมือถือถายภาพขณะลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง 

เม� อเจาหนาที่ประจําหน�วยเลือกตั้งควบคุมตัวสงเจาหนาที่ตํารวจ

ตรวจสอบในเบื้องตนก็พบภาพบัตรเลือกตั้งที่ถูกกาหมายเลขผู

สมัคร แลวถายเอาไว ซึ่งอยูในหน�วยเลือกตั้ง จากนั้นมีการสงตอ

ภาพไปใหบุคคลอ� น ถือเปนขอพิรุธ เปนขอสงสัย ที่อาจจะเช� อม

โมงไปถึงการทุจริตการเลือกตั้ง การซื้อสิทธิ์ขายสียง การแจก

เงินแลกกับการลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตอง

เรงตรวจสอบและขยายผลการกระทําดังกลาว มีเจตนาอยางไร

กันแน� เพราะไมเชนนั้นแลวนักการเมือง พรรคการเมืองจะนํา

ประเด็นเหลานี้ ไปพูด ไปบอกกลาวตอสาธารณะใหประชาชน

เกิดความสับสน เกิดความของใจวาการเลือกตั้งครั้งนี้เปนไปดวย

ความบริสุทธิ์ ยุติธรรมจริงหรือไม

เห็นไดจากพรรคการเมืองที่พายแพการเลือกตั้งซอมครั้ง

นี้อยางพรรคพลังประชารัฐ แกนนําคนสําคัญคือ ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผา เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ก็ออกมาบอก

วา “แทบไมน�าเช� อเลยวาการเลือกตั้งในวันนี้มีการจับการทุจริต

แบบเห็นจะจะ หลักฐานแบบจะจะ มีการโอนเงินผานบัญชี มี

การกาหมายเลขที่ตัวเองรับเงินมาอยางชัดเจนมาก ผมก็ไมเคย

เห็นการเลือกตั้ง การโกงกันแบบนี้มากอน เปนเร� องที่ตองสูกัน

ตอไป” เชนเดียวกับนางสาวปารีณา ไกรคุปต ส.ส.ราชบุรี พรรค

พลังประชารัฐ ที่ออกมาโพสตขอความทํานองการชนะเลือกตั้ง

ครั้งนี้เพราะซื้อเกงกวา จนทําใหนางสาวศิริภา อินทวิเชียร รอง

โฆษกพรรคประชาธิปตย ตองออกมาบอกวาไดรับขอรองเรียน

จากสมาชิกพรรคประชาธิปตยเปนจํานวนมาก ขอใหดําเนินคดี

กับนางปารีณาตอการโพสตขอความดังกลาว จึงไดรวบรวมขอมูล

และสงรายละเอียดใหกับนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค ใน

ฐานะหัวหนาทีมทนายความของพรรคเพ� อใหพิจารณาดําเนินคดี

ใหถึงที่สุด 

ความรอนแรงทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งซอม 

ส.ส.ทั้งจังหวัดชุมพร และเขต 6 จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะขอ

กลาวหาเร� องการทุจริตการเลือกตั้ง การซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะจบ

ลงไดก็ตอเม� อไดรับการพิสูจน ไดรับการยืนยันจากคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ซึ่งมีหนาที่จัดการเลือกตั้งใหเกิดความบริสุทธิ์ 

ยุติธรรม ตองเรงรีบทําความจริงใหปรากฏโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ

ทําได อยาใหเหมือนกรณีที่เพิ่งประกาศแจกใบเหลืองใหกับนาย

วัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลําปาง พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งใชเวลาใน

การตรวจสอบนานถึง 1 ป 4 เดือน และใชเวลาอีก 2 เดือน กวา

จะประกาศใหประชาชนรู เปนความลาชาที่สังคมวิพากษวิจารณ

ถึงการทําหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการตรวจจับ

ทุจริตการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพหรือไม อยางไร เพราะเม� อเกิด

ความลาชา เนิ่นนาน ก็จะเกิดความเสียหายอ� นๆ ของบานเมือง

ตามมา

เราอยากเห็นการเมือง การเลือกตั้งเปนไปดวยความ

สุจริต ยุติธรรม โปรงใส และเช� อวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน�วยงานที่ถูกตั้งขึ้นใหเปนกรรมการกลางในการจัดการเลือก

ตั้ง ก็คงตองการเชนกัน ดังนั้นสิ่งที่จะเรียกความเช� อมั่นใหเกิด

ขึ้นทั้งจากฝายการเมืองและภาคประชาชน คณะกรรมการการ

เลือกตั้งตองเรงทําหนาที่อยางรวดเร็วและเปนธรรมที่สุด.

ผ

กรณ จาติกวณิช 

หัวหนาพรรคกลา 

“การเลือกตั้งซอมอาจทําใหรัฐบาลเสียสมาธิมากเกินไป 

แตเม� อเลือกตั้งซอมในภาคใตจบลงแลว ก็ขอใหกลับมาทํางาน 

ซึ่งการแกไขปญหาเศรษฐกิจ ตองแกไขรวมกันอยางมีเอกภาพ

ทุกหน�วยงาน ทุกกระทรวง ตองรวมมือกัน ซึ่งตรงนี้มันตองมี

การแสดงความเปนผูนํา ตั้งแตระดับนายกรัฐมนตรีไลลงมา”

รรคสรางอนาคตไทย” นําโดย 2 กุมาร นาย

อุตตม สาวนายน อดีต รมว.คลัง และอดีต

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และ นาย

สนธิรัตน สนธิจิรวงศ อดีต รมว.พลังงาน และ

อดีตเลขาธิการ พปชร. โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ อดีตรอง

นายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี เปนที่ปรึกษา ไดฤกษเปดตัวอยางเปนทางการ

ในวันที่ 19 ม.ค. ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนดไฮแอท เซ็นทรัล

เวิลด กรุงเทพฯ 

 การเกิดขึ้นมองกันวา เน� องจาก “อุตตม” และ “สนธิรัตน”  

และหนึ่งที่ปรึกษา ยังคาใจหลังแพเกมการเมืองแกนักการเมืองและ

ทหารใน พปชร. กระทั่งถูกขับไลออกจากพรรคทั้งที่เปนผูกําเนิด    

พปชร.ขึ้นมา   

ประกอบกับยังหลงใหลอํานาจทางการเมือง จึงตองการมี

พรรคเปนของตัวเองเพ� อทําการเมืองตอไป ดวยการเดินสายรวบรวม

นักการเมืองเกาตางๆ จากทุกพรรคการเมือง ที่ไรที่ยืนและไมมีตัวตน

ในพรรคตนสังกัดมารวมไว และจับแตงตัว ประแปง แตงหนา ทา

ปากเสียใหม พรอมชูจุดขายเร� องเศรษฐกิจ และปฏิเสธการเมืองสุด

โตง เปนทางเลือกใหประชาชนที่เบ� อหน�ายความขัดแยงมาตลอด

หลายสิบป 

นายวัชระ กรรณิการ สมาชิกพรรคสรางอนาคตไทย เปด

เผยถึงกิจกรรมของพรรคสรางอนาคตไทยในวันที่ 19 ม.ค.วา มี

วัตถุประสงคที่ชัดเจนคือ จะเปนการเปดตัวและประกาศเจตนารมณ

ทางการเมืองของผูรวมอุดมการณ ซึ่งกลุมผูรวมอุดมการณดัง

กลาวเปนบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ และจากทุกสถานะ

ของสังคม ทั้งนักการเมือง นักธุรกิจ นักบริหาร นักวิชาการ คนรุน

ใหม หรือแมกระทั่งภาคประชาชน

ในสวนนักการเมือง เบื้องตนที่คาดวาจะเขามาสมทบชัดเจน

แลว 2 คน คือ นายสันติ กีระนันทน อดีต ส.ส.บัญชีรายช� อ และนาย

สุพล ฟองงาม ส.ส.บัญชีรายช� อ ที่ลาออกจากสมาชิกพรรค พปชร. สง

ผลใหสมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดไปแลว  

เม� อสถานการณเหมาะสมอาจเห็น ส.ส.พปชร.สาย 4 กุมาร

จะตามสมทบอีกดวย อาทิ นายวิเชียร ชวลิต, นายพรชัย ตระกูล

วรานนท รวมทั้งวาที่ ส.ส.ปายแดงอยาง นายชวน ชูจันทร และ                                                                         

นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ก็อาจจะตามมา แตตอนนี้ขอเปน  

ส.ส.กอน   

ยังมีกระแสขาวกลุมการเมืองบานใหญในชลบุรี และนัก 

การเมืองสาย นายวรเทพ รัตนากร ที่ไมคอยมีบทบาทใน พปชร. 

และ ส.ส.พปชร.อีกหลายคนที่อาจหนีรอนมาพึ่งเย็น 

นอกจากนี้ยังผนึกกําลังกับนักการเมืองอยาง นายนิพิฏฐ อินทร

สมบัติ อดีตรองหัวหนาภาคใต พรรคประชาธิปตย ตัดสินใจเขารวม

กอนหนานี้ และจับตาวาจะมีเลือดเกาในคาย ปชป.ไหลตามมาดวย

หรือไม 

รวมทั้งคนกันเองอยาง นายสุรนันทน เวชชาชีวะ อดีต รมต.

สํานักนายกฯ อดีตเลขาฯ นายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร หรือแมกระทั่งมี

กระแสขาวพูดคุยกับ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ มารวมดวย

สําหรับการเกิดขึ้นของ พรรคสรางอนาคตไทย อาจมองได

เสมือน พรรคเหลาเกาในขวดใหม และตั้งขอสังเกตวา อาจรอเปนนั่ง

ราน สแตนดบาย พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ สืบอํานาจการ

เปนนายกฯ ตอไปหรือไม 

ทามกลางพรรค พปชร.กําลังออนแอ หลังตลอดการทํางาน

การเมืองมาไมต่ํากวา 3 ป ประชาชนสิ้นหวัง เพราะเผชิญแตปญหา

การเมือง เปดศึกแยงชามขามกันเองอยูตลอดเวลา  

รวมทั้งปญหาความขัดแยงระหวาง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา                                                                       

เลขาธิการพรรค กับ พล.อ.ประยุทธ ที่บัดนี้ “บิ๊กปอม” พล.อ.ประ 

วิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ และหัวหนาพรรคยังเลือกใชบริการ   

“ผูกอง” อยู  

ทําใหเสนทางของ พล.อ.ประยุทธ ที่จะครองอํานาจตอเปน  

นายกฯ สมัย 3 ยากลําบากภายใตแบรนด พปชร.  

ตราบใดที่ยังมีผูกองคนดังเปนขวากหนาม ยิ่งผลการเลือกตั้ง

ซอมในจังหวัดชุมพร เขต 1 และสงขลา เขต 6 คนใตปฏิเสธ พปชร.                          

ภายใตการนําของ พล.อ.ประวิตร และเลขาฯ ธรรมนัส และแพใหแก

พรรคประชาธิปตยอยางราบคาบ จึงประเมินกันลวงหนาวา พปชร. 

อาจไมสามารถขายไดในการเลือกตั้งครั้งหนาใชหรือไม   

ทําให “บิ๊กตู” อาจตัดสินใจงายขึ้น หากตองการเลนการเมือง

ตอไป แตในขณะเดียวกันหากพรรค 2 กุมารยอมเปนนั่งรานก็ถือมี

ความเสี่ยง เพราะนายกฯ ถือเปนอีกหนึ่งความขัดแยงเชนกัน อะไร

ที่สรางมาเปนความหวังของประชาชนที่อยากหลุดพนจากวงจร

เดิม อาจมลายหายหมดใชหรือไม     

นายสนธิรัตนเคยตอบเร� องนี้แบบแบงรับแบงสู เม� อนักขาวถาม

วาจะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธหรือไมวา “อันนี้ถามไปไกล เพราะยัง

ไมรูเลยวาผลการเลือกตั้งจะเปนอยางไร อนาคตของแตละพรรคจะ

เปนอยางไร คงเร็วมากที่จะตอบสิ่งเหลานั้น เพราะฉะนั้นคําตอบนี้ยัง

ไมสามารถตอบได”     

ขณะที่ความเห็นอีกดานหนึ่งกลับมองตรงขามวา พรรคสราง

อนาคตไทย เกิดขึ้นเพ� อเปนรัฐบาลเทานั้น และสามารถจับมือได

กับทุกฝาย โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ เปนแคนดิเดตนายก

รัฐมนตรี  

โดยมีพันธมิตรทางการเมืองที่พูดคุยเอาไวแลวคือ พรรคไทย

สรางไทยของ คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ที่ตั้งขึ้นเพ� อแบงแตมจาก

พรรคเพ� อไทย เชนเดียวกับพรรคกลาของ นายกรณ จาติกวณิช ที่

เห็นชองวางดึงคะแนนจากพรรค ปชป.  

ซ่ึงท้ัง 3 พรรคน้ี สุดทายก็ตองดูไพในมือกันอีกคร้ังวาใครมีเสียง                                                                

ส.ส.มากกวากัน กอนจะสนับสนุนใครตอไป เพราะช� อช้ันทางการเมือง

ของทั้ง 3 คน ไมวาจะเปน นายสมคิด-คุณหญิงสุดารัตน-นายกรณ  

ก็ตองการเปนนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้น และไมมีใครอยากตกเปนเบี้ยลาง

ของอีกฝาย  

หรือสุดทายเม� อสถานการณเปลี่ยนไป ทั้ง 3 พรรคอาจควบ 

รวมพรรคกัน ก็ใชวาจะเปนไปไมได เพราะแยกกันเดินทามกลาง

กติกาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ อาจทําใหพรรคเกิดใหมประสบความสําเร็จ

ไดลําบาก และสิ้นเปลืองทุน

ในยามที่ทั้ง 3 พรรคการเมืองนองใหมดังกลาว กลุมเปา

หมาย นโยบายก็ใกลเคียงกัน แตกตางกันในเร� องจุดยืนคือ ฝาย

อนุรักษนิยม กับฝายประชาธิปไตยเทานั้น แตที่แน�ๆ มีจุดออนเหมือน

กันคือ “ยังไมตอบโจทยตลาดคนรุนใหม” ซึ่งถือเปนฐานคะแนน

สําคัญที่จะชี้เปนชี้ตายและกําหนดวาฝายใดจะเปนรัฐบาล หลังคน 

กลุมนี้ต� นตัวทางการเมืองมาตั้งแตป 2557  

ฉะนั้นการเกิดขึ้นของ พรรคสรางอนาคตไทย บทสรุปเพ� อเขา

มาสูอํานาจเปนอันดับแรก 

สวนจะเปนนั่งราน และรอสแตนดบายใครบางคน หรือคิด

ใหญหวังสูเกาอี้นายกฯ ไดหรือไม เง� อนไขการเมืองและมือ ส.ส.หลัง

เลือกตั้ง จะเปนผูกําหนด!!! .

“พ

ปนชวงที่ประเทศไทยตองวางแผนรับมือกับสถานการณ

เศรษฐกิจหลังการแพรระบาดโควิด-19 มีแนวโนมเปน

โรคประจําถิ่น ดวยการออกมาตรการในการดึงการลงทุน

จากตางชาติ เพ� อเพิ่มเม็ดเงินเขาระบบเพ� อใหเศรษฐกิจเดินเคร� อง

ไดอยางล� นไหล รวมถึงการผอนผันใหตางดาวที่ไมมีนายจาง ซึ่ง

ตองรอดูรายละเอียดของกฎกระทรวงที่ออกมาวาเปนอยางไร

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม� อวันที่ 18 ม.ค.2565 

จึงมีการอนุมัติหลักการรางประกาศกระทรวงรวม 2 ฉบับ เพ� อ

รองรับการขับเคล� อนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุน

โดยการดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทยตาม

นโยบายของรัฐบาล อันจะสงผลใหมีการใชจายภายในประเทศ

และเกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เปนผลดีตอผูประกอบการธุรกิจ 

ประชาชน และแรงงานในประเทศมีรายไดตอเน� อง

 ซึ่งกลุมเปาหมายชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูง ประกอบ

ดวย 4 กลุม ไดแก 1.กลุมประชากรผูมีความมั่งคั่งสูง (Wealthy 

global citizen) 2.กลุมผูเกษียณอายุจากตางประเทศ (Wealthy 

pensioner) 3.กลุมที่ตองการทํางานจากประเทศไทย (Work - 

from - Thailand professional) 4.กลุมผูเชี่ยวชาญพิเศษ (High 

- skilled professional)

สําหรับรางประกาศฉบับแรก คือรางประกาศกระทรวง

มหาดไทย เร� อง การอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอยู

ในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

และการลงทุน โดยการดึงดูดคนตางดาวที่มีศักยภาพสูงสู

ประเทศไทย ซึ่งเปนการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาต

ใหคนตางดาวที่มีศักยภาพสูงเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนกรณี

พิเศษ เพ� อการพํานักระยะยาว (long - Term Resident Visa : 

LTR Visa)

 มีสาระสําคัญ อาทิ 1.กําหนดประเภทการตรวจลงตรา

ผูพํานักระยะยาว (long - Term Resident Visa : LTR Visa) 

ขึ้นใหม โดยคุณสมบัติคนตางดาวที่ไดรับสิทธิ์การตรวจลงตรา

ประเภท LTR รวมถึงผูติดตามของคนตางดาว (คูสมรสและบุตร

ที่ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไมเกิน 20 ป จํานวนไมเกิน 4 คน) 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง� อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการสง

เสริมการลงทุนประกาศกําหนด  

2.คนตางดาวตองย� นคําขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ พรอม

หลักฐานและเอกสารตามที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนกําหนด 3.อายุการตรวจลงตรา 10 ป โดยคราวแรกไมเกิน 

5 ป ขยายระยะไดคราวละไมเกิน 5 ป รวมทั้งสิ้นไมเกิน 10 ป 

โดยเสียคาธรรมเนียมปละ 10,000 บาท 4.คนตางดาวและผูติด 

ตามตองแจงขอมูลที่พักตอเจาหนาที่ทุก 1 ป  

5.เม� อคนตางดาวไดรับอนุญาต สามารถย� นคําขออนุญาต

ทํางานได 6.คนตางดาวและผูติดตามที่ไดรับวีซา LTR สามารถ

ขอเปลี่ยนประเภทวีซาอ� นได ตามหลักเกณฑและเง� อนไขที่สํานัก 

งานตรวจคนเขาเมืองกําหนด 7.หากคนตางดาวและผูติดตามไม 

ปฏิบัติตามประกาศนี้ จะถูกเพิกถอนวีซา LTR 

สวนรางประกาศฉบับที่ 2 คือ รางประกาศกระทรวงแรง 

งาน เร� อง การอนุญาตใหคนตางดาวทํางานในราชอาณาจักรเปน

กรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการ

ดึงดูดคนตางดาวที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทย

มีสาระสําคัญ อาทิ 1.กําหนดบทนิยาม คนตางดาว คือ 

คนตางดาวและผูติดตามซึ่งเปนคูสมรสของคนตางดาว ตามราง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร� อง การอนุญาตใหคนตางดาวบาง

จําพวกเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ตามมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจ 2.คนตางดาวสามารถย� นคําขอใบอนุญาต 

ทํางาน ตามกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการการทํางานของ

คนตางดาวได และเม� อไดย� นคําขอแลว ใหคนตางดาวสามารถ

ทํางานไปพลางกอนได โดยไมตองมีใบอนุญาตทํางาน

3.กําหนดอายุของใบอนุญาตทํางาน ดังนี้ กรณีคนตางดาว

ที่ทํางานโดยมีนายจาง ใหใบอนุญาตทํางานมีอายุเทาสัญญาจาง 

แตไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาตทํางาน และสามารถ

ตออายุใบอนุญาตทํางานได โดยใหตออายุตามระยะเวลาใน

สัญญาจาง แตไมเกินครั้งละ 5 ป กรณีคนตางดาวที่ทํางานโดย

ไมมีนายจาง (ธุรกิจสวนตัว) ใหใบอนุญาตทํางานมีอายุเทาที่คน

ตางดาวรองขอ แตไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาตทํางาน 

และสามารถตออายุใบอนุญาตทํางานไดตามที่รองขอ แตไมเกิน

ครั้งละ 5 ป และ 

4.การอนุญาตใหคนตางดาวทํางานเปนอันสิ้นสุด เม� อ

การอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวเปนอันสิ้น

สุดลง เร� อง การอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอยูใน

ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 

เชน คนตางดาวไมดําเนินการตามประกาศ ขาดคุณสมบัติตามที่

กฎหมายกําหนด.

ขยายวีซานักลงทุน-ผอนผันตางดาว

เ
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3บทความ-ในประเทศ

สร็จศึกเลือกตั้งซ่อมภาคใต้ ชุมพรกับสงขลา พรรค

ประชาธิปัตย์คว้าชัยทั้ง 2 เขต ไม่เสียที่นั่งไปให้

พรรคการเมืองอื่น  จากนี้อีกหนึ่งไฮไลต์สำาคัญ หันมา

โฟกัสสนามเมืองหลวงกันบ้าง กับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 9 

หลักสี่-จตุจักร ในวันที่  30 มกราคม แม้สนามนี้ “ประชาธิปัตย์” 

ไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งขัน แต่ก็เป็นศึกศักดิ์ศรีของพรรคฝ่ายค้าน

กับพรรครัฐบาล  สอดแทรกด้วยพรรคน้องใหม่ที่ขอชิงชัยกับ

เขาด้วย  

“พลังประชารัฐ” จะ

รักษาพื้นที่เดิมเอาไว้ได้หรือไม่ 

หรือเพื่อไทยจะเข้าวิน หรือท้าย

ที่สุดกลายเป็น “ตาอยู่” พรรค

ก้าวไกล พรรคกล้า สร้างบิ๊ก

เซอร์ไพรส์ ต้องเฝ้าติดตามกัน  

ตลอดการหาเสียง เพื่อ

ไทย พลังประชารัฐ กล้า ก้าว

ไกล  ลงพื้นที่ขอคะแนน พบปะ

ประชาชนชาวหลักสี่ จตุจักร 

ที่ต่างฝ่ายต่างตั้งเป้าต้องคว้า

ชัยให้ได้ 

“เพื่อไทย” ระดมพลมากันแทบหมดพรรค แกนนำา

พรรค  ผู้บริหารพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค หรือแม้แต่ 

ส.ส.ต่างพื้นที่ ต่างจังหวัด วันว่างจากงานก็มาช่วย มาให้กำาลัง

ใจ  สุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครเบอร์ 3 ของพรรค  

เพื่อไทยเช็กกระแสชิมลาง เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ไป

เมื่อ 14 ม.ค. ในงานมีระดับบิ๊กๆ ตบเท้ามาให้กำาลังใจและ

ร่วมปราศรัยกันเพียบ รวมไปถึง โอปอ-นายอนุสรณ์ เอี่ยม

สะอาด คณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรค

เพื่อไทย ที่พกดีกรีนักพูดฝีปากกล้ามาช่วยงานกับเขาด้วย 

แม้ในงานตนเองจะเป็นผู้ดำาเนินรายการ แต่หลายช่วง

หลายตอนอดใจไม่ไหว ขอคว้าไมค์ปราศรัยไปกับเขาด้วย  

“ตอนนี้หมูก็เป็นอหิวาต์ วัวเป็นลัมปีสกิน แต่อยากจะ

บอกว่าแม้หมูจะหายไป แต่ควายยังอยู่ ที่พูดไม่ได้ว่ารัฐบาล

นะ จะบอกว่าเป็นเพราะควายในวันนี้ยังไม่เป็นอะไร เลือกตั้ง

เขตหลักสี่ ผมไปวัดไปถามพระ เบอร์ไหนจะมา พระท่านบอก  

อะระหัง สามมา เป็นอย่างนี้ แล้วเราจะไม่เชื่อพระได้อย่างไร” 

โอปอพูดจบ แฟนคลับฮากันครืนกับลีลานักปราศรัยผู้นี้  

แต่สุดท้ายแล้ว “สามจะมา” ตามที่โอปอวาดหวังหรือเปล่า อีก

ไม่กี่อึดใจได้รู้แน่นอน.  

 

 ม้าไม้

อะระหัง สามมา 

เ

กักตัวพรึ่บวิปผวาไม่ครบองค์ประชุม

ขอฟ้าเมตตา ‘น้องอุ้ม’

อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

มบัติล้ำาค่า”

 ท่ีคนท้ังโลกอิจฉา เพราะหาจากท่ีไหนไม่ได้ นอกจากท่ี 

“บ้านเมืองไทย” แห่งเดียวในโลก 

น่ันคืออะไร อยู่ท่ีไหน มีใครทราบม้ัย?

ไม่ทราบก็ไม่เป็นไร ผมจะบอกให้..........

ก็คือ “๒ มือ กับ ๑ ใจ” ท่ีอยู่กับตัวพวกเรา “คนไทย” ทุกคนน่ี

แหละ มันเป็น “DNA ไทย” โดยเฉพาะ

ตอนมีศัตรูเป็นต้อง “รวมหมู่ช่วยกัน” ตอนไม่มี ก็ “แยกพวกตี

กัน” น่ีคือพันธุกรรมไทย ท่ีเราไม่รู้ตัวเอง!

รู้โดยจิตใต้สำานึกเพียงว่า คนไทยน้ัน เห็นใครตกทุกข์-ได้ยาก, 

วิบาก-วิบัติ เป็นไม่ได้ 

ต้องขมีขมัน “เข้าช่วย” ทันที

ย่ิงกลางเถื่อน-กลางทางด้วยแล้ว เห็นใครมีปัญหา รถราพบ

อุบัติเหตุ ไม่ว่าคนน้ัน เป็นมิตร, เป็นศัตรู, เป็นคนรู้จัก-ไม่รู้จัก, เป็น

โจร-เป็นพระ ไม่สน

สนอย่างเดียว “ต้องช่วยเหลือ” ไว้ก่อน เรื่องอื่น ค่อยไปว่ากัน!

น่ีคือ ๒ มือ ๑ ใจ คนไทย.....

ท่ีทำาให้ “คนท้ังโลก” ท่ีพลัดพรายเข้ามา เมื่อประสบพบปัญหา 

ไม่ว่าอุบัติเหตุหรือเรื่องส่วนตัวใดๆ ต้องร้องไห้ด้วยเต็มต้ืนกับหัวใจไทย 

อันเขาท้ังหลายไม่คิดว่า......

จะมีเผ่าพันธ์ุ “ผู้ให้” ให้โดยหัวจิต-หัวใจเป็นมนุษย์อยู่บนโลก

ใบน้ี ท่ีเรียก “คนไทย”!?

ผมปรารภเหตุน้ี จากเมื่อ ศุกร์ ๑๔ มกรา ๖๕ ได้พบข้อความ

น้ีในเฟซ

มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ สาขาแม่สอด-กู้ภัยมังกร

14/มกราคม/2565 เวลา 22:30 น.

หน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ สาขาแม่สอด (กู้ภัยมังกร) 

ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ ALS 

รพ.อุ้มผางชนรถบรรทุกพ่วง มีคนเจ็บติดภายในตัวรถ บริเวณ

ศาลเจ้าพ่อพระวอ บ้านห้วยผักหละ ถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง ขาเข้า

แม่สอด  ตำาบลแม่กุ อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พบผู้ได้รับบาดเจ็บท้ังหมด 4 ราย 

-บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย ชาย 1 ราย หญิง 2 ราย 

เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยมังกรแม่สอดให้การช่วยเหลือ นำาชุดอุปกรณ์ตัด

ถ่างเข้าช่วยเหลือทำาการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น นำาเคลื่อนย้ายรักษา 

รพ.แม่สอด ท้ังหมด 

มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์สาขาแม่สอด (กู้ภัยมังกร)

พบเห็น อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือ 

แจ้งกู้ภัยมังกรแม่สอด 0895673257 - 0904530868 - 

0828784509 - 1669 -191 หรือทางคลื่นวิทยุสื่อสาร  162.675 MHz

“องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรจากประชาชนเพื่อประชาชน” ฟรี 

ตลอด 24 ช่ัวโมง #ทีมข่าวกู้ภัยมังกรแม่สอด

มีโพสต์มาว่า..........

มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ สาขาแม่สอด - กู้ภัยมังกร

ด่วน ขอบริจาคเลือดให้ น.ส.ปุณยวีร์ ศรีดวงแปง (น้องอุ้ม) น้อง

#ขอรับบริจาคเลือด #ให้เพื่อนของเราด้วยนะคะ

ด้วย ปุณยวีร์ ศรีดวงแปง (อุ้ม) อายุ 25 ปี พยาบาลโรงพยาบาล

อุ้มผาง ได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะปฏิบัติหน้าท่ี จ.ตาก 

ปัจจุบันได้ถูกส่งตัวรักษาต่อท่ี #โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ  

แผนกศัลยกรรมประสาท และมีความจำาเป็นต้องให้โลหิตในการรักษา 

แต่ “โลหิตขาดแคลน” 

จึงมีความจำาเป็นต้องขอความกรุณามายังท่านท่ีมีสุขภาพร่างกาย

สมบูรณ์แข็งแรง 

ได้ร่วมบริจาคโลหิตกรุ๊ป โอ (กรุ๊ปอื่นใดก็ได้) เพื่อสำารองไว้ใช้ใน

การรักษาผู้ป่วย

โดยสามารถบริจาคได้ท่ี “ห้องรับบริจาคโลหิต” ของสภากาชาดไทย

ทุกท่ี

1.โดยระบุชื่อผู้ขอรับเลือด #นางสาวปุณยวีร์ ศรีดวงแปง

2.รพ.ท่ีผู้ป่วยรักษาอยู่ #โรงพยาบาลราชวิถี

3.รบกวนแจ้งใต้โพสต์น้ี หากบริจาคแล้ว

-ทางเพื่อนๆ และญาติ จะดำาเนินการแจ้งให้ทาง รพ.ทราบถึงการ

ได้รับเลือดเพื่อทำาเรื่อง “เบิกเลือด” ต่อไป

-หรือสามารถบริจาคทาง “รพ.ราชวิถี” ได้โดยตรง โดยการแจ้ง

ชื่อ-นามสกุล

#กรณีเพ่ิงรับวัคซีนโควิดมา สามารถบริจาคเลือดได้หลังจากฉีด

วัคซีนไป 7 วันแล้วนะคะ

#บริจาคโลหิต #บริจาคเลือด #โรงพยาบาลราชวิถี

............................

การขอรับ “บริจาคเลือด” กระช้ันถ่ี เป็นสัญญาณบอกให้ทุกคนรู้  

อาการน้องอุ้ม “น่าห่วง”

จันทร์ ๑๗ มกราก็มีโพสต์จาก “หมอเมืองตาก” ว่า

“หมอเมืองตาก”

ภารกิจทีม TAK SKY DOCTOR วันท่ี 17 มกราคม  2565

ขอเป็นกำาลังใจให้ “น้องอุ้ม” นางสาวปุณยวีร์ ศรีดวงแปง พยาบาล

วิชาชีพ โรงพยาบาลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

ซ่ึงวันน้ี น้องอุ้มได้รับการส่งต่อทางเฮลิคอปเตอร์ โดยทีม TAK  

SKY DOCTOR โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และโรง

พยาบาลแม่สอด ร่วมกับหน่วยบินตำารวจจังหวัดตาก

โดยได้นำาส่งจากสนามบินแม่สอด ไปยังโรงพยาบาลราชวิถี  

กรุงเทพมหานคร เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บทางสมองต่อไป

“น้องอุ้ม” ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางสมองขณะปฏิบัติ

หน้าท่ี ในการดูแลผู้ป่วยในรถพยาบาลฉุกเฉิน ท่ีนำาส่งผู้ป่วยจาก รพ.อุ้มผาง 

ไปรักษาต่อยัง รพ.แม่สอด 

ซ่ึงรถพยาบาลได้ประสบอุบัติเหตุชนกับรถพ่วงทำาให้ “น้องอุ้ม” ได้

รับบาดเจ็บ

#ร่วมส่งกำาลังใจให้น้องอุ้มหายป่วยและปลอดภัยครับ

ก็คงเห็นภาพการนำาตัวน้องอุ้มจากตากมาโรงพยาบาลราชวิถี ท่ี

กรุงเทพฯ ทางเฟซกันแล้ว 

ทีม “หน่วยบินตำารวจจังหวัดตาก” ใครก็ไม่ทราบ

แต่เห็นชื่อน้ีโพสต์ไว้ในเฟซว่า.......

“พ.ต.ท.อภิชากร รักดี

เป็นกำาลังใจให้น้องอุ้มปลอดภัยนะครับ”

เห็นม้ัย....... 

ยามมีทุกข์-มีภัย เราเทหัวใจช่วยกันทุกทาง นับต้ังแต่มูลนิธิ

ธรรมรัศมีมณีรัตน์ ท้ังเพื่อน-ไม่ใช่เพื่อนน้องอุ้ม หมอ-พยาบาล นักบิน 

ผู้บริจาคเลือด ตลอดถึงชาวโซเชียล

และล่าสุด ตอน ๑๒.๐๐ น. วันท่ี ๑๘ มกรา “น้องอุ้ม” อยู่ไหน  

อาการเป็นอย่างไร อ่านโพสต์น้ีครับ

กรมการแพทย์ อยู่กับ เต็มสุข ศุขกสิกร

อัพเดทอาการ “น้องอุ้ม” พยาบาลสาวอุ้มผาง มารับการรักษา

ตัว  ณ โรงพยาบาลราชวิถี

หลังจากเมื่อวานน้ี (17 มกราคม 2565) โรงพยาบาลราชวิถี 

ได้รับการส่งตัว นางสาวปุณยวีร์ ศรีดวงแปง หรือ น้องอุ้ม พยาบาล

สาวอุ้มผาง ท่ีได้รับบาดเจ็บสาหัส จากเหตุรถตู้พยาบาลฉุกเฉินของโรง

พยาบาลอำาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ชนกับรถบรรทุกพ่วงบนถนนสาย

แม่สอด-อุ้มผาง เขตอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

โดยมารับการรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลราชวิถี โดยทีมงาน Sky  

Doctor และศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถี น้ัน

อาการในขณะน้ี (18 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.) ผู้ป่วย

ยังคงไม่รู้สึกตัว ใช้เครื่องช่วยหายใจ และมีอาการสมองบวม แผลท่ี

ขาไม่มีการติดเช้ือ 

โดยแพทย์ผู้ดูแลให้ความเห็นว่า ผู้ป่วยยังคงต้องได้รับการดูแล

สังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง และให้การรักษาภาวะสมองบวมดังกล่าว 

ท้ังน้ี โรงพยาบาลราชวิถีจะมีการแถลงอาการคืบหน้าเป็น

ระยะต่อไป

โรงพยาบาลราชวิถี

วันท่ี 18 มกราคม 2565

----------------------

ครับ...ใครมีเลือดบริจาคได้ ก็ไปบริจาคกัน บริจาคไม่ได้ก็ใช้  

“หัวใจภาวนา” ให้น้องอุ้มปลอดภัยกันเถิด

รัฐมนตรีสาธารณสุข “อนุทิน ชาญวีรกูล” ได้ใจผมมากนะ และ

เชื่อว่ากับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนก็คงซ้ึง 

ท่ีท่านรีบไปเย่ียมดูอาการ “น้องอุ้ม” ทันที ท่ีลำาเลียงถึงราชวิถี!

ช้างน้ัน “มีงวง-มีงา” เป็นสง่าราศี

ส่วนผู้ใหญ่ ก็มี “เมตตา-น้ำาใจ” กับผู้น้อย เป็นบารมี ก็บอกท่าน

รัฐมนตรีคุณอนุทิน “ผู้ใจถึงพร้อม” ได้เท่าน้ีแหละ!

ย้อนถึง “น้องอุ้ม” ในฐานะนางพยาบาล ผมขอพูดจาก

พฤติกรรมผู้ป่วย “ขาประจำา”

เมื่อเราเจ็บป่วย....

“คนแรก” ท่ีเข้ามาช่วยเซฟชีวิตเรา คือ “นางพยาบาล”

แต่เมื่อเรา “รอดตาย-หายป่วย”

“คนแรก” ท่ีเราขอบใจคือหมอ ไม่มีซักคำากับพยาบาล

ก็ขอบใจนะ “น้องอุ้ม”

ชีวิตอุทิศเพื่อผู้อื่นของเธอคร้ังน้ี ขอเมตตาฟ้า-ดิน ประทาน

พลานามัย คืนร่างกายแข็งแรงกลับมาให้ “นางฟ้าสีขาว” คนน้ีด้วยเถิด.

พยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผาง ท่ีขณะนำาผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอุ้มผางมา

รักษาต่อท่ีโรงพยาบาลแม่สอด 

ได้เกิดอุบัติเหตุรถรีเฟอร์ชนกับรถบรรทุกเมื่อคืน ตอนน้ีน้องอาการ

สาหัส ต้องใช้เลือดในการผ่าตัดสมอง 

สามารถได้ทุกกรุ๊ป บริจาคได้ท่ี ธนาคารเลือดโรงพยาบาลแม่สอด 

(ตึก 7-11) ช้ัน 2

วันรุ่งข้ึน มีคนโพสต์อีก ดังน้ี........

เอก เกียรติศักด์ิ แม่สอด

15 มกราคม เวลา 13:50 น.   

ด่วน ขอบริจาคเลือดให้ น.ส.ปุณยวีร์ ศรีดวงแปง (น้องอุ้ม)  

พยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก ประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี

นำารถพยาบาลนำาตัวผู้ป่วยจากดอยสุงมาส่ง รพ.แม่สอด 

แต่ระหว่างทางรถพยาบาลฉุกเฉินชนกับรถบรรทุกทำาให้เจ้าหน้าท่ี

และคนป่วยบาดเจ็บ 4 คน

 “น้องอุ้ม” อาการสาหัสท่ีสุด ถูกอัดติดคารถพยาบาลอุ้มผาง

ล่าสุด เอกแม่สอดขอผู้ใจบุญท่ีร่างกายแข็งแรง ขอร่วมบริจาค

เลือดให้คุณอุ้ม พยาบาลท่ีอุทิศตัวทำางานในพ้ืนท่ีชายแดนห่างไกลท่ีต้อง

ผ่าตัดด้วยครับ 

ท่านสามารถบริจาคเลือดได้ทุกกรุ๊ป บริจาคได้ที่ ธนาคารเลือด

โรงพยาบาลแม่สอด (ตึก 7-11) ชั้น 2 บริจาคได้ทุกวัน ตั้งแต่ 09.00-

15.30 น. เอกแม่สอด

ครับ.....

คงพอเข้าใจแล้วนะครับว่าเกิดอะไรข้ึนกับนางฟ้าสีขาวบนดอยสูง

น้องอุ้ม “น.ส.ปุณยวีร์ ศรีดวงแปง” พยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผาง

ขณะเธอไปช่วยชีวิตผู้อื่น กลับพบอุบัติเหตุ จนชีวิตเธอเองต้อง

วิกฤต เมื่อข่าวน้ีแพร่ออกไป

ความห่วงใยจากพ่ีน้องไทย เกิดเป็นกระแสสังคม “ส่งใจภาวนา” 

ให้น้องอุ้มปลอดภัย พุ่งแรงมาก!

NamThip Kanoklak อยู่กับ Nim Saowalak 

โพสต์ต่อมา ว่า..........

15 มกราคม เวลา 12:00 น.   

“ส

ประชุมมีปัญหา จึงกำาชับ ส.ส.พลัง

ประชารัฐและ ครม.ทุกคนเข้า

ร่วมเป็นองค์ประชุมมากท่ีสุด 

เพราะมีวาระสำาคัญมากมาย อาทิ 

การรับทราบพระบรมราชโองการ

แต่งต้ัง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นผู้นำา

ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร, 

การพิจารณา พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่ม

เติม พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สาร

ต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555  

ตามที่ ครม.เป็นผู้เสนอ เบื้อง

ต้นพยายามประสานกับ นพ.ชล

น่าน ขอความร่วมมือให้ร่วม

เป็นองค์ประชุม โดยเฉพาะการ

พิจารณา พ.ร.ก.ควบคุมสารต้อง

ห้ามที่เป็นกฎหมายสำาคัญ ถ้า

องค์ประชุมไม่ครบกฎหมายก็

ต้องเลื่อนออกไป ยิ่งมีผลเสีย

หายต่อประเทศ

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค

ประชาธิปัตย์ และวิปรัฐบาล กล่าว

ว่า ขณะน้ีมี ส.ส.ประชาธิปัตย์

แจ้งในไลน์พรรคว่าต้องถูกกักตัว 

11 คน เป็นกลุ่มเส่ียง 10 คน 

คือ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 

ส.ส.บัญชีรายช่ือ, น.ส.พิมพ์

รพี พันธ์ุวิชาติกุล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ, น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายนริศ ขำา

นุรักษ์ ส.ส.พัทลุง, นายภานุ ศรี

บุศยกาญจน์ ส.ส.สุราษฎร์ธานี, 

น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ 

ส.ส.ตรัง, นายธารา ปิตุเตชะ 

ส.ส.ระยอง, พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลา

เร่ ส.ส.สงขลา, นายชัยชนะ  เดช

เดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช, นาย

จักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์  ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และอีก 1 คนคือ นายเดช

อิศม์ ขาวทอง  ส.ส.สงขลา ท่ีติด

เช้ือโควิด ส่วนพรรคพลังประชา

รัฐมี 5 คนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงต้อง

กักตัว  

“ขอให้ ส.ส.ที่อยู่ในภาวะ

เสี่ยงรายงานให้วิปรัฐบาลทราบ

เป็นระยะๆ ว่าแต่ละคนอาการ

เป็นอย่างไร วิปรัฐบาลขอความ

ร่วมมือในการประชุมสภาวันที่ 

19 ม.ค. ขอให้ ส.ส.ทุกคนทั้ง

ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านตรวจ 

ATK ก่อนเข้าห้องประชุม ใครไม่

ตรวจไม่ให้เข้าห้องประชุม โดย

หลังจากพิจารณาเรื่องที่คณะ

กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 

2 เรื่อง  จะพิจารณา พ.ร.ก.แก้ไข

เพิ่มเติม และ พ.ร.บ.ควบคุม

การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

ซึ่งเป็นกฎหมายสำาคัญ ต้องมา

ดูว่าองค์ประชุมช่วงนั้นจะเป็น

อย่างไร” นายชินวรณ์กล่าว 

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่

ปรึกษาประธานสภาผู้แทน

ราษฎร กล่าวว่า นายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ยืนยันว่าต้องมีการประชุมสภา

ในวันที่ 19 ม.ค. เพราะมี ส.ส.ติด

เชื้อแค่ 1 คน ติดจากการหาเสียง 

ไม่เกี่ยวกับงานสภา ส.ส.คนอื่น

ไม่ได้ติดเชื้อ ส่วน ส.ส.ที่ต้อง

กักตัวก็กักไป แต่ต้องมีการ

ประชุมสภา เพราะสถานการณ์

ติดเชื้อทั่วประเทศดีขึ้น ไม่มี

ความจำาเป็นต้องเลื่อนประชุม 

ที่ผ่านมาเลื่อนประชุมมา 3 

สัปดาห์แล้ว.  

‘อมุมัติ’รวยเงินลงทุน

ป.ป.ช.ไขเซฟ393ล้าน
ไทยโพสต์ • “อนุมัติ อาหมัด” 

พ้น ส.ว.อู้ฟู่ 393 ล้านบาท  เงิน

ลงทุนเกือบ 2 ร้อยล้าน ที่ดิน

สงขลา-นครสวรรค์ 142 ล้าน  

“เพชรชมพู” พ้น ส.ส.มี 4.2 

ล้านบาท ขณะที่ “บุญญาพร”  

ส.ส.ป้ายแดงพลังชาติไทย รวย 

150 ล้านบาท   

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 

สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและ

หนี้สินของนายอนุมัติ อาหมัด  

กรณีพ้นจากตำาแหน่งสมาชิก

วุฒิสภาเมื่อวันที่ 3 พ.ย.64 โดย

นายอนุมัติแจ้งว่า ตนเองและ

นางคาโล อาหมัด คู่สมรส มี

ทรัพย์สินทั้งสิ้น 393,735,038 

บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น  92,686 

บาท โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 

ทั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของทั้ง

คู่เป็นเงินลงทุน มูลค่ารวมกัน 

173,418,004 บาท  เงินฝากของ

ทั้งคู่มูลค่ารวมกัน 7,824,163 

บาท 

และยังแจ้งว่ามี 357,978 

ฮ่องกงดอลลาร์ ขณะที่ที่ดิน

ของทั้งคู่มีจำานวน 83 รายการ 

มูลค่ารวมกัน 142,106,780  

บาท ส่วนใหญ่อยู่ที่ จ.สงขลา

และนครสวรรค์ โรงเรือนและ

สิ่งปลูกสร้างของทั้งคู่มูลค่ารวม

กัน 22,085,029 บาท ยาน

พาหนะของทั้งคู่มูลค่ารวมกัน 

23,792,600 บาท สิทธิและ

สัมปทานของทั้งคู่มูลค่ารวม

กัน 4,682,461 บาท รายการ

ทรัพย์สินอื่นของทั้งคู่จำานวน 

21 รายการ มูลค่ารวมกัน  

19,826,000 บาท โดยมีรายการ

ที่น่าสนใจ อาทิ ปืน 3  กระบอก 

นาฬิกา เครื่องประดับ และ

เฟอร์นิเจอร์ไม้ขมิ้นดำา  64 ชิ้น 

ป .ป .ช .ยั ง ได้ เปิ ด เผย

รายการแสดงบัญชีทรัพย์สิน

และหนี้สินของ น.ส.เพชรชมพู 

กิจบูรณะ กรณีพ้นจากตำาแหน่ง  

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวม

พลังประชาชาติไทย เมื่อวัน

ที่ 18  ต.ค.64 โดย น.ส.เพชร

ชมพูแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น  

4,207,577 บาท ประกอบด้วย

เงินฝาก 1,297,937 บาท ยาน

พาหนะ 1,800,000 บาท สิทธิ

และสัมปทาน 1,109,639 บาท  

ไม่มีหนี้สิน  

นอกจากนี้ ป.ป.ช.ยังเปิด

เผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สิน

และหนี้สินของนางบุญญาพร                                                       

นาตะธนภัทร กรณีเข้ารับตำาแหน่ง 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาติ

ไทย เมื่อวันท่ี 28 ต.ค.64 โดยนาง 

บุญญาพรแจ้งว่า มีทรัพย์สินท้ัง

ส้ิน  150,431,145 บาท ประกอบ

ด้วยเงินสด 1,000,000 บาท เงิน

ฝาก 19,881,145 บาท ท่ีดิน 

3,200,000 บาท โรงเรือนและ

ส่ิงปลูกสร้างจำานวน 10 รายการ 

ส่วนใหญ่อยู่ท่ี จ.นครราชสีมา  

นนทบุรี กทม. และอุดรธานี 

มูลค่า 108,800,000 บาท ยาน

พาหนะ 11,550,000 บาท สิทธิ

และสัมปทาน 6,000,000 บาท 

ไม่มีหนี้สิน.   

รวบโปรเจกต์ขึ้นตรงนายกฯ
ทำาเนียบรัฐบาล • นายกฯ สั่งนำา

โครงการลงทุนรัฐเป็นนโยบาย

โดยตรงนายกฯ ย้ำาความสำาคัญ

จัดสรรที่ดินชุมชน ตั้งเป้า 5.6 

ล้านไร่ 

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 นาย

ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี แถลงภาย

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ได้สั่งการในที่ประชุม

โดยให้นำาเรื่องการลงทุนของ

ภาครัฐทุกโครงการ มาเป็น

นโยบายโดยตรงของนายกฯ ทั้ง

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐาน, โครงการไฟฟ้าชุมชน และ

อื่นๆ ซึ่งเน้นให้ประชาชนต้องได้

รับประโยชน์สูงสุด

นายธนกรกล่าวต่อไปว่า 

พล.อ.ประยุทธ์แจ้งให้ที่ประชุม 

ครม.ให้ความสำาคัญกับการดูแล

รักษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ซึ่ง

รัฐบาลประสบความสำาเร็จใน

การจัดสรรที่ดินทำากินของชุมชน

ให้แก่พี่น้องประชาชน โดยมีเป้า

หมาย 5.6 ล้านไร่  เบื้องต้นมี

ประชาชนได้รับการจัดสรรที่ดิน

แล้ว 69,368 ราย นอกจากนี้

นายกฯ ยังสั่งการให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกลับไปดูแลประชาชน

ที่ถูกดำาเนินคดีให้ได้รับความเป็น

ธรรม แต่หากมีหลักฐานว่าจงใจ

บุกรุกที่ดินก็ให้ดำาเนินการตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัด.

รัฐสภา • ลุ้นเปิดประชุมนัดแรกส่อเค้าไม่ครบองค์ เหตุ  ส.ส.กลุ่ม

เสี่ยงโควิดหายอื้อ ปชป.มากสุด วิปรัฐบาลรับเสียงร่อแร่ ไล่เช็กชื่อ 

พร้อมเกณฑ์รัฐมนตรี อ้อนฝ่ายค้านเข้าร่วมกฎหมายสำาคัญ 

รายงานข่าวจากรัฐสภา

แจ้งว่า ในการประชุมสภาผู้

แทนราษฎรวันที่ 19 ม.ค.นี้ ซึ่ง

เป็นนัดแรกนับจากปีใหม่ หลัง

จากต้องเลื่อนประชุมมา 2 

สัปดาห์ เนื่องจากสถานการณ์

แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 สาย

พันธุ์ โอมิครอน แต่ปรากฏว่ามี

แนวโน้มเกิดปัญหาองค์ประชุม

สภาล่ม เนื่องจากมี ส.ส.พรรค

ประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐ

กลุ่มเสี่ยงไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้

ติดเชื้อโควิด-19 ถูกกักตัวร่วม 20 

คน แบ่งเป็นพรรคประชาธิปัตย์ 

11 คน พรรคพลังประชารัฐ 4-5 

คน ปัจจุบัน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล

มีเสียงรวมทั้งหมด 264 คน 

จากจำานวน ส.ส.ในสภาที่ปฏิบัติ

หน้าที่ได้ขณะนี้ 473 คน เท่ากับ

เกินองค์ประชุมสภา  237 เสียง

มาเพียงแค่ 27 เสียง ดังนั้น

เมื่อมี ส.ส.รัฐบาลถูกกักตัวใน

เบื้องต้น 15 คน และอาจมีเพิ่ม

ขึ้นหลังจากนี้ ทำาให้เหลือเสียง 

ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเกินกึ่งหนึ่งมา

เพียงเล็กน้อย

นายนิโรธ สุนทรเลขา 

ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชา

รัฐ ในฐานะประธานกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล                                                      

(วิปรัฐบาล) กล่าวว่า การท่ี ส.ส. 

ถูกกักตัวหลายคนอาจทำาให้องค์

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีกระทำาสัตย์ปฏิญาณตนต่อ

ธงชัยเฉลิมพล ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 กองบัญชาการกองทัพบก เนื่องในวันกองทัพไทย

และวันกองทัพบก ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด ควันหลงการเลือกตั้ง

ซอม ส.ส.เขต 6 จ.สงขลา และเขต 1 จ.ชุมพร ที่พรรค

ประชาธิปตย (ปชป.) กับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

มีการปราศรัยและกลาวหากันอยางดุเดือด ในฐานะ

พรรครวมรัฐบาลเกรงวาจะกระทบตอเสถียรภาพรัฐบาลนั้น 

บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ยืนยันแลววาจะไมเกิด

ปญหา และยังกําชับในที่ประชุม 

ครม.ดวยวา “เร� องที่เกิดขึ้นเปนชวง

ของการหาเสียงเลือกตั้ง แตสุดทาย

จบก็คือจบ ขอใหทุกคนรักสามัคคี

กัน เราเปนพรรครวมรัฐบาล ตอง

ทํางานรวมกันตอไป เหมือนเร� องที่

ผานมา อยาใหการเลือกตั้งมาเปน

ประเด็นสรางความขัดแยง อะไร

หนักนิดเบาหน�อยก็ใหอภัยกัน ผม

ขอละกันในฐานะหัวหนารัฐบาล...”  

ลุงตู ลงทุนขอกันขนาดนี้คงสยบรอยราวในพรรครวมรัฐบาลได

ระดับหนึ่ง...•

แตภายในพรรค พปชร.กําลังเกิดแรงกระเพ� อม โดย 

นายวีระกร คําประกอบ ส.ส.นครสวรรค พปชร. กลาววา 

“การพายแพดังกลาวยอมรับวาทําใหเกิดความขัดแยงภายใน 

พปชร.ตามมา มีโอกาสจะบานปลาย แตจะบานปลายเพียงใด

ไมทราบ สาเหตุที่แพเปนเพราะคนที่ไดรับมอบหมายจากพรรค

ใหทําหนาที่โดยตรงในการเลือกตั้งซอมไมไดรับโอกาส ถูกปด

กั้นในการทํางาน”  ทามกลางขาวลือสะพัด! วาในพื้นที่ชุมพรมี

การให “กลวย” ไปแลว 40 กก. แต นักการเมืองอาวุโส กลับ

อมกลวยไวกินคนเดียว ไมยอมแจกจาย บรรดาหัวคะแนน

จึงโวยวายกันยกใหญ แถมปลอย

คลิปเสียงประจานอีก ผลออกมาจึง

พายแพอยางยับเยิน งานนี้นักการ

เมืองอาวุโสคงถูกหมายหัว เลือกตั้ง

สมัยหนาที่หวังวาจะดันลูกชายลง 

ส.ส.คงตองกินแหว!...•

ความพายแพของ พปชร.ใน

ครั้งนี้มาจากปญหาภายในที่ยัง

เคลียรกันไมลง ตั้งแตศึกอภิปราย

ไมไววางใจที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา เลขาธิการ พปชร.เดินเกมลม 

“บิ๊กตู” โดยที่ยังมีขอกังขาวา บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกฯ หัวหนา พปชร. รูเห็นเปนใจหรือไม หลัง 

“บิ๊กตู” ปลด “ธรรมนัส”  กับ นฤมล ภิญโญสินวัฒน พนเกาอี้ 

รมต. แต “บิ๊กปอม” ยังหนีบ 2 คนนี้ ไวทํางานขางกาย การหา

เสียงเลือกตั้งซอมก็แทบไมเอยถึงช� อ “บิ๊กตู” เปนการกําหนด

ยุทธศาสตรที่ผิดพลาดไรทิศทาง หาก พปชร.ยังอยูในภาวะอึม

ครึมแบบนี้จะทําใหเลือดไหลออกเร� อยๆ ลาสุด นายสันติ กีระ

นันทน และ นายสุพล ฟองงาม ส.ส.บัญชีรายช� อ ลาออกจาก

สมาชิกพรรค พปชร.ไปซบ กลุม 4 กุมาร ที่จะเปดตัว “พรรค

สรางอนาคตไทย” ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ และคาดวาจะมีสมาชิก 

พปชร.ตามมาอีก และหากเลือกตั้งซอม ส.ส.กทม.ในวันที่ 30 

ม.ค.นี้ พปชร.แพอีกยิ่งระส่ํากวาเดิม...•

สําหรับ ปชป.ที่ชนะเลือกตั้งทั้ง 2 เขต ซึ่งมาจากความ

ผิดพลาดของ พปชร. เลือกตั้งครั้งหนาที่ประกาศวาจะยึดพื้นที่

คืนนั้นไมใชเร� องงายอีกตอไป จะมีคนรวมแบงเคกอีกหลาย

พรรค สวน พรรคกาวไกล คะแนนลดลงทั้ง 2 เขต สะทอน

ชัดเจนวาคนในพื้นที่ไมเอาพรรคที่เปนปฏิปกษกับสถาบัน โดย

เฉพาะเขต 1 ชุมพร หาผูสมัครที่มีคุณภาพไมได อยางที่ นาย

ศศิพัฒน พงษประภาพันธ หรือ “กาณฑ” นักกิจกรรม นัก

เคล� อนไหวทางการเมือง ระบุวา “เอาเด็ก กเฬวราก มาลง 

ส.ส. ไดอยางไร? เอาคนไมมีการศึกษา ไมมีงานมีการทํา มา

เปนตัวแทนประชาชน” และที่ได 

3,582 คะแนน ก็ไดมากเกินไปจริงๆ 

ซึ่งคาดวาเปนคะแนนที่มาจากคนที่

จะเลือกพรรคใหญ แตไมพอใจที่ ไม

ไดกินกลวย จึงประชดเททิ้งไปให

กาวไกล รวมทั้งพรรคกลาดวย...•

ดรามากรณี ส.ส.พรรคภูมิใจ

ไทย ยุใหชาวบานปลูกกัญชา หาก

ถูกจับจะจัดหาทนายให แต นาย

วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ บอกวา 

ใหชะลออยูนิ่งๆ สักพักกอน แสดง

วายังมีปญหาขอกฎหมาย แม พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับใหม ยกเลิก 

พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ.2522 ไปแลว แตยังมีประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ที่ยังระบุช� อกัญชาเปนยาเสพติดให โทษประเภท 

5 ยกเวนเปลือก ลําตน เสนใย กิ่งกานและราก เฉพาะที่ไดรับ

อนุญาต แตสวนอ� น เชน ใบ ชอ และเมล็ด ยาเสพติดให โทษ

ประเภท 5 เม� อสัปดาหที่ผานมา ศาลจังหวัดสุราษฎรธานีตัดสิน

จําคุก 2 เดือน ปรับอีก 1 หม� นบาท รอลงอาญา ชาวบานที่มี

กัญชาไวในครอบครอง ส.ส.พรรคภูมิใจไทยไปชวยหรือยัง?...•

นายวีระกร 

คําประกอบ 

นายสุพล ฟองงาม 

แซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

ภูเขาไฟใตสมุทรน้ันเปนรอยแยกของเปลือกโลกสวนท่ีอยู

ใตพื้นน้ําในทะเล ซึ่งจะมีหินที่รอนและหลอมละลาย (magma) 

สามารถจะปะทุออกมาได บริเวณที่พบก็มักเปนบริเวณที่ใกลๆ 

กับสวนที่มีการเคล� อนตัวของแผนเปลือกโลกที่เรียกวา สันเขา

ใตมหาสมุทร ประมาณกันวาภูเขาไฟใตสมุทรในโลกนี้มีอยูมาก

ถึง 30,000 ลูก ซึ่งมีเพียงจํานวนเล็กนอยที่มีการศึกษาคนพบ.

ภูเขาไฟใตสมุทร

ลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเม� อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผานมา                                               

มีมติเห็นชอบแนวทางการยก ราง พ.ร.บ.การดําเนิน

กิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไร พ.ศ. ... ที่ถูก

เรียกกันทางการเมืองวา กฎหมายควบคุม-ตรวจสอบเอ็นจี โอ 

และขั้นตอนตอจากนี้จะมีการสงเร� องใหกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับราง 

พ.ร.บ.ไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็นและ

วิเคราะหผลกระทบของรางกฎหมาย ตาม 

ม.77 ของรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.หลัก

เกณฑการจัดทํารางกฎหมายเพ� อเสนอ 

ครม.ตอไป 

เบื้องตนรัฐบาลบอกวา เหตุผลใน

การออกราง พ.ร.บ.ดังกลาวเพ� อมุงเนนสง

เสริมองคกรไมแสวงหากําไรใหเกิดความรวม

มือระหวางภาครัฐและเอกชน ในการดําเนิน

กิจการที่ใหเปนไปอยางเปดเผย โปรงใส และเปน

ประโยชนตอสาธารณะ รวมทั้งมีการกําหนดกลไกการกํากับดูแล

เทาที่จําเปน ไมใหเปนภาระแกองคกรไมแสวงหากําไร ขณะ

เดียวกันก็ใหความคุมครองประโยชนสาธารณะ รักษาไวซึ่งความ

สงบเรียบรอบและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ขณะเดียวกัน ราง พ.ร.บ.ดังกลาวกําหนดใหองคกรไม

แสวงหากําไรตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับองคกรไมแสวงหากําไร 

เชน ช� อ วัตถุประสงคในการจัดตั้ง วิธีการดําเนินการ แหลง

ที่มาของเงินทุนและรายช� อผูรับผิดชอบ และหามไมใหดําเนิน

งานที่กระทบตอความมั่นคงของรัฐ การดําเนินงานที่กอใหเกิด

ความแตกแยกในสังคม หากไดรับเงินจากตางประเทศตองแจง

ช� อแหลงเงินทุนตางประเทศ บัญชีธนาคารที่จะรับเงิน จํานวน

เงินที่จะไดรับ และวัตถุประสงคของการนําเงินไปใชจายตอ

นายทะเบียน ตองรับเงินผานบัญชีของธนาคารที่แจงไวตอนาย

ทะเบียน ตองใชเงินเฉพาะตามวัตถุประสงคที่ไดแจงตอนาย

ทะเบียน และตองไมใชเงินเพ� อดําเนินกิจกรรมในลักษณะการ

แสวงหาอํานาจรัฐ หรือเอื้อประโยชนตอพรรคการเมือง รวม

ทั้งยังกําหนดมาตรการบังคับและโทษ โดยกําหนดใหในกรณีที่

องคกรไมแสวงหากําไรไมดําเนินการ หากฝาฝนขอหามดังกลาว 

อาจถูกสั่งใหหยุดการดําเนินกิจกรรมหรือยุติการดําเนินงานได 

และกําหนดโทษปรับทางอาญาสําหรับองคกรไมแสวงหากําไร 

และผูรับผิดชอบ หากไมหยุดการดําเนินกิจกรรมหรือยุติการ

ดําเนินงานหลังจากไดรับคําสั่งดวย

ทามกลางการถูกจับตามองวาสุดทายแลว องคกรภาค

ประชาสังคม และ กลุมเอ็นจี โอ ตางๆ ในประเทศไทยจะมีการ

เคล� อนไหวอยางไรตอกรณีดังกลาว 

ปรากฏวาเม� อวันศุกรที่ 7 ม.ค. มีการเคล� อนไหวเกิดขึ้น

จาก เครือขายคัดคานรางกฎหมายควบคุมภาคประชาชน ที่

ออกแถลงการณเร� อง ประชาชนตองมีสิทธิเสรีภาพในการรวม

กลุมทางสังคม เพ� อรวมกําหนดอนาคตของตนเองในการพัฒนา

ประเทศ

โดยระบุตอนหนึ่งในแถลงการณวา การเสนอราง 

พ.ร.บ.ดังกลาว โดยอางวาองคกรไมแสวงหากําไรและองคกร

ภาคประชาชนทั่วประเทศที่ทํางานเพ� อประโยชนสาธารณะ ขาด

ธรรมาภิบาล ไมปฏิบัติตามกฎหมาย มีจิตแอบแฝง มีความ

เกี่ยวของกับการฟอกเงิน จึงตองควบคุมเพ� อรักษาความสงบ

เรียบรอย ทามกลางเสียงคัดคานของภาคประชาชน

ทั่วประเทศ ไดแสดงใหเห็นถึงความไมสนใจไยดี

ตอเหตุผลที่เครือขายภาคประชาชนพยายาม

นําเสนอ เพ� อใหรัฐบาลไดพิจารณาทบทวน

ความคิดในการตรากฎหมายฉบับดังกลาว 

แถลงการณดังกลาวระบุวา ราง 

พ.ร.บ.ดังกลาวเปนกฎหมายที่ไมสอดคลอง

กับเสรีภาพในการรวมกลุม การชุมนุม

สาธารณะ การแสดงออกและสิทธิการ

เขาถึงขอมูลขาวสาร มีการใชอํานาจรัฐเกิน

ขอบเขต โดยเฉพาะอํานาจขาราชการในการใช

ดุลพินิจวากิจการใดขัดตอความสงบเรียบรอย ขัด

ตอความมั่นคงของรัฐไดตามอําเภอใจ มีอํานาจสั่งหามไมใหมี

การกระทํานั้นๆ โดยไมสามารถฟองรองศาลปกครองได สิทธิ

เสรีภาพดังกลาวนี้ ไดถูกรับรองไวในรัฐธรรมนูญหลายฉบับ รวม

ทั้งฉบับปจจุบัน ทั้งยังระบุในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพ� อใหประชาชนสามารถใชสิทธิ

การมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ที่สามารถกําหนดทิศทาง

และนโยบายสาธารณะอยางมีเปาหมายและมีประสิทธิภาพ เพ� อ

สรางความมั่นคงของมนุษย ซึ่งตองมีหลักประกันสิทธิเสรีภาพที่

ปลอดจากความกลัว ปลอดจากความหิวโหย และสามารถดํารง

ชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อันถือเปนการ

สรางสมดุลทางอํานาจระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค

ประชาสังคม ในการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอยางสมดุล เทา

เทียมและเปนธรรม

“ดังนั้นความพยายามของรัฐบาลที่ตองการผลักดัน

กฎหมายฉบับนี้กําลังสอเจตนาที่ ไมบริสุทธิ์ และกําลังใชระบบ

ราชการอํานาจนิยมแบบเผด็จการทหาร ในการกํากับ ควบคุม

ภาคประชาชนใหดําเนินกิจกรรมอยูภายใตการรวมศูนย

อํานาจของตนเองเทานั้น อันเปนภัยคุกคามการรวมกลุมของ

ประชาชน มากกวามองเห็นเปนหุนสวน ซึ่งเปนปฏิปกษและ

บอนทําลายระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมอยางสิ้นเชิง 

และขัดตอหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และ

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

เครือขายคัดคานรางกฎหมายควบคุมภาคประชาชน

ขอยืนยันวา พวกเราไมไดปฏิเสธการถูกตรวจสอบเพ� อความ

โปรงใส แตเราไมยอมรับและขอคัดคานรางพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้อยางถึงที่สุด จนกวาจะมีการถอนรางกฎหมายฉบับนี้

ตามเหตุผลที่ ไดกลาวไวแลวขางตน ทั้งนี้จะมีการนัดหมาย

องคกร/เครือขายภาคประชาชนทั่วประเทศที่ ไดมีการแสดง

เจตนารมณรวมกันแลวกวา 1,800 องคกร ใหออกมาคัดคาน

รัฐบาลในเร� องนี้ กอนที่จะมีการนํารางกฎหมายฉบับนี้เขาสูการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรีครั้งตอไป” แถลงการณดังกลาวระบุ

ขณะเดียวกันก็มีความเห็นจากคนที่เคล� อนไหวในภาค

สวนดังกลาวตามมา เชน เลิศศักดิ์ คําคงศักดิ์ หัวหนาพรรค

สามัญชน ซึ่งอีกบทบาทหนึ่งก็คือ นักกิจกรรมทางสังคมดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกอนหนานี้ก็เคยออก

มาเคล� อนไหวที่หนาทําเนียบรัฐบาลเม� อปที่แลวกับกิจกรรมของ 

หมูบานทะลุฟาจากเครือขาย People Go Network โดยเม� อ

วันอาทิตยที่ผานมาเขาโพสตขอความผานเฟซบุก ระบุตอนหนึ่ง

ถึงราง พ.ร.บ.ดังกลาววา 

“ผลเสียหายที่เกิดขึ้นคือ รางกฎหมายฉบับนี้ ไมใช

กฎหมายควบคุมเอ็นจีโอ แตมันไดขยายอาณาเขตเปนกฎหมาย

ควบคุมประชาชนทั้งหมดที่ประสงครวมกันเปนกลุม องคกร 

ชมรม สมาคม สโมสร เครือขาย สภา สมัชชา สมาพันธ 

ฯลฯ เพ� อดําเนินกิจกรรมเพ� อสงเคราะห ชวยเหลือ บําเพ็ญ

ประโยชน ประโยชนสาธารณะ สรางพลเมืองต� นรู และพัก

ผอนหยอนใจทั้งหลายแหล ไมเวนแมกระทั่งมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 

รวมกตัญู ชมรมไพนกกระจอก เปตอง สนุกเกอร ฯลฯ ที่

ออกมาเรียกรองเชนนี้ ไมไดหมายความวาเอ็นจีโอ ประชา

สังคม นักกฎหมายและนักวิชาการสวนอ� นที่ ไมสนับสนุน

รัฐประหารไมตองออกมา ก็ขอชักชวนกันตรงนี้ใหรวมกันออก

มาเคล� อนไหวเพ� อตอตานรางกฎหมายฉบับนี้ แตที่ตองเรียก

รองเปนพิเศษกับกลุมเอ็นจีโอ ประชาสังคม นักกฎหมายและ

นักวิชาการที่สนับสนุนรัฐประหาร ก็เพราะกลุมคนเหลานี้ยัง

สํานึกและละอายไมมากพอตอการกระทําผิดพลาดที่มีสวน

รวมกอขึ้น และยังกระทําความผิดพลาดตอเน� อง ยังเห็นผิด

เปนชอบ เมินเฉยตอความเห็นอกเห็นใจและคําขอโทษ ขอ

เรียกรองเอาไวตรงนี้วา สิ่งที่ตองทําอันดับแรกในการตอตาน

กฎหมายฉบับนี้คือ การชักชวนกันลงถนน ไมใชเตรียมล็อบบี้

ประแปงแตงตัวเพ� อเขาไปเปน (1) กรรมการรับฟงความคิด

เห็นและวิเคราะหผลกระทบของรางกฎหมายตามมาตรา 77 

ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํา

รางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามที่ 

ครม.มอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย (พม.) รับไปดําเนินการ และ (2) กรรมาธิการพิจารณา

รางกฎหมายฉบับนี้ในสภาผูแทนราษฎร”

ทาทีทั้งหมดขางตนคือการอุนเคร� องของกลุมภาค

ประชาชน-เอ็นจีโอ ที่กําลังรอดูจังหวะการเตรียมเสนอราง 

พ.ร.บ.ดังกลาวของฝายรัฐบาล ที่ตอนนี้อยูในขั้นตอนการรับฟง

ความคิดเห็นที่ทําโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่พบวาภาค

ประชาสังคมหลายองคกรกําลังเริ่มจับกลุมเตรียมนัดเคล� อนไหว

คัดคานราง พ.ร.บ.ดังกลาวทันทีเม� อรัฐบาลสงรางดังกลาวไปที่

สภา ซึ่งตองดูวาสุดทายแลวผลจะออกมาอยางไร 

บนคํายืนยันของคนที่เปนแกนนําในการเคล� อนไหวราง 

พ.ร.บ.ดังกลาว วาเปาหมายคือตองการใหรัฐบาลลมเลิกการ

เสนอราง พ.ร.บ.ดังกลาวไมนําเขาสภาเทานั้น เพราะมองวา

หากรางสงไปที่สภา หากรัฐบาลตองการใหกฎหมายฉบับนี้ออก

มาก็คงใชเสียงขางมากในสภาและวุฒิสภาผลักดันออกมาจนได 

ซึ่งกลุมภาคประชาสังคมยืนยันวาจะคัดคานจนถึงที่สุดแน�นอน. 

นชวงที่ประเทศตางๆ ทั่วโลกกําลังมีความกังวลกับภาวะ

เงินเฟอ ในเวลาเดียวกับการฟนตัวของเศรษฐกิจในหลาย

ประเทศยังลุมๆ ดอนๆ คือการฟนตัวยังไมมีแรงสงตออยาง

ชัดเจนจากผลกระทบกับการระบาดของโรคโควิด-19 หลาย

ระลอกตลอดระยะเวลากวา 2 ป และยังไมมีทีทาวาจะควบคุมไดใน

ระยะใกลๆ นี้

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตนที่เรียนมาก็สอน

วา นโยบายการคลังผานการกระตุนการใชจาย การลงทุนภาค

รัฐ หรือมาตรการลดหยอนภาษี ถือวาน�าจะชวยชดเชยอุปสงคการ

บริโภค การลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวได และก็เปนเร� องที่รัฐบาล

ประเทศตางๆ ทั่วโลกดําเนินการกันอยู 

ไมยกเวนประเทศไทยที่มีการกระตุนการใชจายภาครัฐ ทั้ง

ทางตรงและทางออมมากมายหลายตอ หลายโครงการที่ปรากฏให

เห็นอยูตลอดเวลาในระยะหลายปที่ผานมา ประเด็นในทางเศรษฐกิจ

ที่เงินจํานวนมหาศาลที่ภาครัฐจายออกไปนั้น ใหประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด คงเปนประเด็นที่ตองหยิบยกมา

พิจารณาเชิงประจักษกันตอไป  

ประเด็นที่จะพิจารณาคือ ประสิทธิภาพของการใชจายจํานวน

มากนี้จะตางจากการใชจายและการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งจะมีกลไก

กลั่นกรองความคุมคาและประสิทธิภาพที่รัดกุม อีกทั้งไมไดเปนเงิน

จากภาษีอากรของประชาชน จึงมีความพยายามจากหลายหน�วย

งานภาครัฐและเอกชนที่จะสรางกลไกตรวจสอบ เพ� อทําใหเกิด          

ธรรมาภิบาลในภาครัฐใหเปนรูปธรรม ไมวาจะเปนการตรวจสอบ

ในกระบวนการรัฐสภา หรือองคกรอิสระที่พยายามหากระบวนการ

ตรวจสอบทางตรงหรือทางออม ผานการสรางแรงจูงใจ สงเสริมใหมี     

ธรรมาภิบาลในหน�วยงานภาครัฐใหมากขึ้น

อยางไรก็ดี จากรายงานของ Global Economy.com จัดอันดับ                                    

Control of coruption จากจํานวน 192 ประเทศ แสดงใหเห็นวาประ 

เทศไทยมีแนวโนมที่แยลงจากอันดับ 108 ในป 2016 เปนอันดับที่       

116 ในป 2020

นักวิชาการทางดานเทคโนโลยีหลายตอหลายแหงก็เสนอให

นําความกาวหนาอยางกาวกระโดดทางเทคโนโลยีดิจิทัลมาควบคุม

ตั้งแตตนทาง น�าจะเปนอีกเคร� องมือที่จะลดโอกาสใหเกิดการทุจริต

ได เทคโนโลยีดังกลาว ไดแก blockchain หรือที่รูจักกันมากใน

ฐานะ digital asset คือ bitcoin 

หลายคนอาจสงสัยวาเทคโนโลยีเหลานี้เขามาชวยยังไง และ

อยางไร

Cryptocurrency หรือสินทรัพยดิจิทัล เปนรูปแบบหนึ่งที่ใช 

กันในลักษณะที่เปนส� อกลางของการแลกเปลี่ยน ขอดีของการใช                                        

Cryptocurrency คือมีความโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอนการ                                                           

ทําธุรกรรม และมีความปลอดภัย เน� องจากเปนการใชเทคโนโลยี                                                               

ท่ีเรียกวา blockchain ท่ีเร่ิมมีการใชกันมาต้ังแตประมาณทศวรรษ                                                                  

ที่แลว การทํางานของระบบ blockchain เปนระบบจัดการฐานขอมูล 

ที่ “บัญชีการทําธุรกรรม” (Ledger) จะถูกกระจายไปเก็บไวในเครือ 

ขายคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรสวนบุคคลจํานวนมหาศาล ที่ใครก็ตามใน

เครือขายสามารถเห็นไดในเวลาทันทีทันใดที่ธุรกรรมนั้นเกิดขึ้น

โดยจุดใชงานของเครือขายคอมพิวเตอรนี้จะบันทึกธุรกรรม

ตางๆ ที่เกิดขึ้นในลักษณะ “บล็อก” (Block) และบันทึกธุรกรรมแรก

ที่ถือเกิดขึ้น รอยตอๆ ธุรกรรมทั้งหมดกันเปนหวงโซ (Chain) ที่แตละ 

บล็อกในหวงโซจะถูกสรางรหัสล็อกขอมูลดวยระบบการทํางานของ

เคร� องคอมพิวเตอรใหความปลอดภัย เหมือนกับการจัดเก็บทาง

กายภาพคลายเขาไวในตูเซฟที่มีรหัสกําหนดเฉพาะ จึงมั่นใจวาเปน

ธุรกรรมของแท และสามารถยืนยันธุรกรรมและตรวจสอบหลังจาก

นั้นวาถูกตอง

เปนแบบนี้แลวธุรกรรมตางๆ จึงสามารถเกิดขึ้นไดรวดเร็วและ

มีความน�าเช� อถือ โปรงใส โดยไมจําเปนตองมีตัวกลางหรือบุคคลที่

สาม ที่มีความเสี่ยงเร� องการหลุดรั่วของขอมูลใหเกิดการขายขอมูล

ได ผูทําธุรกรรม 2 ฝายสามารถสงสําเนาขอมูลตางๆ ระหวางกันเพ� อ

สรางความไววางใจดวยระบบนี้ การปลอมแปลงธุรกรรมในแตละ

บล็อกจึงทําไดยากในทางเทคนิค และสามารถรับรูหากมีการโจรกรรม

ขอมูลไดทันเวลา

อยางไรก็ดี หากยังไมพูดถึงขอวิตกกังวลของ digital asset ใน 

มุมมองของเร� องการควบคุมของทางการที่จะทําไดยากขึ้น และ

ตนทุนของเทคโนโลยีนี้สูง เราจะถือวาการใช digital asset หรือ 

Cryptocurrency นี้ ตอบ 

โจทยในการลดและปราม

การทุจริตไดในหลายแง

มุมเลยทีเดียว เพราะถา

เจาของอนุญาตใหเขาดู

ขอมูลได ก็สามารถติดตาม

การไหลเขา-ออกของเงิน

ในสินทรัพยดิจิทัลนี้ ได โดย

ละเอียด โดยที่ผูสนับสนุน

สินทรัพยดิจิทัลก็ขยาย

ความถึงขอโตแยงวา การ

ใชสินทรัพยนี้ในวงการ

อาชญากรรม การฟอก

เงิน จะทําไดงาย สะดวก 

และตามจับไดยากนั้น แต

เม� อใดก็ตามที่สินทรัพย

นี้มีการถายเปลี่ยนมือใน

ตลาด ก็จะสามารถเขาไป

ตรวจสอบบันทึกราย

ธุรกรรมไดวามีที่มาที่ไปถูก

ตองตามกฎหมายหรือไม  

ศักยภาพในการ

ปองปรามการเกิดทุจริต

คอรรัปชันของสินทรัพย

ดิจิทัลนั้น มีความจําเปน

ตองมีการพัฒนาแอป

พลิเคชันเพ� อเช� อมโยง

กับระบบ blockchain ในระบบงานที่ตองการสรางความรัดกุม ปด

ความเสี่ยงของการเกิดทุจริตคอรรัปชันนั้นๆ ตัวอยางระบบงานภาค

รัฐที่มีการพูดถึงไดเริ่มใชเทคโนโลยีนี้บางแลว เชน ในหลายประเทศ

นํารองดวยระบบจดทะเบียนที่ดิน ที่ไมใชระบบกระดาษในการจัด

เก็บ รายการทะเบียนที่ดินและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพ� อปองกันการ

ฉอโกงและการทุจริต และระบบการยืนยันตัวตนในการลงคะแนน

และแอปพลิเคชันสวนตัว เชน ธุรกรรมการเงิน การจัดการ supply 

chain เปนตน

สําหรับในประเทศกําลังพัฒนาที่มีโอกาสจะเกิดการทุจริต

มากในการใชจายเงินภาครัฐจํานวนมากในโครงการทั้งขนาดเล็ก

ไปถึงขนาดประเทศ การใช Cryptocurrency หรือสินทรัพยดิจิทัล

นี้ สามารถติดตาม end beneficiary ไดอยางถูกตอง เพราะขอมูล

ธุรกรรมจะอยูในระบบอยางคงทนตลอดไป สามารถตามไปจับกุมผู

กระทําความผิดไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อยางไรก็ดี อุปสรรคที่ยังไมไดมีการใช Cryptocurrency หรือ

สินทรัพยดิจิทัลกันอยางจริงจัง นอกจากจะเปนเร� องการลงทุนใหมี

ตนทุนเทคโนโลยีลดลงแลว ยังเปนเร� องความชัดเจนในแตละบริบท

ทางการควบคุม ประเด็นขอกฎหมาย ประเด็นภาษี วาไดชั่งน้ําหนัก

ขอดีคุมกับขอเสียออกมาชัดๆ ไดหรือยัง.

โดย ดร.สิงหชัย บุณยโยธิน

        กลุมงานนโยบายสาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

จับกระแสตาน-ราง พ.ร.บ.ควบคุมเอ็นจีโอ 

สินทรัพยดิจิทัลกับการปองปรามคอรรัปชัน

ห

องคกรแถวหนาในการสงเสริมและนําไทยสูเศรษฐกิจดิจิทัล

ใ



ณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพิ่งจะประ 

กาศรับรองเป็น ส.ส.เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2563 

เป็นผู้แทนมาได้ปีเศษๆ ก็ต้องมาถูกแจกใบเหลือง

เสียแล้ว สำาหรับนายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำาปาง พรรค

พลังประชารัฐ

หลังสัปดาห์ก่อนที่ประชุม กกต.มีมติให้ยื่นคำาร้อง

ต่อศาลฎีกา เพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ลำาปาง เขตเลือก

ตั้งที่  4 ใหม่แทนนายวัฒนา ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 133 หลังถูกร้องเรียนว่า มีการ

แจกเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์

เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายวัฒนา

ขั้นตอนหลังจากนี้ต้อง

รอฟังคำาพิพากษาของศาล

ฎีกาว่าจะเป็นอย่างไร หาก

ศาลสั่งให้จัดเลือกตั้งซ่อม 

นายวัฒนาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะ

ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.อีก 

เหมือนกับกรณี  กกต.แจกใบ

เหลืองให้นายกรุงศรีวิไล สุ

ทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ 

พรรคพลังประชารัฐ

สำาหรับนายวัฒนา เป็น

อดีตสมาชิกสภาองค์การบริ                                                                         

หารส่วนจังหวัดลำาปาง และอดีตรองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำาปาง ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง

ในนามพรรคพลังประชารัฐเมื่อปี 2562 แต่พ่ายแพ้ให้แก่

นายอิทธิรัตน์  จันทรสุรินทร์ จากพรรคเพื่อไทย

ต่อมานายอิทธิรัตน์เสียชีวิต ทำาให้ต้องมีการจัดเลือก

ตั้งใหม่ ปรากฏว่านายพินิจ จันทรสุรินทร์ บิดานายอิทธิ

รัตน์ เจ้าของพื้นที่ปฏิเสธไม่ลงสมัคร โดยระบุว่ายังเสียใจ

ต่อการเสียชีวิตของบุตรชาย ท่ามกลางกระแสข่าวว่ามี

การล็อบบี้ ไม่ให้ลงสมัครเพื่อหลีกทางให้พรรคพลังประชา

รัฐ เนื่องจากมีความสนิทสนมกับร้อยเอกธรรมนัส พรหม

เผ่า ส.ส.พะเยา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ขณะนั้น

ผลการเลือกตั้งซ่อมคราวนั้น นายวัฒนาได้รับชัย 

ชนะ เนื่องจากไร้คู่แข่งที่สูสี กระทั่งต่อมาถูกคู่แข่งจาก

พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำาร้องต่อ กกต.ว่ามีการทุจริตเลือก

ตั้งเกิดขึ้น

นายวัฒนาถือเป็น ส.ส.ในกลุ่มของร้อยเอกธรรม

นัส ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐในภาค

เหนืออยู่หลายคน ไม่ว่าจะเป็นที่ จ.ตาก, พะเยา และ

กำาแพงเพชร 

ในการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา ร้อยเอกธรรมนัสถือ

เป็นหัวเรือใหญ่ในการลงไปช่วยนายวัฒนาหาเสียงจนได้

รับชัยชนะ และกลายเป็นบุญคุณต่อกัน

หลังจากนี้ต้องจับตาดูว่า ศาลจะมีคำาพิพากษาคดี

ออกมาเมื่อไรและเป็นอย่างไร และหากต้องมีการเลือกตั้ง

ซ่อมอีกครั้งในเขตนี้จะเกิดขึ้นในช่วงไหน จะทันเลือกตั้ง

ใหญ่หรือไม่.

กรุงเทพฯ พวกนี้จะต้องอยู่อย่างระมัดระวัง อย่าเอาตัวเข้าไป

เทียบกับคนกรุงเทพฯ ที่มีหัวโขนครอบอยู่อย่างเด็ดขาด เกิดอะไร

ขึ้นจะหาว่ากำานันถึกไม่เตือน

๒.คนกรุงเทพฯ ที่มีปากประหลาดต่างๆ เช่น ปากกาเป็น

จอบ เป็นเสียม ปากเป็นก้อนดิน ปากเป็นถังทราย ปากเป็นก้อน

หิน ปากเป็นท่อนเหล็ก/เหล็กแผ่น ปากเป็นรางรถไฟ หรือปาก

เป็นสะพาน ปากเป็นถนน ปากเป็นรางรถไฟ หรือเป็นรถไฟทั้ง

ขบวน ฯลฯ คนกรุงเทพฯ มีคนที่มีปากชนิดที่สามารถกินได้แม้

กระทั่งหญ้า คนพวกนี้ถูกเรียกว่า “พวกปากสารพัด” ถือว่าเป็น                                                                               

กลุ่มคนท่ีเป็นอันตราย อย่าได้พยายามเข้าใกล้เพราะเราไม่ได้เป็น

คนที่มีปากแบบนั้น กลัวเพียงจะกลายเป็นคน “ปากติดร่างแห” 

ไปเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม พวกคนกรุงเทพฯ (ที่อาจจะมีนิวาสสถานอยู่

ต่างจังหวัด) ก็จะมีคนจำาพวกหนึ่งที่มีปากที่ร้ายแรง และสำาคัญ

ขนาดกินบ้านกินเมืองเลย ก็มีอยู่เนื่องจากคนที่กินบ้านกินเมือง

เป็นคนร้ายแรงประดุจไฟประลัยกัลป์ จึงจำาเป็นที่คนกรุงเทพฯ ที่

ยังเป็นคนปากธรรมดาที่กินขนม ดื่มเครื่องดื่มชูกำาลัง กินยารักษา

โรคจะต้องระมัดระวังตัวไว้ให้มาก และระมัดระวังไอ้พวกกินบ้าน

กินเมืองให้มาก อยู่ให้ไกลอย่าเข้าใกล้สุงสิงและอย่าหลงใหลใน

อามิสสินจ้างที่จะก่อให้เกิดความผิดอย่างที่ไม่รู้ตัว

ไอ้พวกคนกรุงเทพฯ หรือพวกนอกกรุงเทพฯ ที่มีนิสัยอย่าง

นี้ มันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าต้องระวังปากมันไว้ให้ดี ปากมัน

กินเมืองได้ มันมีอำานาจแค่เอ่ยปากพูดก็โกงเมืองได้เป็นเมืองๆ 

ประสาอะไรกับบ้าน/เมือง ป่าทั้งป่ามันก็กินหมด เกาะทั้งเกาะ

มันกลืนคำาเดียวหาย ขนาดสนามฟุตบอล  สนามฟุตซอล มันกิน

เป็นร้อยสนาม ไอ้คนปากอย่างนี้เขาเรียก ปาก นกม. มันทั้งกิน

ทั้งโกงทั้งกามตามมันไม่ค่อยทัน....เหนื่อยครับ ขออนุญาตพักและ

ขอขอบคุณทั้งสอง บ.ก.ที่ได้อนุญาตให้เขียน

ขอขอบคุณอีกครั้งครับ.

กำานัน ถึก

 

สมัยนี้เขามีเสรีภาพในการกำาหนดเพศของตัวเองครับ  เป็น

วัฒนธรรมจากตะวันตก ก็ถือเป็นสิทธิในสังคมประชาธิปไตย แต่

ดันมีคนบ่นว่าอยู่ในยุคเผด็จการเบ็ดเสร็จ ไม่สามารถออกความ

เห็นหรือแสดงออกอะไรได้ ฮ่าๆๆๆ

ผมสงสารคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งคนในเมือง

ใหญ่ตามต่างจังหวัด มีสภาพไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้ว ๒๔  ชั่วโมง

ของคนกลุ่มนี้หาความสุขกันไม่ค่อยได้ สถานการณ์มันบีบบังคับ

ให้กินเร็ว หายใจเร็ว ทุกอย่างมีการแข่งขันไปหมด  ทำาให้ชีวิตผิด

5บทความ

มมมม...ฝ่ายประชาธิปไตย

ควันหลงเลือกตั้งซ่อม ชุมพร เขต ๑ สะท้อน

คำาว่า ประชาธิปไตย และความเท่าเทียม ได้ดีจริงๆ

ต้องยกนิ้วให้ พรรคก้าวไกล ครับ ที่ส่ง “วรพล 

อนันตศักดิ์” เป็นผู้สมัคร ส.ส.

เพราะมีอาชีพเพียง ไรเดอร์ ส่งของ 

แต่มีประเด็นที่ดูเหมือนจะลุกลาม และประจานคนที่

บอกว่าตัวเองอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย 

“ศศิพัฒน์ พงษ์ประภาพันธ์” หรือที่มวลชนสามนิ้วเรียก

ว่า “กาณฑ์” 

นายคนนี้มีดีกรีเป็นนักกิจกรรม นักเคลื่อนไหวทางการ

เมือง อยู่กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ในเครือข่ายมวลชนสามนิ้ว  

โพสต์เฟซบุ๊กถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต ๑ ชุมพร ดังนี้ครับ 

“...พรรคก้าวไกล เอาเด็กกเฬวรากมาลง ส.ส.ได้อย่างไร  

เอาคนไม่มีการศึกษา ไม่มีงานมีการทำา มาเป็นตัวแทนประชา 

ชน 

คุณดูถูกประชาชนมากๆ นะ ได้มา ๓,๕๒๐ คะแนน ก็

มากเกินไปแล้ว...” 

“...ชาวชุมพรคิดถูกแล้วค่ะที่กาพรรคประชาธิปัตย์ ขอ

ถามคำาเดียวนะคะ ถ้ามีคนแบบนี้มาเป็นผู้สมัครเขตบ้านคุณ  

คุณกาไหมคะ 

สมมติถ้ามีผู้สมัครแบบนี้จากพรรคเพื่อไทย ประชาชน

จะรุมสาปพรรคทันที พรรคก้าวไกลเอาเด็กกเฬวรากมาลง ส.ส. 

ได้อย่างไร? 

เอาคนไม่มีการศึกษา ไม่มีงานมีการทำา มาเป็นตัวแทน

ประชาชน พรรคก้าวไกล - Move Forward Party คุณดูถูก

ประชาชนมากๆ เลยนะ

คนใต้เป็นคนเ...ยมั้ย? ไม่รู้... แต่ที่รู้แน่ๆ คนใต้ไม่ใช่

คนโง่ ไม่ต้องมาวิเคราะห์ โครงสร้างเศรษฐกิจห่...เหวไรหรอก  

นายกฯ จะเป็นใคร มีนโยบายอะไร การเมืองในสภาฯ จะเป็น

อย่างไร อยากทำาการเมือง ลองเดินไปถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ 

ดูแลเอาใจใส่ เข้าถึงหัวใจประชาชนหรือยัง 

แค่นี้ทำาไม่ได้ ก็ไปทำาอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แทนเถอะ 

ได้มา ๓,๕๒๐ คะแนนก็มากเกินไปแล้วนะ คนชุมพรที่

กเฬวรากไร้การศึกษา

กาเขาต้องกลืนเลือด ยอมโดนล้อขนาดไหน ที่เอาเด็กเมื่อวานซืน

มาเป็นตัวแทนเขาน่ะ 

ก่อนอยากจะปฏิรูปอะไร กลับไปเรียนหนังสือให้จบปริญญา

ซะก่อนนะน้องนะ”....

อ่านแล้วรู้สึกไงครับ 

นี่คือหนึ่งในหัวขบวนที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ อยากวาด

อนาคตของประเทศเอง อยากเห็นความเท่าเทียม อยากเห็นคน

เท่ากัน 

แต่ยังมองว่าระดับการศึกษา แบ่งระดับคน 

ไปรู้จัก “วรพล อนันตศักดิ์” กันหน่อยครับ 

“วรพล” มีอดีตเป็นไรเดอร์ขี่รถจักรยานยนต์ ส่งของ ส่ง

อาหาร 

เริ่มทำางานการเมืองรุ่นก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ 

กำาลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ เอกการปก 

ครอง เพิ่งเข้าเรียนปีแรก เนื่องจากต้องพักไปเป็นทหารเกณฑ์อยู่ 

๑ ปี 

พอปลดประจำาการก็เข้าทำางานกับพรรคอนาคตใหม่มา

ตลอดจนกลายเป็นพรรคก้าวไกลในปัจจุบัน

เป็นเด็กกเฬวรากหรือเปล่า? 

“วรพล” เคยได้รางวัลระดับจังหวัดและระดับประเทศเชียว

นะครับ 

ปี ๒๕๖๑ รางวัล : ต้นแบบคนรุ่นใหม่แทนคุณแผ่นดิน ประ 

จำาภาคใต้ (โครงการแทนคุณแผ่นดิน ประจำาปี ๒๕๖๑) โดย...

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ประกาศเกียรติคุณ : เป็นเยาวชนจังหวัดชุมพรท่ีสร้างสรรค์

ผลงานดีเด่น และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี โดย..จังหวัดชุมพร- 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ปี ๒๕๖๒ รางวัล : คนดีต้นแบบของสังคมไทย เยาวชนคน

สร้างชาติ ครั้งที่ ๒ โดย..สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ

และ ประกาศเกียรติคุณ : เป็นผู้มีผลงานยอดเยี่ยม ในการ

ดำาเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโดย สำานัก 

งาน ป.ป.ช. จังหวัดชุมพร

ประสบการณ์ทางการเมือง ก็ไม่ใช่เด็กเมื่อวานซืน

เป็น เลขานุการคณะทำางานจังหวัดชุมพร สังกัด พรรค

อนาคตใหม่ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ผู้ติดตาม ต.๑/๒๑๕ : ส.ส.ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ บัญชีราย

ชื่อ พรรคก้าวไกล สังกัด สำานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๑ 

มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

ผู้ช่วยดำาเนินงาน คนที่ ๑ : ของ ส.ส.ประเสริฐพงษ์ ศรนุ

วัตร์ บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล สังกัด สำานักเลขาธิการสภาผู้

แทนราษฎร (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔)

ที่ปรึกษาประธาน : คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 

การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทน

ราษฎร (ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำางานอื่นๆ 

ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ตำาแหน่ง พลทหาร : มณฑลทหารบกที่ 

๔๔ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๓ ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ ๑ คน ๑  

ตำาบลร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำาบล

เขาทะลุ อำาเภอสวี จังหวัดชุมพร : สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

ประวัติการทำางาน “จิตอาสาภาครัฐ”

ตำาแหน่ง อสทล. : (อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลไทย) สังกัด 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ตำาแหน่ง ทสม. (อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมหมู่บ้าน) สังกัด กระทรวง ทส.

ตำาแหน่ง อพม. : (อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่น 

คงของมนุษย์) สังกัด กระทรวง พม.

เป็นไงครับ ถ้าเทียบกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่าง 

“กาณฑ์” ที่ดูเหมือนว่า จะสนิทกับทางเพื่อไทยมากกว่าก้าว

ไกล 

ฉะนั้นอย่าด้อยค่าผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลเลยครับ 

ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เมื่อคุณสมบัติครบ สมัคร ส.ส.ได้  

คนนั้นคือ ผู้สมัคร ส.ส.ครับ 

ความพ่ายแพ้ของพรรคก้าวไกล ไม่ใช่แพ้เพราะ “วรพล” 

เป็นเด็กกเฬวราก ไม่มีการศึกษา 

แต่แพ้เพราะคนชุมพรไม่เอาคนยืนตรงข้ามสถาบันพระ

มหากษัตริย์ และต้องการสั่งสอนคนที่มีความคิดเช่นนี้ต่างหาก

กรณีนี้อาจเทียบเคียงได้กับคนเสื้อแดงทำาผิดแล้วแกน

นำาบอกว่า เป็นแดงเทียม 

มองคนเส้ือแดงน้ันเรานึกภาพถึงคนระดับรากหญ้า อย่าง

น้อยก็ดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจริงๆ 

แต่กรณี “วรพล” แพ้เลือกตั้งแล้วบอกว่าเป็น เด็ก

กเฬวราก ไม่มีการศึกษา นอกจากจะดูถูกคนชุมพร ๓,๕๒๐  

คน ที่เลือก “วรพล” แล้ว

ยังดูถูก ประชาธิปไตย ดูถูกคำาว่า คนเท่ากัน และคู่แข่ง

ทางการเมืองอีกด้วย 

ก่อนวันเลือกตั้ง “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ไปปราศรัยที่ 

ชุมพร บอกว่า

“....ทุกการเลือกตั้งคือโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลง  

ตลอดระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา ไม่มีโอกาสไหนดีเท่านี้อีกแล้ว  

ในการปลดล็อกศักยภาพจังหวัดชุมพรที่ถือว่าเป็นจังหวัดขึ้น

ชื่อด้านการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ...”

มั่นใจขนาดนั้นแล้วจะบอกว่า เป็นผู้สมัคร ส.ส.กเฬวราก

ได้ไง

การเลือกตั้ง แพ้ก็คือแพ้ 

แพ้แล้วเหยียบย่ำากันเองมันใช้ไม่ได้ 

เขาเรียกว่าพวกกเฬวราก.

ของแพง เมียถูก

ชายคนหนึ่งโทรศัพท์ปรึกษา

คนเสาะหาเขาสมัคร ส.ส.

ภรรยาคัดค้านต้านขัดคอ

เขาถามว่าจะไปต่ออย่างไร?

ตอบไปว่าหมูแพงอย่างอื่นแพง

อย่าขัดแย้ง ภรรยา ผู้เป็นใหญ่

แม้ของแพง เมียถูก เสมอไป

ของแพงให้ เมียถูก ไม่เสียที

ลักปิดลักเปิด 

เรียน ท่านสอง บ.ก. ท่านอัตถ์-ท่านเปลว ที่รักนับถือยิ่ง

กรุงเทพมหานคร วันนี้มีกาลอากาศ ที่ “ลักปิดลักเปิด 

ประเดี๋ยวดี ประเดี๋ยวร้าย” พาให้เกิดอารมณ์หลากหลายแก่ผู้คน

ที่มีชีวิตและนิวาสสถานอยู่ในเขตต่างๆ ทั้ง ๕๐ เขต เป็นเขต

ชุลมุนวุ่นวาย เขตทั้งหลายกลายอากัปเป็นทั้ง คนบ้าแลคนป่วย 

พูดเช่นนี้ทั้งสองท่าน บ.ก.ก็อย่าเพิ่งด่าทอต่อว่า กำานันถึก ท่าน

พิลึกประหลาด?

ขอให้ถือว่าเป็นเชิงปรารภก็แล้วกัน เพราะในปัจจุบันคน

กรุงเทพฯ ต้องพร้อมในการปรับตัวและปรับอารมณ์....อะไรหรือ?

คนกรุงเทพฯ ทั้งหญิง ทั้งชายกำาลังเริ่มวิกลจริตคิดทำา

อะไรแผลงๆ 

-คิดว่าตนเองไม่ใช่หญิง ไม่ใช่ชาย กำาลังกลายเป็นคนสอง

เพศ เป็นคนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า คนธรรพ์ ที่กลางวันเป็นชาย 

กลางคืนเป็นหญิง มีพฤติกรรมทั้งการแต่งกาย และการกระทำา 

คือ มีอากัปกิริยากระตุ้งกระติ้ง วี้ดว้าย นุ่งกางเกงขาสั้นเป้ายัน

ไข่ ผมสีดำากลายเป็นสีทอง (ผมปลอม)  หน้าขาวขอบตาดำาปากสี

แดง เสื้อที่สวมใส่กลายเป็นเสื้อชั้นในรัดทรง รองเท้าส้นสูง ๓ นิ้ว

มั่วสุมเฮฮาตามบาร์ ตามซ่อง  ถือแก้วแชมเปญ ขานกกระยาง

ด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ ส่วนนิ้วกลาง/นาง/ก้อย (ที่มีเล็บสีแดง) จะ

ชี้ถ่างออกไปกระดิกไปมา ขณะจีบปากจีบคอพูด “ดั๊น” (ดิฉัน) 

มีสร้อยท้ายว่า “นะยะ” (นะจ๊ะ) สิงสู่อยูในบาร์/ซ่องที่สลัวด้วย

แสงไฟสีที่ถูกตบแสงลงให ้“สลัว” เสียงพูดจะถูกตบแต่งให้หวาน

เท่าที่จะทำาได้ (แต่มัน “ห้าว” เหมือนเสียงมะพร้าวถูกจามด้วย 

“อี โต้”) ในสถานที่ที่ซึมสลัวนั้นมีคนธรรพ์ อีกชนิดหนึ่งที่เรียก

ว่า “คนธีร์” แต่งกายตรงข้ามและมีเพศตรงข้าม (หญิงเป็นชาย) 

ไปสุมเป็นกองๆ อยู่ด้วยกันมีแก้ววิสกี้เป็นแหล่งเชื่อม คนทั้ง

สองคนต่างเพศ (แบบกลับเพศ) ที่มั่วสุมกันเฉพาะเวลากลางคืน 

หลังพระอาทิตย์ตกดิน (ตะวันลับฟ้า)  จะถูกเรียกว่า “กะเทย” 

เหมือน “นก” ที่ออกจากรังตอนพลบค่ำาและกลับมารังตอน “ฟ้า

สาง” แต่ดั้งเดิมจะปิดตัวปิดความจริงไม่ยอมให้มีคนรู้เรื่องจริง 

แต่ปัจจุบัน “กะเทย” สามารถออกมาแสดงเพศอิสระได้ โดย

ไม่หวั่นเสียงสาปแช่งจากสาธารณะ แต่บัดนี้พวกวิปริตเหล่านี้

อหังการถึงกระทำาระยำาตำาบอนจูบปากดูดลิ้น (หญิงคู่หญิง ชายคู่

ชาย) ถ่ายออกกล้องทีวี ทั้งยังประกาศก้องออกอากาศ “ดั๊น...จะ

ขอให้จดทะเบียนสมรสและมีสิทธิ์ทุกอย่าง ทั้งที่เป็นเพศเดียวกัน

เพราะนี่คือ ‘สิทธิมนุษยชน’ ประชาธิปไตยย่อมมีสิทธิ์ แม้จะมีลูก  

(บุญธรรม)....” พิโธ่เอ๋ย...“ไอ้อี ไฮยีสัตว์”

คนกรุงเทพฯ เกือบคร่ึงค่อนกลายเป็นมนุษย์ประหลาดกลาย

พันธุ์

๑.มีหัวเป็น “โขนเรือยาว” จะไปที่ใดต้องเปลี่ยนหัวใหม่  

เช่น มีหัวเป็นยักษ์ เป็นนาค เป็นหงส์ เป็นวานร เป็นเทวดา เป็น

นางฟ้า หัวของคนกรุงเทพฯ ส่วนหนึ่งเมื่อกลายพันธุ์ ทั้งการแต่ง

กาย นิสัยใจคอจะเปลี่ยนไปทั้งหมด ดังนั้นคนกรุงเทพฯ ที่เป็น

คนธรรมดาไม่ได้ใส่หัวโขนจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ใสห่ัวโขน คน

เพ่ิงเป็น ส.ส.โดนใบเหลือง

เพี้ยนไป ก็คงต้องหาเวลาถอดหัวโขนออก หลบไปชาร์จแบตอยู่

กับธรรมชาติบ้าง น่าจะเป็นทางออกที่ดีครับ.

โควิดการเมือง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย

สวัสดีปีใหม่ครับคุณอัตถ์ ไม่ได้เขียนจดหมายถึงคุณอัตถ์ข้าม

ปีเลย เพราะมีแต่เรื่องยุ่งๆ ต้องจัดการ โควิดรอบ ๕ มาแล้ว ต้อง

ระวังกันหน่อยนะครับ โอมิครอนติดง่ายแต่ก็ป่วยไม่มาก อย่าการ์ด

ตกเป็นอันขาด

ผมยังข้องใจนายธนาธร นางสุดารัตน์ และอีกหลายๆ คน                                                                                   

ท่ีเคยด้อยค่าวัคซีนท้ังทางตรงและทางอ้อม แต่ท้ังหมดน้ีฉีดวัคซีน

ครบโดสไปก่อนประชาชน วันนี้รู้สึกผิดกันบ้างหรือเปล่าครับ ว่า

สิ่งที่เคยพูดในอดีตนั้นถูกพิสูจน์ให้เห็นในปัจจุบัน ว่ารัฐบาลของ

ลุงตู่ทำาถูกต้อง บริหารวัคซีนถูกต้องแล้ว ทั้งในเรื่องการจัดหา 

การฉีด รวมไปถึงเรื่องการดูแลผู้ติดเชื้อ ผมคิดว่าหากรัฐบาลของ

นายธนาธรกับนางสุดารัตน์มาบริหารประเทศ สถานการณ์จะย่ำา 

แย่กว่านี้แน่นอนครับ คุณอัตถ์คิดว่าไงครับ.

นับถือ 

สุรจิต ขอนแก่น

 

ขอยกตัวอย่างเดียวฟันโชะไปเลย ก่อนนี้พรรคก้าวไกลเคย               

เล่นบทใจถึงพ่ึงได้ พาผู้ประกอบการธุรกิจผับบาร์ไปร้องเรียนกับ

รัฐบาลให้เปิดทำาธุรกิจได้ ไม่ง้ันผู้ประกอบการและบุคคลท่ีอยู่ในกลุ่ม

ธุรกิจน้ีจะตายหมด ถ้ารัฐบาลบ้าจ้ีทำาตามท่ีพรรคก้าวไกลเรียกร้อง 

ผลจะออกมาแบบไหนครับ เพราะแค่ก่ึงผับก่ึงบาร์ท่ีอนุญาตให้เปิด

กันช่วงปีใหม่ โควิดติดไปก่ีคลัสเตอร์แล้วครับ ก็ต้องขออภัยคนท่ีทำา

ธุรกิจน้ีนะครับ แต่มันเป็นแหล่งท่ีโควิดระบาดง่ายจริงๆ. 

จนตรอก

 * ท่านโควิดมาพิสูจน์

มนุษย์แน่วแน่แค่ไหน

เจอดอกเดียวเหี่ยวใจ

ทิ้งได้ศีลธรรมจรรยา

 * อบายมุขคือทางต่ำา

ถลำากลิ้งลงง่ายหน้าผา

ปีนขึ้นทางชันยากนา

ยอมกลิ้งลงดีกว่าง่ายดี

 * หมดศักดิ์ศรีมนุษย์

ยอมถูกฉุดลงต่ำาวิถี

นี่หรือยอมสละชีวี

เพื่อธรรมดีต่อต้านอธรรม

 * สันดานเดิมก็เดียรัจฉาน

คลานไปแนวนอนถลาถลำา

ลงหลุมคูถอร่อยงึมงำา

ยังอีกล้ำาระบาดพิสูจน์ใจฯ

   วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

วัฒนา สิทธิวัง

อื

ค



เหมือนกำ�ลังซื้อจะค่อนข้�งหงอยเมื่อม�ตรก�รรัฐสิ้น

สุดลง โดยเฉพ�ะม�ตรก�รคนละครึ่งที่พ่อค้�แม่ค้�

ต่�งก็บอกว่�มีผลดีกับยอดข�ยเป็นอย่�งม�ก ลอง

ถ�มๆ ร้�นค้�ขน�ดเล็กก็ได้คำ�ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่�คนละ

ครึ่งช่วยเอ�ไว้ได้เยอะ! ตอนนี้ก็คงรอรอบใหม่ที่กำ�ลังจะม� 

เพร�ะตั้งแต่หลังเทศก�ลปีใหม่ คนซื้อก็เงียบ คนข�ยก็สุดจะ

เซ็ง แถมยังต้องม�เจอร�ค�สินค้�ขยับขึ้นไปอีก

ใกล้เข้ามาแล้วกับเทศกาลตรุษจีน หลายๆ ค่ายก็เริ่ม

ปล่อยแคมเปญออกมากันแล้ว อย่างค่ายค้าปลีกของเดอะ 

มอลล์ กรุ๊ป จัดแคมเปญ “THE MALL GROUP HAPPY 
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ความสุข ตรุษปีขาล ก็ต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

กิจกรรมให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคอาจ

จะมีความกังวลในการรวมตัวหรือต้องออกไปข้างนอก ก็เลย

เป็นที่มาของการนำา “เมตาเวิร์ส” (METAVERSE) มาเชื่อม

โลกคู่ขนาน ออฟไลน์-ออนไลน์ เช่น การสักการะศาลเจ้าพ่อ

เสือบนโลกเสมือนจริง, โชว์มังกรเมฆาประทานพรในระบบ 

Augmented Reality 3D, ซองอั่งเปาขาลคาบทรัพย์ 3D ด้วย

เทคนิค AR และการ์ดขาลสุข 3D เป็นต้น

นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์  กรุ๊ป จำากัด ระบุถึงการ

ตลาดในช่วงเทศกาลปี 2565 ว่า ในส่วนของพฤติกรรมของผู้

บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปนั้น แน่นอนว่าบริษัทก็ต้องทำาการปรับ

สินค้าให้มีความใหม่และแปลกมากขึ้น ต้องดีและโดนใจ ส่วน

เรื่องกิจกรรมให้สังเกตว่าตรุษจีนปีนี้ ได้หยิบเอาเรื่องเมตาเวิร์ส 

มาเป็นตัวชู ก็เพราะว่ามันตอบโจทย์ บางคนมีความกังวลเรื่อง

การรวมตัว หรือมีเวลาไม่มากก็จะตอบโจทย์ แต่ก็ยังสนุกกับ

การเล่นกิจกรรมเหมือนเดิม บวกกับเอนจอยสิ่งใหม่ๆ ทางหนึ่ง

ด้วย

ส่วนประเด็นเรื่องของราคาสินค้าก็ยอมรับว่ามีผลต่อ

การจับจ่าย เดอะมอลล์จึงต้องทำาโปรโมชั่นเพื่อให้มีการจับจ่าย

มากขึ้น โดยเป็นการดำาเนินงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ อาทิ บัตร

เครดิต หากถามว่าชุดไหว้เจ้ามีการปรับราคาขึ้นไหม ก็ต้อง

บอกว่าไม่มีความแตกต่างมากนัก เนื่องจากมีการเตรียมสต๊อก

ล่วงหน้าพักหนึ่งแล้ว โดยเดอะมอลล์เลือกที่จะทำาราคาให้ไม่

แตกต่างจากเดิมเท่าที่จะทำาได้ หรือยอมลดกำาไรของตัวเองไป                                                                

ซึ่งลูกค้าจะยังได้รับสินค้าราคาดีอยู่หากมีการใช้สิทธิ์โปรโม             

ชันกับบัตรเครดิตต่างๆ

ขณะที่ การแพร่ระบาดโอมิครอนนั้น เดอะมอลล์ยอมรับ

ว่าในช่วงอาทิตย์แรกอาจจะมีผลกระทบบ้าง แต่ตอนนี้ก็เริ่ม

ทรงตัว ไม่ได้ลดหรือเพิ่มมากกว่าปกติ แต่การมีเทศกาลก็อาจ

จะทำาให้บรรยากาศดีขึ้น มองว่าช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 

ทิศทางธุรกิจรีเทลเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้น จากปัจจัยบวกต่างๆ 

รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โครงการ “ช้อปดี

มีคืน” ที่ให้ประชาชนนำารายจ่ายการซื้อสินค้าและบริการมาหัก

ลดหย่อนภาษีตามจำานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อ

ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ.2565 ช่วยหนุนให้บรรยากาศ

การจับจ่ายใช้สอยมีความคึกคัก ส่งผลให้มีการกระจายของเม็ด

เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น จึงคาดการณ์ว่าตรุษ

จีนปีนี้จะมีความคึกคักกว่าปีก่อน

ดูเหมือนตัวแปรเรื่องโรคระบาดจะยังเป็นส่วนสำาคัญที่

ทำาให้สถานการณ์พลิกผันได้ตลอด ขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีประ 

เด็นเงินเฟ้อ เลยทำาให้เดอะมอลล์อาจจะยังไม่ชัวร์ว่ายอดขาย

ไตรมาสแรกจะเป็นยังไง เพราะคงต้องดูการจับจ่ายในช่วงเทศ 

กาลตรุษจีนก่อน แต่ก็มีเป้าหมายว่าน่าจะอยู่สัก 1.2-1.4 หมื่น

ล้านบาทในช่วงไตรมาสแรก ก็ขยับการเติบโตมาได้นิดหน่อย 

และมีเดอะมอลล์ ท่าพระ มาเป็นตัวช่วยเสริมจากปีก่อนที่ต้อง

ปิดไป หากภาครัฐสามารถออกมาตรการทุกไตรมาสก็จะช่วย

เศรษฐกิจภาพใหญ่ได้พอสมควร อย่างช้อปดีมีคืนก็ทำาให้ยอด

ขายโตขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงปกติ ส่วนปี 2564 มียอดขาย

อยู่กว่า 4.5 หมื่นล้านบาท

อย่�งไรก็ดี วิจัยกรุงศรีร�ยง�นว่� คว�มต่อเนื่องใน

ก�รฟื้นตัวของคว�มเชื่อมั่นผู้บริโภคอ�จจะสะดุดลงในช่วงต้น

ปี เนื่องจ�กผู้บริโภคมีคว�มกังวลเกี่ยวกับร�ค�สินค้�อุปโภค

บริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น และก�รระบ�ดระลอกใหม่ของโอมิ             

ครอน แต่ค�ดว่�จำ�นวนผู้ติดเชื้อจะแตะระดับสูงสุดในกล�ง

เดือนกุมภ�พันธ์ ผลกระทบต่อคว�มเชื่อมั่นและก�รใช้จ่�ยจึง

อ�จชะลอลงเพียงในระยะสั้น เนื่องจ�กก�รฉีดวัคซีนที่กว้�ง

ขว�งขึ้น ค�ดว่�จะไม่มีม�ตรก�รล็อกด�วน์ และก�รบริโภค

มีแนวโน้มได้แรงหนุนจ�กม�ตรก�รกระตุ้นก�รใช้จ่�ยและ

ท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งโครงก�รช้อปดีมีคืน คนละครึ่งเฟส 

4 และเร�เที่ยวด้วยกันเฟส 4 ซึ่งค�ดว่�จะช่วยให้มีเม็ดเงิน

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ประม�ณ 1.4 แสนล้�นบ�ท.

 ลังจ�กก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่                                                      

ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความต้องการบรรจุภัณฑ์เพิ่มมาก

ขึ้น ล่าสุด บิ๊กบอสเสือซุ่มอย่าง ปรินทร์ธรณ์ อภิธน�

ศรีวงศ์ แห่ง บมจ.สตาร์เฟล็กซ์ 

(SFLEX) ประเดิมรับปีขาลด้วยการ

ทยอยเก็บหุ้นเข้าพอร์ตต่อเนื่อง ล่า 

สุดซื้อเพิ่มอีก 2 ล้านหุ้น ที่ราคา

หุ้นละ 5.00 บาท เรื่องนี้สะท้อน

ความเชื่อมั่นได้ว่า อนาคตดี๊ดี! 

เพราะโรงงานใหม่ขนาดบ๊ิกไซส์ใกล้

เสร็จแล้ว เตรียมพร้อมรับออเดอร์

แน่นๆ งานนี้บิ๊กบอสมั่นใจว่าจะ

ช่วยดันเป้าปี 65 โตแบบไม่มีหยุด

พักแน่นอน... 
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กลยุทธ์ค้�ปลีกปีข�ล

เสือซุ่ม

เศรษฐกิจ

ห

ดู

รุ่งนภ� ส�รพิน

ปรินทร์ธรณ์

อภิธน�ศรีวงศ์

‘คนกรุง’อ่วมค่าครองชีพพุ่ง!
รายได้1.5หมื่นโดนหนัก/พณ.จับไข่แพง
ไทยโพสต์ • คนกรุงอ่วมค่�ครองชีพพุ่งปรี๊ด “กสิกร” เจ�ะกลุ่มร�ย

ได้ต่ำ� 15,000 ต่อเดือนโดนหนักสุด ชี้ค่�ใช้จ่�ยขยับเพิ่ม 20% พร้อม

ปรับพฤติกรรมลดสังสรรค์-ซื้อของมือ 2 อ้อนรัฐคุมร�ค�สินค้� ขึ้น

ค่�แรงขั้นต่ำ� คืนชีพม�ตรก�รลดค่�น้ำ�-ไฟ ด้�น “พ�ณิชย์” บุก

ตล�ดประช�นิเวศน์ 1 จับแผงข�ยไข่ไก่แพงเกินเหตุ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิด

เผยถึงผลสำารวจผลกระทบและ

แนวทางการปรับตัวของผู้บริโภค

จากการเพิ่มขี้นของค่าครองชีพ 

พบว่า ขณะนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่

ยังมีความกังวลและได้รับผล 

กระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ต่ำากว่า 

15,000 บาทต่อเดือน เป็นกลุ่มที่

ได้รับผลกระทบมากที่สุด มีค่าใช้

จ่ายปรับขึ้นกว่า 20% เมื่อเทียบ

กับช่วงปลายปี 2564

ทั้งนี้ จากปัจจัยเสี่ยง

ดังกล่าว ทำาให้คนกรุงเทพฯ 

วางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การบริโภค โดยเลือกใช้จ่าย

เฉพาะที่จำาเป็น ลดหรือชะลอ

การบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยและ

สินค้าคงทน ลดกิจกรรมสังสรรค์ 

โดยธุรกิจที่คาดว่าน่าจะได้รับผล 

กระทบหนักสุด ได้แก่ กลุ่มสินค้า

แฟชั่น รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ 

เป็นต้น โดยหันไปซื้อสินค้าที่ใช้                                           

ทดแทนกันได้ ในราคาที่ถูกลง                                                  

เช่น สินค้ามือสอง สินค้าแบรนด์                                                

รอง หรือสินค้าในช่วงจัดโปรโมชัน 

เป็นต้น

โดยผู้ บ ริ โภคส่ วนใหญ่

ต้องการให้ภาครัฐออกมาตรการ

ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 3 อันดับ

แรก คือ ควบคุมราคาสินค้าที่

จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตในหลาย

ประเภทมากขึ้น เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำา 

และขยายมาตรการช่วยเหลือค่า

ครองชีพด้านสาธารณูปโภค ทั้ง

ค่าน้ำา ค่าไฟฟ้า ที่สิ้นสุดลงตั้งแต่ 

ก.ย.2564 ส่วนภาคเอกชนนั้น ผู้

บริโภคต้องการให้ผู้ประกอบการ

ชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า 

หรือลดปริมาณสินค้า แทนการ

ปรับขึ้นราคาหากจำาเป็น และเพิ่ม

การจัดโปรโมชันให้ถี่ขึ้น

“คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่

มองว่าปัญหาค่าครองชีพสูงจะ

ลากยาวมากกว่า 1 ปี ดังนั้น ใน

ระยะสั้น ต้องช่วยบรรเทาภาระค่า

ครองชีพ เช่น การตรึงราคาสินค้า 

หรือลดราคาสินค้า โดยภาครัฐ

และเอกชนควรเร่งแก้ไขปัญหา”

ร.ต.จักรา ยอดมณี รอง

อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผย

ว่า กรมฯ ได้ร่วมกับ พล.ต.ต.วิชัย 

สังข์ประไพ คณะที่ปรึกษา รมว.

พาณิชย์ พร้อมชุดเจ้าหน้าที่ออก

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจาก

ประชาชนผ่านสายด่วน 1569 

เสียภาษีมาก โอกาสที่จะได้กำาไรสูงจะทำาได้ยาก เพราะปัจจุบัน

แม้จะพยายามเก็งกำาไรหลายรอบก็ยังได้กำาไรน้อยมาก มีการพูด

ว่ามีเหยื่อในตลาดน้อยลงมาก ดังนั้นหากต้องมารับภาระเรื่อง

ภาษีเพิ่มอีกเท่ากับจะยิ่งทำากำาไรได้ยาก ดีไม่ดีอาจไม่คุ้มทุนและ

ขาดทุนได้

ทำาให้บรรดานักลงทุนรายใหญ่รีบตัดสินใจขายหุ้นออก

ให้มาก จะได้ไม่มีภาระหนักในเรื่องภาษี จึงพบว่านับจากมีข่าว

รัฐจะเก็บภาษีหุ้น นักลงทุนรายใหญ่ก็พากันขายหุ้นออก กลาย

เป็นภาระหนักกลับมาอยู่ที่นักลงทุนทั่วไปที่รับหุ้นเข้าพอร์ตแทบ

ทุกวัน แน่นอนว่าเมื่ออีกฝ่ายขายหุ้นเพราะกลัวภาษี ก็ขายโดย

ไม่เกี่ยงราคา ทำาให้ตลาดกลายเป็นตลาดของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อย่อม

จะเล่นตัวได้ กลายเป็นผู้ซื้อต่างหากที่เกี่ยงราคาไม่ซื้อในราคา

สูง แต่จะถอยรับในราคาต่ำาๆ ทำาให้ดัชนีตลาดดิ่งลงตามแรงขาย 

เห็นได้ชัดเจนว่าหลายวันที่ผ่านมาจะมีแต่ทางกองทุนและนัก

ลงทุนต่างชาติที่ขายหุ้นออกอย่างต่อเนื่อง อย่างวานนี้ (18 ม.ค.

65) นักลงทุนทั้ง 2 กลุ่มที่กล่าวมาก็ยังคงขายหุ้นออกค่อนข้าง

มาก โดยนักลงทุนต่างชาติขายมากถึง 2,957.10 ล้านบาท ส่วน

กองทุนขาย 2,629.92 ล้านบาท ส่วนผู้ซื้อก็คือนักลงทุนทั่วไปรับ

ไปเต็มๆ ทั้งหมด มองเผินๆ คงจะคิดว่าซื้อไปทำาไม เพราะราคา

หุ้นคงขึ้นไม่ได้ เมื่อนักลงทุนรายใหญ่ขาย คำาตอบคือซื้อเพื่อรับ

ผลตอบแทนที่สูงจากเงินปันผล เพราะยิ่งราคาหุ้นต่ำาก็จะได้ผล

ตอบแทนจากเงินปันผลสูง นักลงทุนทั่วไปจึงเข้ามาซื้อ นักลงทุน

ควรพิจารณาให้ดีๆ จะมีจังหวะในการลงทุนที่ดีได้

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มขนส่งยังดูดีมีกำาไรสูง น่า

มองที่ JWD, KEX และ 

PSL กลุ่มอาหารน่ามอง

ที่ MINT, RBF และ 

SNNP กลุ่มไฟแนนซ์

วอลุ่มตลาดหนามาก น่า

มองที่ BYD, GBX และ 

MICRO กลุ่มพลังงาน 

ราคาน้ำามันฟื้นตัวสูง น่า

มองที่ ACC, ETC และ 

PTT หุ้นรายตัวที่น่ามอง

มี PTTGC, RS และ 

SKY เป็นต้น

ตลาดอ่อนตัว ราคา

หุ้นต่ำา ให้มองเป็นจังหวะ

ที่ดีกับการเลือกลงทุน 

เพราะจะได้ความคุ้มค่า

มากขึ้น.

ร�ยใหญ่วิตกภ�ษีหุ้น

ข่�วเรื่องรัฐเตรียมจัดเก็บภ�ษีหุ้น ค่อนข้�งชัดเจนว่�

บรรดานักลงทุนรายใหญ่มีความหวาดวิตกมาก เพราะบรรดานัก

ลงทุนรายใหญ่ในตลาดล้วนแต่เน้นการเก็งกำาไรเป็นหลัก และ

วิธีการเก็งกำาไรก็คือ การเล่นรอบ ซึ่งทำาแค่รอบสองรอบต่อวัน

คงไม่ได้ อย่าไปคิดไกลว่าจะเล่นกันเดือนละรอบเลย ที่ผ่านมา

จะพบว่าวันเดียวก็เล่นกันหลายรอบแล้ว ดังนั้นหากมีการจัดเก็บ

ภาษีหุ้นแต่ละรอบ แน่นอนว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ 

นักลงทุนรายใหญ่ ทำาให้นักลงทุนรายใหญ่ต้องกลับมาคิดว่าจะ

ทำาอย่างไรจึงจะไม่ได้รับผลกระทบมาก แต่ดูแล้วคงเป็นไปไม่ได้ 

เนื่องจากการเก็งกำาไรจำาเป็นต้องเล่นรอบ ดังนั้นภาษีจะเป็นต้น

ทุนที่มากกับนักเก็งกำาไร ยิ่งมีการเก็งกำาไรมากรอบก็ยิ่งจะต้อง

หลังพบแผงขายไข่ไก่ 1 ร้าน ณ 

ตลาดประชานิเวศน์ 1 จำาหน่าย

ราคาสูงกว่าร้านอื่นในตลาดเดียว 

กัน และตลาดอื่นๆ จึงแจ้งข้อ

กล่าวหาตามมาตรา 29 ของ 

พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและ

บริการ โทษจำาคุกสูงสุดไม่เกิน 7 

ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ และได้ดำาเนิน

การส่งเจ้าหน้าที่ดำาเนินคดีแล้ว.

ร.ต.จักร� ยอดมณี

รับทร�บแผนเชื่อมรถไฟไทย-ล�ว-จีน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ

ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟ

ระหว่างไทย ลาว และจีน ครั้งที่ 1/2565 ตามที่กระทรวง

คมนาคมเสนอ รองรับแผนการก่อสร้างของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.) ประกอบด้วย โครงการรถไฟความเร็วสูง

ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

ก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2569 พร้อมไฟเขียว

แผนบริหารจัดการใช้ทางรถไฟ-สะพานข้ามแม่น้ำาโขง เพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนในพื้นที่ขนถ่ายสินค้าฝั่งไทย-ลาว

ADD รุกธุรกิจดิจิทัล ปั้นร�ยได้ โต 20%

นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

บมจ.แอดเทค ฮับ (ADD) เปิดเผยว่า จากอานิสงส์เชิงบวกการ

เติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัล ส่งผลให้ ADD ตั้งเป้าหมายอัตรา

การเติบโตของรายได้ในปี 2565 เพิ่มขึ้น 20% หรือไม่ต่ำากว่า 

600 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 2564 ที่ผ่านมา ภายใต้การวาง

กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยเดินหน้าพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทพร้อม

เปิดกว้างรับพาร์ตเนอร์ร่วมเสริมความแข็งแกร่ง ปูทางพัฒนา

ระบบ Digital Ecosystem รองรับการให้บริการกลุ่มโอเปอเร

เตอร์และลูกค้าใหม่ในอนาคต

เดินหน้�ด่วน กะทู้-ป่�ตอง 1.4 หมื่นล้�น

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการทาง

พิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย (กทพ.) ลงทุนในรูปแบบคณะกรรมการนโยบาย

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) เงินลงทุนเริ่มต้น 

14,670 ล้านบาท ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร (กม.) ที่ประชุมจึง

อนุมัติค่าเวนคืนชดเชยสิ่งปลูกสร้าง วงเงิน 5,792 ล้านบาท โดย 

กทพ. เตรียมประกาศเชิญชวนเอกชนลงทุนในเดือนพฤษภาคม-

มิถุนายนนี้ เริ่มก่อสร้างในปี 2566 และคาดเปิดให้บริการใน

เดือนกรกฎาคม 2570

ROH ก�งโรดแมป 2 ปี รุกธุรกิจสุขภ�พ

นายวิทวัส วิภากุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.โรงแรมรอยัล 

ออคิด (ประเทศไทย) หรือ ROH เปิดเผยว่า หลังประสบความ

สำาเร็จในการขายทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์                                                                        

รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน หรือ 

GROREIT มูลค่า 4,500 ล้านบาท เมื่อปีที่ผ่านมา ในปี 2565 

ซึ่งเป็นวาระที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เปิดดำาเนินการ

ครบ 40 ปี โรงแรมยังได้จัดทำาแผนแม่บทในระยะเวลา 2 ปี

ข้างหน้า เตรียมพัฒนาไปสู่การเป็นโรงแรมชั้นนำาภายใต้แนวคิด

ใหม่ WELLeisureTM Hotel ตอบสนองเทรนด์ธุรกิจท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทั่วโลก

DITP มั่นใจปี 65 ส่งออกโต 4%

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า มั่นใจส่งออกปี 2565 ยัง

ขยายตัวต่อเนื่อง คาดโต 3-4% หลังประเมินเศรษฐกิจคู่ค้าฟื้นตัว 

เงินบาทเอื้อต่อการส่งออก น้ำามันหนุนสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง RCEP 

เพิ่มโอกาสค้าขาย และมีแผนลุยทำา Mini FTA เพิ่ม พร้อมทั้ง

เตรียมอัดกิจกรรมเพิ่มยอดเต็มที่ ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ รวมทั้ง

สิ้นประมาณ 152 กิจกรรม นอกจากนี้ยังจะให้ความสำาคัญกับ

การส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green หรือ BCG 

Model) และลุยพัฒนาผู้ประกอบการส่งออกรุ่นใหม่.
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SCยิ้มยอดขายโตลุยผุดโครงการใหม่
ไทยโพสต์ • นายณัฐพงศ์ คุณากร

วงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.

เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น หรือ 

SC เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาทำายอด                                                     

ขายได้ 21,819 ล้านบาท เติบโต 31%                                                      

มาจากแนวราบเติบโตเป็นยอดขาย                                                    

แนวราบสูงสุด 17,385 ล้านบาท                                                    

เติบโต 18% โดยท่ีกลุ่มบ้านราคามาก 

กว่า 10 ล้านบาท ได้รับการตอบรับ

ที่ดีมาก มียอดขายได้ 12,323 ล้าน

บาท คิดเป็นสัดส่วน 71% ของยอด

ขายแนวราบทั้งหมด และเติบโตต่อ

เนื่องเทียบกับปีที่ผ่านมาถึง 33% 

ขณะเดียวกันยังมียอดขาย

แนวสูง 4,434 ล้านบาท เติบโต 

140% มาจากกลุ่มคอนโดมิเนียม

ระดับซูเปอร์ลักชัวรีสัดส่วน 83% 

และสามารถปิดการขาย 2 คอน

โดฯ หรู ได้แก่ โครงการศาลาแดง 

วัน และโครงการบีทนิค และยัง

ซื้อที่ดินใหม่เพิ่มในปีที่ผ่านมาด้วย

งบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท 

สำาหรับสร้างยอดขายและรายได้ใน

ช่วง 4 ปีนี้อีกด้วย

อย่างไรก็ดี ในปี 2565 มี

แผนเปิดโครงการใหม่สูงถึง 27 โครง 

การ มูลค่า 38,900 ล้านบาท รวม

กับโครงการต่อเนื่องจากปี 2021 

จะมีโครงการเพื่อขายทั้งหมด 80 

โครงการ มูลค่ารวม 68,650 ล้าน

บาท แบ่งสัดส่วนแนวราบ 70% 

แนวสูง 30%.

ไทยโพสต์ • ปลื้มสัญลักษณ์ 

GI ใช้บนหวย! กระทรวงอุตฯ 

ย้ำาต้องพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ควบคู่การเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมและพร้อมอยู่

ร่วมกับชุมชน

นายวันชัย พนมชัย                                      

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(กรอ.) เปิดเผยว่า โรงพิมพ์                                      

สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐ 

บาลได้รับการตรวจประเมิน

ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง

อุตสาหกรรม จนกระทั่งได้รับ

การรับรอง “อุตสาหกรรมสี

เขียว ระดับที่ 3” หรือระบบ

สีเขียว เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.

2564 ซึ่งแสดงถึงการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น

ระบบ มีการติดตามประเมิน

ผล และทบทวนประเด็นด้าน

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง สำาหรับสถาน

ประกอบการที่ ได้รับการรับ                                

รองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ

ที่ 2 ขึ้นไป สามารถนำาตรา

สัญลักษณ์อุ ตสาหกรรมสี                                                

เขียวเผยแพร่ ลงบนผลิต 

ภัณฑ์เพื่อสื่อสารต่อผู้บริโภค

ทั้งนี้ จึงทำาให้ โรงพิมพ์                                 

สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐ                                        

บาลยื่นขออนุญาตจากกระ 

ทรวงอุตสาหกรรมเพื่อนำา

ตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสี

เขียว (GI) ตีพิมพ์ลงบนสลาก

กินแบ่งรัฐบาล โดยเริ่มตั้งแต่

งวดออกรางวัล วันที่ 17 

ม.ค.2565 เพื่อแสดงออกถึง

การเป็นสถานประกอบการที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวม

ทั้งแสดงถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของสลากกินแบ่ง

รัฐบาล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ

โรงพิมพ์สำานักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล

และในปี 2565 กรอ.

ขอเชิญชวนสถานประกอบ

การเข้าร่วมโครงการตรวจ

ประเมินสถานประกอบการ

ที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อน

ระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมสี

เขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว, 

อุตสาหกรรมสี เขียวระดับ

ที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว และ

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 

5 เครือข่ายสีเขียว เพื่อยก

ระดับการส่งเสริมและพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การ

รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

อย่างเป็นระบบต่อไป.

อุตฯปลื้มGIใช้บนหวย

ชูเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

18/1/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 6,522.35 9,152.26 -2,629.92
 9,997.43 9,994.24 3.19
 41,500.28 44,457.38 -2,957.10
 55,933.39 50,349.56 5,583.82

113,953.45
-16.60

1,660.27
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.63 33.35
ยูโร 37.03 38.03
ปอนดสเตอรลิง 44.19 45.39
เยน (100 เยน) 28.27 29.10
หยวนจีน 4.89 5.29
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,350 28,450
ทองรูปพรรณ 27,833 28,950
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

อัปเกรดแหลมฉบังท่�เรืออัจฉริยะ
คลองเตย • การท่าเรือฯ ผนึก

กำาลัง สศด. เดินหน้ายกระดับ

ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็น

เมืองอัจฉริยะ Smart City พร้อม

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่ทันสมัย ช่วยแก้ปัญหาการ

จราจรยั่งยืน

เรือโทยุทธนา โมกขาว 

รองผู้อำานวยการการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำา                                             

นวยการการท่าเรือแห่งประเทศ 

ไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท. 

ร่วมกับสำานักงานส่งเสริมเศรษฐ 

กิจดิจิทัล (สศด.) ผลักดันนโยบาย

การบริหารการจราจร และการ 

บูรณาการด้านข้อมูลเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพื่อดำาเนินการพัฒนา

ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Port) ใน

พื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) 

จ.ชลบุรี พร้อมพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ช่วยแก้

ปัญหาการจราจรของ ทลฉ.อย่าง

ยั่งยืน โดยมีข้อตกลงความร่วม

มือฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี หลัง

จากสิ้นสุดระยะเวลาตามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือฉบับแรก

ในวันที่ 11 ม.ค.65

สำาหรับโครงการพัฒนา

เมืองอัจฉริยะในพื้นที่ ทลฉ. ประ                                     

กอบด้วย การส่งเสริมด้านการ 

บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง อาทิ สายเรือ ผู้ประ                                                      

กอบการท่าเทียบเรือ กรมศุลกา                                         

กร ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ท่าเรืออัจฉริยะ และระบบอิเล็ก 

ทรอนิกส์ เพื่อช่วยบริหารเวลา

รถบรรทุกสินค้าเข้าออก ทลฉ. 

เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

มุ่งพัฒนาระบบท่าเรืออัจฉริยะ ส่ง                                          

เสริมให้เกิดการต่อยอดการใช้ประ                                       

โยชน์จากข้อมูลท่าเรืออัจฉริยะ

ให้มีศักยภาพ เพิ่มความคล่องตัว

ในการบริหารจัดการตู้คอนเทน 

เนอร์ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ แก้

ปัญหาการจราจร ลดมลพิษและ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพ

ชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบ ทลฉ.

ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะ

มีการเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่ง

หลากหลายรูปแบบ ทั้งทางถนน 

ทางเรือ และทางราง ร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาย

เรือ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้

ประกอบการรถขนส่งสินค้า ผ่าน

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ 

ระบบจัดการข้อมูลการจราจร 

ระบบเชื่อมต่อ Big Data จาก

ระบบต่างๆ เป็นต้น สำาหรับ ทลฉ.

พร้อมส่งเสริมให้มีการนำาข้อมูล

ที่เกิดขึ้นไปวิเคราะห์ พัฒนา                                               

บริการ ต่อยอดเพื่อให้เกิดประ 

โยชน์ต่อ กทท.และอุตสาหกรรม

ดิจิทัลในอนาคต.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

แวววาว จากนั้นปิดฝาขวดโหล และตกแต่งด้วยการเพนต์

รอบขวดโหล หรือหากผู้สูงอายุคนไหนที่ไม่สามารถวาดรูป

หรือเพนต์ได้ ก็สามารถผูกโบที่คอขวดโหลให้สวยงามก่อน

นำาไปมอบเป็นของขวัญ ของที่ระลึกให้กับเพื่อนๆ ได้เช่นกัน 

นับเป็นการประยุกต์ของขวัญอินเตอร์ เข้ากับกลิ่นอายความ

ช่างคิดของคนไทย  

ต่อกันที่งานฝีมือของคุณตาคุณยายที่รักการปลูก

ต้นไม้ นักดีไอวายสาวแนะนำาให้ “ปลูกต้นไม้ในกระป๋องผล

ไม้เชื่อม” ที่ใช้แล้วและนำามาล้างให้สะอาด และเจาะรูเล็ก

น้อยที่บริเวณก้นกระป๋องเพื่อระบายน้ำาเวลาที่รดน้ำาต้นไม้ 

ทั้งนี้ต้นไม้ที่เลือกมาปลูกในกระป๋อง

ดีไอวายนั้น ควรเลือกต้นไม้ขนาด

เล็กและดูแลง่าย เช่น ไม้อวบน้ำา 

อาทิ กุหลาบหิน ต้นซีดัม (Sedum) 

ต้นสร้อยไข่มุก ที่เจริญเติบโตได้ดี

แม้ไม่ต้องได้รับแสงแดดมากนักและ

ต้องการน้ำาน้อย นอกจากของขวัญ

ชิ้นนี้จะทำาไม่ยากแล้ว ยังซ่อนความ

พิถีพิถัน การรู้จักเลือกต้นไม้ขนาด

เล็กที่เหมาะกับผู้รับได้อย่างลงตัว 

ถือเป็นการฝึกความช่างสังเกตเพื่อน

ฝูงและคนที่อยู่รอบข้างของคุณตา

คุณยายได้ไม่น้อย และถ้าหากผู้สูง

วัยต้องการตกแต่งของขวัญต้นไม้จิ๋ว

นี้ให้ดูน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋ม ก็สามารถ

ตัดเศษผ้าที่เหลือใช้ โดยเลือกเอา

เศษผ้าที่มีสีสันสวยงามมาประดับตกแต่งได้

สำาหรับของขวัญจากฝีมือปู่ย่า แนะนำาให้ย้อนกลับไป

ตอนเด็กที่เราปั้นดินน้ำามัน คุณวรรณประภาให้คุณปู่ต่อยอด

เป็นการ “ปั้นชามจากดินน้ำามันญี่ปุ่น” ให้เป็นของขวัญ ซึ่ง

ปี

มอบหน้ากาก N95 

สาระ ล่ำาซำา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รอง

กรรมการผู้จัดการอาวุโส  เผ่าทอง ทองเจือ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรัชดา พุ่ม

สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) มอบหน้ากาก 

N95 ป้องกันมลพิษสารปนเปื้อนและเชื้อไวรัส ให้กับสถานีตำารวจนครบาลสุทธิสาร ใน

โครงการ “เมืองไทยส่งความสุขสู่สังคม” เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตำารวจหน่วย

งานจราจรสถานีตำารวจนครบาลสุทธิสารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ร.ต.อ.คงสิทธิ์ สะโสดา 

รองสารวัตรจราจร สถานีตำารวจนครบาลสุทธิสาร และ ร.ต.ต.ธวัฒน์ เมืองสุข รองสารวัตร

จราจร สถานีตำารวจนครบาลสุทธิสาร รับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำานักงานใหญ่

รังสรรค์เมนูส่งเสริมการเกษตรสหภาพยุโรป 

แคมเปญ “COLOURS BY EUROPE. TASTES OF EXCELLENCE” ส่ง

เสริมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการเกษตรของสหภาพยุโรป (EU) รังสรรค์

ประสบการณ์สุดพิเศษ “Chef Table” เป็นครั้งแรก พร้อมเสิร์ฟความโดดเด่นและเนรมิต

อาหารมื้อค่ำาสไตล์ยุโรปรสชาติละมุนโดย เชฟธนะรัชต์ เฟื่องฟู ที่ชั้น G เซ็นทรัล ฟู้ด 

ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม ด้วยความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและบริษัท 

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำากัด 

ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น 

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และ ฮากิอูดะ โคอิจิ รมว.เศรษฐกิจ การค้า 

และอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในกิจกรรมลงนาม

ความร่วมมือ “Framework Document on Co-Creation for Innovative and Sustainable 

Growth” ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การสร้างขีดความสามารถในด้าน

แรงงาน อุตสาหกรรม และกระตุ้นการเติบโตให้กับ SMEs ระหว่างประเทศไทยและประเทศ

ญี่ปุ่น ระหว่าง ทาเคทานิ อัทสึชิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้า และ พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล 

ผู้อำานวยการสถาบันยานยนต์ ประเทศไทย ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

‘Taxidermy’ เปิดประสบการณ์ชมสัตว์สตัฟฟ์ 

สัมผัสประสบการณ์มิวเซียมมีชีวิต พร้อมชมสัตว์สตัฟฟ์หายากที่ถูกยกมาไว้ใจกลาง

เมือง เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัด

นิทรรศการ “Taxidermy” นิทรรศการสัตว์สตัฟฟ์ที่จะพาคุณท่องไปในโลกของสัตว์หลากหลาย

ชนิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่า เพื่อ

เสริมสร้างความตระหนักรู้ทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาให้กับประชาชนในวงกว้าง 

โดยนิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 มกราคม 2565 ณ บริเวณลานกิจกรรม 

ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา โดยสัตว์สตัฟฟ์ที่นำามาจัดแสดงภายในนิทรรศการ 

“Taxidermy” เป็นส่วนหนึ่งที่นำามาจาก “ศูนย์บริหารคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาและ

สตัฟฟ์สัตว์” ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านการสตัฟฟ์สัตว์อันดับต้นๆ ของประเทศ ภายในนิทรรศการมีสัตว์สตัฟฟ์หลาย

ชนิดที่น่าสนใจต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสัตว์ที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก ยกตัวอย่างเช่น นกแก้วโนรีแคท

เทอริ่ง (Chattering Lory) กวางรูซ่า (Rusa Deer) นกคาสโซวารี (C Southern Cassowary)

ฮาดะ ลาโบะ พรีเมียม โลชั่น (Hada Labo 

Premium) โลชั่นสูตรใหม่จากประเทศญี่ปุ่น เติมความ

ชุ่มชื่นล้ำาลึกในทุกระดับของผิวชั้นนอกให้ยาวนาน 

ด้วยสูตรเข้มข้นพิเศษ ช่วยฟื้นฟูผิวแห้งเสียที่ขาดการ

ดูแล และผิวที่อ่อนล้าจากการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือ

ถูกทำาร้ายจากสภาพอากาศให้กลับเปล่งปลั่ง เนียน

ละเอียด ด้วยไฮยาลูรอนิก เอซิด ถึง 5 ชนิด กักเก็บ

ความชุ่มชื่นผิวได้มากขึ้นเป็น 2 เท่า ช่วยให้ผิวดู

เปล่งปลั่งยิ่งขึ้น ปราศจากแอลกอฮอล์ น้ำามันแร่ 

น้ำาหอม และสี เหมาะกับผิวบอบบาง.

ป็นที่แน่ใจแล้วว่า ส่วนต่างๆ ของผลไม้

เปลือกแข็งอย่างมังคุด ให้ประโยชน์สารพัด

แตกต่างกันไป แต่ที่น่าสนใจและหลายคน

อาจจะยังไม่รู้คือ มังคุดนั้นช่วยป้องกันการเกิดโรค

ซึมเศร้า ลดความเครียด ช่วยป้องกันโรคสมอง

เสื่อม อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน โรคเกี่ยวกับระบบ

ะกี่หมอๆ ก็บอกว่า การเว้นระยะ

ห่างและสวมหน้ากากอนามัย หมั่น

ล้างมือ ไม่อยู่ในที่แออัด เป็นยันต์

กันภัยพื้นฐานที่ดีที่สุดที่จะสู้กับไวรัสโควิด-19 

เวลาเราไปร้านอาหารที่ไหน สังเกตดู

คนก็มักจะเลือกบริเวณที่เป็นโอเพ่นแอร์ หรือ

หลีกเลี่ยงการเข้าไปนั่งอยู่ในห้องแอร์เสียเป็น

ส่วนใหญ่ 

ช่วงนี้สวนสาธารณะก็เลยกลายเป็นสุด

ยอดนิยมในการเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของผู้คน

ไปโดยปริยาย เพราะแน่นอนมันคือโอเพ่น

แอร์อย่างไม่ต้องสงสัย และไม่แออัด อีกทั้ง

สามารถเว้นระยะห่างได้เป็น 10-20 เมตรเลย

ทีเดียว แถมยังได้เอกเซอร์ ไซส์อีกด้วย

การใช้บริการสวนสาธารณะแต่ละแห่ง 

เขาก็จะมาตรการในการคัดกรองเพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดของโควิดในระดับหนึ่ง ที่แน่ๆ 

ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และสิ่งนี้เอง

แหละที่ถือเป็นบททดสอบความมีจิตสาธารณะ

ของคนเราในสวนสาธารณะได้เช่นเดียวกัน 

ลำาพังสวมหน้ากากบ้าง ไม่สวมบ้างเป็น

บางคราว เพราะอยากมีอากาศหายใจ หรือ

เว้นระยะความอึดอัดบ้าง ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่

ไม่น่าจะต้องเคร่งเครียดเข้มงวด เพราะคน

เลือกถอดหน้ากากเป็นบางคราว เชื่อว่าต้อง

พิจารณาแล้วว่าตัวเองปลอดภัย สถานการณ์ 

ณ นาทีนั้นปลอดโปร่ง

แต่ที่รับไม่ได้ก็ตรงที่ พื้นที่ในสวน

สาธารณะนั้น เราจะเห็นหน้ากากอนามัยถูก

ทิ้่งขว้างตามทางเป็นเศษขยะ ทั้งๆ ที่ในสวน

สาธารณะทุกแห่งนั้นจะมีถังขยะแยกประเภท

ให้เลือกทิ้งอยู่เป็นระยะๆ 

สะท้อนความมักง่าย ปราศจากวินัยของ

คนกลุ่มหนึ่งในสังคม ที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะว่าไปแล้วหน้ากากอนามัยถือเป็น “ขยะ

พิษ” ที่ต้องพึงระมัดระวังเป็นพิเศษมากกว่า

เศษอาหารหรือขวดพลาสติกทั่วไปเสียอีก จึง

ไม่แปลกใจเลยว่า แม้แต่เจ้าหน้าที่ดูแลความ

เรียบร้อยในสวนสาธารณะเอง ก็ไม่สนใจที่จะ

เก็บทิ้ง ทั้งๆ ที่ต้องลาดตระเวนตรวจสอบดูแล

สถานที่อย่างสม่ำาเสมอ 

ใครที่เคยพลาดพลั้งทำาหน้ากากอนามัย

หาย หล่น หรือลืมไว้ในสวนสาธารณะล่ะก็ 

ช่วยปลุกจิตสำานึกตัวเองเสียหน่อยนะจ๊ะ หรือ

ถ้าทำาไม่ได้จริงๆ ก็อย่าไปสวนสาธารณะดีกว่า

ค่ะ แค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆ ของการมีจิต

สาธารณะแล้วล่ะ.

    

‘ป้าเอง’ 

จิต..(ในสวน)..สาธารณะ

จ
2565 ถือเป็นปีที่บ้านเราเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง

เต็มตัว หรือที่รู้กันดีว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุ 

หรือคนอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20 

เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศราว 70 ล้าน

คน หรือเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ประกอบกับวิกฤต

การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำาให้ผู้สูงวัยที่มีความเสี่ยง

มากกว่า ต้องพยายามกำาหนดตัวเองให้อยู่กับบ้าน ซึ่งอาจ

จะส่งผลต่อสุขภาพจิตของปู่ย่าตายายไม่แพ้วัยอื่นๆ

กรณีดังกล่าว “วรรณประภา ตุงคะสมิต” นัก

ดีไอวายสาว ได้ให้คำาแนะนำาในการทำางานฝีมือแก้

เหงา และสร้างเสริมสุขภาพจิต

และสมอง ว่า ในช่วงเทศกาลปี

ใหม่ ของขวัญในโอกาสต่างๆ นั้น                            

“สโนว์ โกลฟ” หรือของขวัญใน

ขวดโหล เรียกได้ว่าเป็นงาน

ฝีมือสุดน่ารักที่เด็กๆ และ

คนหนุ่มสาวนิยมมอบให้แก่

กัน เพราะสะท้อนถึงความ

สดใสและความสุขสดชื่น ผู้

สูงวัยคนไหนที่ไม่อยากตก                       

เทรนด์ ก็สามารถมิกซ์แอนด์

แมตช์เพื่อประดิดประดอยของขวัญดัง

กล่าวมอบให้เพื่อนๆ หรือลูกหลานก็ได้

เช่นกัน เพียงแค่นำาขวดเปล่าหรือโหล

เปล่า กระทั่งกระปุกน้ำาพริกเผารูปทรงน่า

รกัทีร่บัประทานหมดแลว้มาลา้งใหส้ะอาด 

จากนั้นนำาตุ๊กตาเซรามิกชาววังรูปทรงน่ารักๆ ที่มีอยู่ในบ้าน

ของเรามาวางลงในกระปุกใสที่เราเตรียมไว้ จากนั้นติดกาว

ตุ๊กตาเซรามิกกับก้นขวดโหล รอจนกระทั่งกาวแห้งสนิท 

และใส่น้ำาลงในขวดโหล พร้อมกับผงกลิตเตอร์ที่ให้ประกาย

ชามขนาดเล็กสามารถนำาไปใส่ของกระจุกกระจิกต่างๆ ได้

อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นของประดับตกแต่งบ้านได้เช่นกัน โดย

การเลือกสีของดินน้ำามันญี่ปุ่นให้หลากหลาย ข้อดีของดิน

น้ำามันญี่ปุ่นนั้น หากปั้นทิ้งไว้ 1 คืน รูปทรงที่ปั้นก็จะแข็ง

ตัว อีกทั้งคุณสมบัติของดินน้ำามันชนิดนี้จะมีความเย็น ทำาให้

ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายขณะปั้น และยังเป็นการฝึกการใช้

กล้ามเนื้อมือของผู้สูงวัยอีกด้วย 

ส่วนของขวัญยามว่างอันสุดท้าย เน้นที่การฝึกความ

คิดสร้างสรรค์ผ่านการ “ห่อของขวัญ” และ “ผูกผ้า” ให้

เป็นปม กระทั่งออกมาอุปกรณ์ใช้งานได้อย่างกระเป๋า ที่

ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า “ฟุโลซิกิ” (Furoshiki) ซึ่งมาจากการที่

ชาวญี่ปุ่นนิยมผูกผ้าเพื่อห่อสิ่งของ หรืออุปกรณ์สำาหรับไป

ใช้อาบน้ำาในที่สาธารณะ โดยที่ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกใส่ของ

นั่นเอง ทั้งนี้เทคนิคของการผูกผ้าฟุโลซิกินั้น คือการนำาผ้า

สี่เหลี่ยมจัตุรัสไปห่อสิ่งของอะไรก็ได้ รูปทรงไหนก็ได้ เพียง

แค่อาศัยจินตนาการและเทคนิคการผูก พับ จับ จีบ ม้วน 

และเมื่อถึงบ้านเราก็สามารถคลายหรือแก้ผ้าที่ห่อหรือผูก

สิ่งต่างๆ ได้นั่นเอง เป็นการฝึกทักษะในการออกแบบการ

ห่อของขวัญให้กับผู้สูงวัย ช่วยให้รู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่

ห่อของ.

กินมังคุด...ช่วยอารมณ์ดี

marrygun55@gmail.com

ต่อยอดผลิตภัณฑ์สีเขียว 

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด 

(มหาชน) หรือซีพีเอฟ และ อิโว ลานส์เบอร์เก็น ประธานบริษัท DSM Nutritional Products 

Company Limited หรือดีเอสเอ็ม บริษัทที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมอาหารและปศุสัตว์ระดับ

โลกจากเนเธอร์แลนด์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการ

วิเคราะห์และการจัดการความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมในภาคปศุสัตว์ ผ่านระบบออนไลน์ 

ระหว่างซีพีเอฟ ดีเอสเอ็ม และบริษัท บล็องค์ (Blonk Consultants) องค์กรปรึกษาที่เชี่ยวชาญ

ด้านการวิจัยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกจากเนเธอร์แลนด์ โดยนำานวัตกรรมโซลูชัน

ล่าสุด “SustellTM” เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความยั่งยืน เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สีเขียว ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ฝึกไอเดียสร้างสรรค์ของขวัญอินเทรนด์

กิจกรรมยามว่างตา-ยายรับปีสังคมสูงวัย

เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิตกับเคอี กรุ๊ป 

เคอี กรุ๊ป เดินหน้าตอบแทนสังคม ขอ

เป็นจิกซอว์ในการร่วมแก้วิกฤตขาดแคลน

เลือด โดยผนึกกำาลัง โรงพยาบาลภูมิพล

อดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ สาขา

บริการโลหิตแห่งชาติ จัดกิจกรรม “BLOOD 

DONATION ครั้งที่ 12 เพิ่มจำานวนครั้ง เพิ่ม

โลหิต เพิ่มชีวิต” พร้อมเชิญชวนพนักงาน

และประชาชนที่มีสุขภาพดี ร่างกายแข็ง

แรง ร่วมส่งโลหิตส่งต่อน้ำาใจให้ผู้ป่วย หวัง

เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยแก้

วิกฤตขาดแคลนเลือด ในวันพฤหัสบดีที่ 20 

มกราคม 2565 เวลา 10.00-15.00 น. โดย

มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลย

เดช มารับบริจาคโลหิต ณ คริสตัล ดีไซน์ 

เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) อาคารดี ชั้น 1

วรรณประภา ตุงคะสมิต

เ

ประสาท เรียกว่าการรับประทานมังคุดเป็นประจำาจะช่วยส่งเสริม

ให้มีสุขภาพจิตดี อารมณ์ดีอยู่เสมอค่ะ.



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

ทรงปฏิรูปการศึกษาให้เป็นระเบียบแบบแผน
โปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราช
วังเป็นแห่งแรก เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๔ เพื่อส่ง
เสริมการศึกษาแก่บรรดาเจ้านายและลูกหลาน

ข้าราชบริพาร

พุทธศักราช ๒๔๔๘ โปรดให้รวมกิจการหอพระมณเฑียรธรรม 
หอพุทธศาสนสังคหะ และหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งเป็นหอสมุด
ที่พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งขึ้นสำาหรับสมาชิกในราชตระกูล เป็นหอพระ
สมุดวชิรญาณสำาหรับพระนคร เพื่อพระราชทานโอกาสให้ปวงชน
มีแหล่งศึกษาหาความรู้ ต่อมาได้พัฒนาเป็นหอสมุดแห่งชาติ

ในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ ๑๕๐ ปี
วันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๖

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ทรงเป็นบุคคลสำาคัญของโลก ด้านการศึกษา วัฒนธรรม
สังคมศาสตร์ มนุษยวิทยา การพัฒนาสังคมและการสื่อสาร

พุทธศักราช ๒๔๒๗ โปรด
ให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัด

มหรรณพารามเป็นแห่งแรก 
เพื่อขยายการศึกษาออก
สู่ประชาชน ตลอดรัชสมัยมี
โรงเรียนเกิดขึ้นเป็นจำานวน

มาก

ทรงเป็นกวีที่มีพระปรีชาสามารถอย่างยิ่ง ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือไว้หลายประเภท 
ทั้งวรรณคดี กวีนิพนธ์ วิชาการทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

รัฐศาสตร์ ศาสนา เป็นต้น ซึ่งบทพระราชนิพนธ์หลายเรื่องนำามาใช้เป็นบทเรียนด้วย

พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
สวรรคตเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ 
ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๓ 
พระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา 
ทรงดำารงสิริราชสมบัติ ๔๒ ปี

พระองค์ทรงเป็นที่รักของพสกนิกร
จึงทรงได้รับการถวายพระราช

สมัญญาว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” 
ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์

ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”
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9กีฬา

กกท.จัดกิจกรรมบนดอยแมสลอง

เชียงราย • ดร.กองศักด ยอดมณี ผูวาการการกีฬาแหง

ประเทศไทย เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมดานการแสดง 

ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) “1 ชุมชน 1 ลานกีฬา” 

โดยมี นายวิษณุ ไลชะพิษ รองผูวาการ กกท. ฝายบริหาร, 

นางโปรดปราน สมานมิตร รองผูวาการ กกท. ฝายยุทธ 

ศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายสาธิต บุญทอง คณะ

กรรมการ กกท. และอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม, ดร.อาณัติ วัชรางกุร 

ณ เชียงใหม ผูแทนประธานคณะกรรมการพาราลิมปก 

อนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับ

ผิดชอบตอสังคมรวมงาน และมี นายสมชาย แซลี ผูชวย

ผู ใหญบานเทอดไทย ใหการตอนรับ ณ บริเวณสนามกีฬา

กลางหมูบานเทอดไทย ตําบลเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย เม� อวันที่ 18 มกราคม 2565 ที่ผานมา 

โดย ดร.กองศักด ยอดมณี ผูวาการ กกท. กลาววา กกท.ใน

ฐานะองคกรที่รับผิดชอบดานกีฬาของชาติ เปนองคกรที่ตอง

ขับเคล� อนแผนยุทธศาสตรชาติดานกีฬา ดวยสนับสนุนการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณ สถานที่ และสิ่งอํานวย

ความสะดวกดานการออกกําลังกาย การกีฬาและนันทนาการ 

สงเสริมสนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

บริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน ทองถิ่นและระดับ

ประเทศ ประกอบกับ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาได

กําหนดนโยบายสะดวก สะอาด ปลอดภัย เปนธรรม และรักษ

สิ่งแวดลอม ที่เช� อมโยงไปสู โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่

ยั่งยืน ที่จะตองคํานึงถึงเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

เศรษฐกิจสีเขียว และกีฬาสีเขียว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

มีวัตถุประสงคเพ� อใหพนักงาน เจาหนาที่ กกท. ทั้งในสวน

กลางและสวนภูมิภาคไดมีสวนรวมในการแสดงความรับผิด

ชอบตอสังคม จัดทําสนามบาสเกตบอลใหกับชุมชน, การมอบ

อุปกรณกีฬา, โตะปงปอง, ชั้นสําหรับวางหนังสือ, ชุดถังแยก

ประเภทขยะ, หนากากอนามัย, เจลลางมือ และสอดแทรก

เร� องกีฬาสีเขียวใหเปนเร� องที่รูจักควบคูกันกับการสงเสริมให

ประชาชนและเยาวชนไดออกกําลังกายใหสุขภาพแข็งแรง 

เพ� อใหกระจายไปทั่วถึงในชุมชน โรงเรียน ทั่วประเทศ โดย

มอบใหกับชุมชนและโรงเรียนที่อยูภายในหมูบานเทอดไทย 

ประกอบดวย 1.โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เจาพอ

หลวงอุปถัมภ 4 2.โรงเรียนสามัคคีพัฒนา บานมงเกาหลัง  

3.โรงเรียนบานหวยผึ้ง 4.โรงเรียนบานเทอดไทย และ 

5.โรงเรียนบานหวยอื้น

สมยศติดตามสรางอาคาร ส.บอลฯ

หัวหมาก • เม� อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. 

พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุมพันธุมวง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอล

แหงประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหนาการกอสราง

อาคาร FA Thailand Futsal and Match Operation Center 

ภายในพื้นที่ของการกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก 

ประตู 5 โดยโครงการกอสรางลาสุดอยูในขั้นตอนการตอก

เสาเข็ม จํานวน 281 ตน ซึ่ง ณ ปจจุบัน ไดมีการลงเสาเข็ม

แลวเสร็จไปประมาณ 36 ตน คิดเปน 12% ของทั้งหมด ซึ่ง

ตามแผนที่วางไวจะดําเนินการตอกเสาเข็มทั้งหมดในวันที่ 

10 กุมภาพันธนี้ โดยประมาณ จากนั้นจะเขาสูขั้นตอนตอ

ไป คือการขุดดินฐานราก, ขุดดิน ถังน้ําดี และถังบําบัดน้ํา

เสียใตดิน กอนเขาแบบ เทคอนกรีตฐานรากตอไป สําหรับ 

โครงการกอสรางอาคาร FA Thailand Futsal and Match 

Operation Center ภายในพื้นที่ของการกีฬาแหงประเทศไทย 

(กกท.) มีระยะเวลาดําเนินการกอสราง 341 วัน เริ่มสัญญา

จาง วันที่ 4 มกราคม 2565 และสิ้นสุดสัญญาจาง วันที่ 15 

ธันวาคม 2565.

อีสปอรตส • นายพงศกร พรมเทศ ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทีมเวิรค 168 ในนามของ Valdus Esports พรอมดวย มร.เชน 

เหลียง ประธานกรรมการ บริษัท เมดูซา อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย 

รวมจับมือแถลงขาวในการสนับสนุนสังกัด Valdus Esports เพ� อ

เติมเต็มและผลักดันทีมสูระดับสากล เม� อเร็วๆ นี้

ดินทางถึงดินแดนภารตะพรอมผลตรวจโควิด-19 กอน

เขาประเทศอินเดีย พบผลเปนลบทั้งทีมสําหรับ “ชบา

แกว” ทีมชาติไทยชุดสูศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมปเอเชีย 

2022 รอบสุดทาย ระหวางวันที่ 20 มกราคม - 6 กุมภาพันธ 

2565 ที่ประเทศอินเดีย งานนี้ มิโยะ โอกาโมโตะ หัวหนาผู

ฝกสอนยอมรับวา เน� องจากสถานการณ โควิด-19 ทําใหแทบ

ไมมีโอกาสไดเลนเกมอุนเคร� องระดับนานาชาติเลย แตเปาหมาย

ของทีมยังเหมือนเดิมคือ การเปน 1 ใน 6 ทีมตัวแทนทวีปเอเชีย 

เพ� อไปเลนฟุตบอลโลกที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ในป 2023 

ใหได..••..ควันหลงจากชัยชนะใน ศึกฟุตบอลชิงแชมปอาเชียน 

หรือ เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 ยังไมจาง วันกอน ชัยลดา 

ตันติเวชกุล รองกรรมการผูอํานวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล 

จํากัด (มหาชน) มอบเงินอัดฉีดจํานวน 1,000,000 บาท แกนัก

ฟุตบอลทีมชาติไทย ที่สามารถควาแชมปมาครองไดเปนสมัย

ที่ 6 เพ� อเปนขวัญและกําลังใจใหนักกีฬาในการทําหนาที่เพ� อ

ประเทศชาติ โดยมี “มาดามแปง” นวลพรรณ ล่ําซํา ผูจัดการทีม 

ฟุตบอลทีมชาติไทย เปนตัวแทนรับมอบที่อาคารเมืองไทย-ภัทร 

คอมเพล็กซ..••..สมาคมนักขาวชางภาพกีฬาแหงประเทศไทย 

เตรียมจัดงานแจกทุนการศึกษาบุตร-ธิดาของสมาชิก ประจํา

ป 2565 ในวันที่ 14 กุมภาพันธนี้ ที่หองประชุม 222 ราชมังคลา

กีฬาสถาน โดยเปดใหสมาชิกสงเอกสารไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ถึงถึงวันที่ 10 กุมภาพันธนี้ ไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคม 

ฝากเตือนสมาชิกอยาลืม..••..ตองขอปรบมือใหกับ “นองรวง

ขาว” ลัลนา ธาราฤดี ดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ ทําผลงานสรางช� อ

เสียงใหประเทศไทย ควาแชมปทั้งประเภทหญิงเดี่ยวและประเภท

หญิงคู ในการแขงขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสม

อันดับเยาวชนโลก ไอทีเอฟ เวิลด เทนนิส ทัวร จูเนียร เกรด 2 

ซึ่งถือเปนรายการใหญของเยาวชน รายการ “เจ 2 จันดิการ” 

(อินเดีย ไอทีเอฟ จูเนียร 2) ที่ประเทศอินเดีย เม� อวันกอน..••..

พี่ใหญวงการกอลฟ โปร บุญชู เรืองกิจ จัดงานแถลงขาวกอลฟ

อาชีพ สิงห ออลไทยแลนด ทัวร รายการ บุญชู เรืองกิจ แชม

เปยนชิพ 2022 วันที่ 24 มกราคมนี้ ที่คลับเฮาส สนามกอลฟ

แรนโชชาญวีรรีสอรท นครราชสีมา เริ่มเวลา 11.00 น. “ปอย” 

ธนารักษ ทองสะอาด สายบริหารงานประชาสัมพันธบุญรอดฯ 

เชิญทุกส� อรวมงาน โทร. 06-3195-3345..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com

เ

สแตฟฟอรดพาแรมสอัดคารดินัลส

ไทยโพสต • “ปราสาทสายฟา” บุรีรัมย ยูไนเต็ด 

จับสลากชนทีมไทยลีกดวยกัน สมุทรปราการ ซิตี 

สวน ลีโอ  เชียงราย ยูไนเต็ด ชน เชียงใหม ยูไนเต็ด 

เปนดารบีแมตชเมืองเหนือจากการจับสลากประกบ

คูฟุตบอลรีโว ลีกคัพ รอบ 16 ทีมสุดทาย

เม� อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 

13.00 น. ณ บริษัท ไทยลีก จํากัด อาคาร

จิตอุทัย สมาคมกีฬาฟุตบอลแหง

ประเทศไทยฯ รวมกับ บริษัท โตโย

ตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 

จัดพิธีการจับสลากประกบคู 

การแขงขันฟุตบอลรีโว ลีก 

คัพ 2021/22 รอบ 16 ทีม

สุดทาย แบบออนไลน

การแขงขันรีโว ลีก 

คัพ ในรอบนี้ จะประกอบไป

ดวย 3 สโมสรจากมังกรฟา 

ลีก (ไทยลีก 3) 1 สโมสรจาก 

M-150 แชมเปยนชิพ (ไทย

ลีก 2) และอีก 12 ทีมจาก

รีโว ไทยลีก (ไทยลีก 1)

รายช� อทั้ง 16 ทีม

ในรอบนี้ประกอบไปดวย

รี โ ว  ไทยลี ก 

(12 ทีม) : โปลิศ เท

โร เอฟซี, ชลบุรี เอฟซี, 

บุรีรัมย ยูไนเต็ด, เชียงใหม 

ยูไนเต็ด, หนองบัว พิชญ 

เอฟซี, ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด, 

สมุทรปราการ ซิตี้, บีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด, ราชบุรี มิตรผล 

เอฟซี, ขอนแกน ยูไนเต็ด, ลี

โอ เชียงราย ยูไนเต็ด, 

พีที ประจวบ เอฟซี

เอ็ม-150 แชม

เปยนชิพ (1 ทีม) : 

ชัยนาท ฮอรนบิล

มังกรฟา 

ลีก (3 ทีม) : 

อุทัยธานี เอฟซี, 

เมืองเลย ยูไนเต็ด, 

กระบี่ เอฟซี

สวนผล

การจับสลากรี

อินเดีย • “ชบาแกว” ทัพนัก

เตะทีมชาติไทยชุดสูศึกฟุตบอล

หญิงชิงแชมปเอเชีย 2022 

รอบสุดทาย ซึ่งเดินทางไปถึง

ประเทศอินเดียเมื่อค่ํ าวันที่  

17 ม.ค.ที่ผานมา ผลตรวจโค

วิด-19 เปนลบทั้งทีม พรอม

ทําศึกเพ� อลุนซิวตั๋วฟุตบอลโลก

เปนสมัยที่ 3 

เม� อวันที่ 17 ม.ค.2565 ที่

ผานมา ณ สนามบินนานาชาติ 

ฉัตรปตี ศิวาจี มหาราช เมือง 

มุมไบ ประเทศอินเดีย ฝาย

จัดการแขงขันฟุตบอลหญิง

สมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย 

ไดจัดการตรวจโควิด-19 ให

กับนักกีฬาและสตาฟฟ โคช

ของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย 

กอนจะเดินทางเขาประเทศ

อินเดีย เพ� อเตรียมพรอมกอน

ทําการแขงขันฟุตบอลหญิงชิง

แชมปเอเชีย 2022 รอบสุดทาย 

ระหวางวันที่ 20 มกราคม - 6 

กุมภาพันธ 2565

ล่าสุดเมื่อบ่ายวันที่ 18 

ม.ค.ที่ผานมา ฝายจัดการแขง 

ขันแจงผลการตรวจโควิด-19 

ของนักกีฬาและสตาฟฟ โคช

ทีมชาติไทยทุกคนมีผลตรวจ

ออกมาเปนลบทั้งหมด 44 คน

โดยตามกฎของการแขงขัน 

ทุกทีมจะตองตรวจแบบ Swab 

เก็บตัวอยางเชื้อบริเวณโพรง

จมูกและปาก กอนเดินทางเขา

ประเทศอินเดีย

สํ าหรั บฟุ ตบอลหญิ ง

ทีมชาติไทยอยูกลุมบี ในการ

แขงขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป

เอเชีย รอบสุดทาย รวมกับทีม

ชาติออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย 

และฟลิปปนส

โดยโปรแกรมการแขงขัน

ของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย 

มีดังนี้  วันที่  21 มกราคม 

2565 เวลา 19.00 น. (ตาม

เวลาประเทศไทย) ไทย พบ 

ฟลิปปนส ณ สนามดีวาย พา

ทิล, วันที่ 24 มกราคม 2565 

เวลา 19.00 น. (ตามเวลา

ประเทศไทย) อินโดนีเซีย พบ 

ไทย ณ สนามดีวาย พาทิล 

และวันที่ 27 มกราคม 2565 

ลอสแองเจลิส • แมทธิว สแตฟฟอรด ขวาง 2 ทัชดาวนและวิ่งเขา

เอนด โซนเองอีก 1 ครั้ง กอนควาชัยชนะในเพลยออฟเปนครั้งแรกจาก

ความพยายามทั้งหมด 4 ครั้ง หลังพา ลอสแองเจลิส แรมส เปดรังอัด 

แอริโซนา คารดินัลส 34-11 ในศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล รอบ

ไวลดคารดเพลยออฟ เม� อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผานมา

เกมนี้ แมทธิว สแตฟฟอรด ขวางสําเร็จ 13 จากความพยายาม 

17 ครั้ง ไดระยะ 202 หลา เปนการขวาง 2 ทัชดาวน และวิ่งทําทัช

ดาวนระยะ 1 หลาในชวงควอเตอรที่ 2 ขณะที่แรมสใชทีมรับที่เหนียว

แน�นกอนควาชัยชนะเปนเกมที่ 6 ในการเลน 7 เกมหลังสุด

“มันเปนความรูสึกที่ยอดเยี่ยมมาก” สแตฟฟอรดกลาว “พวกเรา

ขึ้นนําอยางรวดเร็วตั้งแตชวงตนเกม และเม� อไดเห็นทีมรับของเราเลนได

อยางนั้น ผมรูไดทันทีวาตองเปนวันที่ยาวนานแน�สําหรับแอริโซนา ผม

มีความสุขที่ชนะเพลยออฟเกมแรกและกําลังมองหาชัยชนะครั้งตอไป”

ลอสแองเจลิส แรมส จะผานเขาไปสูรอบดิวิชั่นแนลเพลยออฟ 

โดยในสัปดาหหนาจะตองไปเยือน แทมปาเบย บัคคาเนียรส ทีมวาง

อันดับ 2 ของสายเอ็นเอฟซี ซึ่งทีมชนะจะผานเขาไปสูเกมชิงแชมป

สายเนชั่นแนล คอนเฟอเรนซ

แรมสเปดฉากอยางรอนแรงในเกมเปดบานรับคารดินัลส โดย

สแตฟฟอรดขวางทัชดาวนระยะ 4 หลาให โอเดลล เบ็กแฮม ซึ่งจบ

เกมดวยการรับบอลไป 4 ครั้ง 54 หลา ในทายเอนด โซนเปนสกอรแรก

ของเกมในชวง 3 นาที 50 วินาทีสุดทายของควอเตอรแรก

จากนั้นสแตฟฟอรดทําทัชดาวนระยะ 1 หลาจากการเลนแผน

ควอเตอรแบ็กสนีกในชวง 12 นาทีสุดทายของควอเตอรที่ 2 ใหเจาบาน

หนีหาง 14-0 ในเกมที่โซฟ สเตเดียม ในลอสแองเจลิส

4 นาทีถัดจากนั้นแรมสก็นําหาง 21-0 เม� อ เดวิด ลอง อินเตอร

เซปตการขวางของ ไคเลอร เมอรเรย ควอเตอรแบ็กของคารดินัลส 

ซึ่งจบเกมขวางไป 137 หลา 2 อินเตอรเซปต โดยจังหวะดังกลาว

เมอรเรยขวางจากในเขตเอนด โซน แตโดนลองอินเตอรเซปตและวิ่ง

ยอนไปทําทัชดาวนระยะ 3 หลา

ชวงตนควอเตอร 3 สแตฟฟอรดขวางทัชดาวนระยะ 7 หลาให 

คูเปอร คัปป รับสําเร็จ และแมตต เกรย เตะแตมพิเศษใหแรมสนํา 

28-0 โดยในซีซั่นนี้ คัปปเปนอันดับ 1 ของเอ็นเอฟแอลทั้งการรับบอล 

(145 ครั้ง), รับทัชดาวน (16 ครั้ง) และระยะ (1,947 หลา)

แอริโซนา คารดินัลส ซึ่งผานเขามาเลนเพลยออฟเปนครั้งแรก

นับจากฤดูกาล 2015-16 โดยพวกเขาจบฤดูกาลปกติดวยการแพ 4 จาก 

5 เกมสุดทายจนชวดแชมปเอ็นเอฟซีตะวันตก

“พวกเราเลนกันไดอยางยอดเยี่ยม และพวกเราแทบจะทําอะไร

กันไมถูกเลย ทีมบุกของเขาไมสามารถตอกันติดเลย” คลิฟฟ คิงสบิวรี 

หัวหนาของของคารดินัลสกลาว “พวกเราไมสามารถเลนไดตาม

มาตรฐานที่ควรจะเปน”.

เพลยออฟ • แมทธิว สแตฟฟอรด ควอเตอรแบ็กหมายเลข 9 ของ

ลอสแองเจลิส แรมส ถือบอลวิ่งทําระยะเองในชวงควอเตอรที่ 4 ใน

เกมเอ็นเอฟแอล รอบไวลดคารดเพลยออฟ ซึ่งแรมสเปดโซฟ สเตเดียม 

เอาชนะ แอริโซนา คารดินัลส 34-11 นับเปนชัยชนะในเพลยออฟ

เกมแรกของสแตฟฟอรด

“ปุย” พิสมัย สอนไสย

‘ชบาแกว’เฮผลตรวจโควิด-19

ลบยกทีมพรอมลาตั๋วบอลโลก

เวลา 21.00 น. (ตามเวลา

ประเทศไทย) ออสเตรเลีย พบ 

ไทย ณ สนามมุมไบ ฟุตบอล 

อารีน�า

ทุกแมตชการแขงขัน ผู

ชมจากประเทศไทยสามารถรับ

ชมผานฟรีผานทางแอปพลิเค

ชัน ELEVEN SPORTS.

บุรีรัมยชนสมุทรปราการลีกคัพ16ทีม

ปทุมธานี • “เดอะแรบบิท”  สโมสรบี

จี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศแตงตั้ง “โคช

งวน” สุรชัย จตุรภัทรพงศ ผูอํานวยการ

ฟุตบอลประจําสโมสร รับตําแหน�งรักษา

การหัวหนาผูฝกสอนบีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

จนสิ้นสุดฤดูกาล 2021-22

สําหรับ “โคชงวน” สุรชัย จตุร

ภัทรพงศ โคชระดับโปรไลเซนส บวก

กับประสบการณในฐานะผูชวยผูฝกสอน

และกุนซือรักษาการทีมชาติไทยชุดใหญ 

และในระดับสโมสร เคยฝากผลงานพา

ทัพบีจีพียูควาแชมปรายการควีนสคัพ 

(2010) พรอมดวยการนําทีมบีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด สูศึกเอเอฟซี แชมเปยนสลีก 

2021 รอบ 16 ทีมสุดทาย เม� อเดือน

กันยายน 2021 ที่ผานมา

ทั้งนี้ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ได

ประกาศขอขอบคุณ “โคชโอง” ดุสิต เฉลิม

แสน สําหรับความทุมเทใหกับสโมสร

ตลอดระยะเวลาดํารงตําแหน�งที่ผานมา

ผลงานของ เดอะ แรบบิท ภาย

ใตการนําของ ดุสิต เฉลิมแสน หัวหนาผู

ฝกสอน ไมชนะใครมา 5 แมตชติดตอกัน

ในไทยลีก โดยอยูอันดับ 5 ของตาราง มี 

29 คะแนน ตามหลังจาฝูงอยางบุรีรัมย 

ยูไนเต็ด อันดับ 1 มี 35 คะแนน อยู 6 แตม 

สถานการณในเกมลาสุดที่เสมอกับ 

เมืองทอง ยูไนเต็ด 

2-2 เม� อวันอาทิตย

ที่ผานมา หลัง

จบแมตช โคช

โอง-ดุสิต ก็ไม

ไ ด อ อ ก ม า ใ ห

สั ม ภ า ษ ณ แ ต

อย า ง ใด  ก อน

ที่ทางสโมสรจะ

มีการประกาศ

ตั้ง “โคชงวน” 

สุรชัย จตุรภัทร

พงศ ในที่สุด.

บีจีตั้ง‘โคชงวน’คุมทัพ

หลังดุสิตโบกมืออําลา

บุรีรัมยชนสมุทรปราการลีกคัพ16ทีม

โว ลีก คัพ รอบ 16 ทีม มีดังนี้

ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด พบ เชียงใหม ยูไนเต็ด, เมืองเลย ยูไนเต็ด พบ ชลบุรี 

เอฟซี, ชัยนาท ฮอรนบิล พบพีที ประจวบ เอฟซี, อุทัยธานี เอฟซี พบ หนองบัว พิชญ 

เอฟซี, ราชบุรี มิตรผล เอฟซี พบ โปลิศ เทโร เอฟซี, กระบี่ เอฟซี พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด, 

บุรีรัมย ยูไนเต็ด พบ สมุทรปราการ ซิตี้ และขอนแกน ยูไนเต็ด พบ ทรู แบงค็อก 

ยูไนเต็ดทั้งนี้ การแขงขันฟุตบอลรีโว ลีก คัพ รอบ 16 ทีมสุดทาย จะแขงขันในวัน  

    ที่ 9 กุมภาพันธ 2565 โดยผูชนะการแขงขันในรอบนี้ จะผานเขาสูรอบ 8 ทีมสุดทาย

 ตอไป

สําหรับการแขงขันรีโว ลีก คัพ นั้น เริ่มจัดการแขงขันขึ้นตั้งแตป 2553 

    ซึ่งทีมที่เปนแชมปจะไดรับเงินรางวัล 5 ลานบาท สวนทีมรองชนะเลิศจะไดรับ 

          เงินรางวัล 1 ลานบาทดวยกัน

สวนการแขงขันฟุตบอลชาง เอฟเอคัพ ดําเนินมาถึงรอบ 16 ทีมสุดทาย เรียบรอยแลว โดย

มีบิ๊กแมตชมากมายในรอบนี้ โดย AIS PLAY จัดใหชมแบบจุใจครบทั้ง 8 คู พรอมกันนี้ ททบ.5 HD 

หมายเลข 1 ยังยิงสด เกมระหวาง ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบกับ โปลิศ เทโร

โดยการแขงขันทุกคูมีโปรแกรมแขงขันในวันพุธที่ 19 มกราคม 2564

คู 17.00 น. เชียงใหม ยูไนเต็ด พบกับ สุพรรณบุรี เอฟซี ที่สนามสมโภชเชียงใหม 700 ป, 

สงขลา ยูไนเต็ด พบกับ สมุทรปราการ ซิตี้ ที่สนามกีฬาติณสูลานนท, บุรีรัมย ยูไนเต็ด พบกับ ลีโอ 

เชียงราย ยูไนเต็ด ที่สนามชาง อารีนา

คู 18.00 น. นครราชสีมา มาสดา เอฟซี พบกับ ลําปาง เอฟซี ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา, ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบกับ โปลิศ เทโร เอฟซี ที่ทรู สเตเดียม ถายทอดสดทาง TV5 HD 

(หมายเลข 1) และ AIS Play และเมืองทอง ยูไนเต็ด พบกับ อุทัยธานี เอฟซี ที่ธันเดอร โดม สเตเดียม 

คู 19.00 น. ลําพูน วอรริเออร พบกับ หนองบัว พิชญ เอฟซี ที่สนามองคการบริหารสวนจังหวัด        

ลํ า พู น (แมกวง) และบีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบกับ การทาเรือ เอฟซี ที่บีจี สเตเดียม 

โดยการแขงขันจะแขงแบบนัดเดียวจบ หากเสมอกันในเวลา 

    90 นาที จะมีการตอเวลาพิเศษ และหากยังเสมอกันอีกจะตัดสินกัน

ที่การดวลจุดโทษทันที

สําหรับผูชนะจะผานเขารอบ 8 ทีมสุดทายของการแขงขัน

ฟุตบอลชาง เอฟเอคัพ ฤดูกาล 2021/22 ซึ่งจะมีการจับ

สลากในรูปแบบออนไลน ที่บริษัท ไทยลีก จํากัด ในวัน

ที่ 3 กุมภาพันธ 2565.
สุรชัย จตุรภัทรพงศ



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ศิลปินศิลปาธรสร้าง‘พรม’จากขยะพลาสติก

RISC เชิญชมผลงาน “Waste Overflow Kills!” โดย  

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ศิลปินศิลปาธร และศิลปินจาก RISC ร่วม

กับ The Carpet Maker ผลงานศิลปะสิ่งทอยาวกว่า 6 เมตร ที่

ทำามาจากขยะพลาสติกและเส้นใยที่เหลือใช้จากโรงงาน นำามา

ถักทอเป็นพรมสีแดงหลากหลายเฉด สื่อความน่ากลัว ปัญหาขยะ 

และมีคุณสมบัติกำาจัดเชื้อ

ไวรัส เพื่อสะท้อนให้เห็น

ภัยอันตรายจากขยะที่ส่ง

ผลต่อสิ่งมีชีวิต และแง่มุม

ขยะนำามาสร้างสรรค์เกิด

มูลค่าได้ ผู้ชมสนุกกับพรม

มีชีวิตผ่าน AR โดยใช้ผืน

พรมเป็นจุด Marker จะได้

เห็นอีกโลกนึงบนผืนพรม  

มี AR Game เกมช่วยสร้างความเข้าใจการคัดแยกขยะ เพียง

ดาวน์ โหลด BACC Aplication เปิดแอปแล้วส่องไปที่พรม สนใจ

เข้าชมงานศิลปะ “Waste Overflow Kills!” ได้ที่นิทรรศการปรับตัว 

เปลี่ยนแปลง CITY ADAPTATION Lab! จัดแสดงถึงวันที่ 24 เม.ย. 

ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เปิดยื่นรับทุนพัฒนาศิลปะร่วมสมัยปี 65  

นางเกษร กำาเหนิดเพ็ชร รอง ผอ.สำานักงานศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย กล่าวว่า สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง

วัฒนธรรม จัดโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะ

ร่วมสมัย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปิน

ศิลปาธร ผู้ประกอบอาชีพศิลปะ และผู้ประสงค์จะสร้างสรรค์งาน

ศิลปะร่วมสมัย มูลนิธิ หรือ

สมาคม และองค์กรเอกชน 

ได้ยื่นเสนอโครงการเพื่อ

ขอรับงบประมาณอุดหนุน

ในการดำาเนินกิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

และวงการศิลปะร่วมสมัย 

ทั้งในระดับประเทศและ

ต่างประเทศ โดยเปิดรับ

ยื่นโครงการ  2 รอบ โดย

รอบที่ 1 ได้ปิดรับสมัคร

แล้ว มีผู้สนใจยื่นขอรับทุน 

36 โครงการ รอบที่ 2 จะ

เปิดรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-25 ก.พ. ทั้งนี้ โครงการที่ ได้รับเงิน

สนับสนุนจาก สศร.ทุกปี ล้วนส่งเสริมด้านองค์ความรู้ คุณค่าทาง

ศิลปะแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนได้จริง มีการสร้างผล

งานโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เกิดผลงานใหม่ๆ 

มีอัตลักษณ์มาพัฒนาชุมชน สร้างรายได้ ผู้สนใจศึกษาคุณสมบัติ

ผู้ขอรับทุนอุดหนุนและหลักเกณฑ์การพิจารณาได้จากประกาศ

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย www.ocac.go.th หลังจาก

คณะกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้นจะประกาศผลโครงการที่ได้รับเงิน

อุดหนุนทางเว็บไซต์เดียวกัน. 

ดอะ  ล้ง  1919  ริเวอร์ ไซด์  เฮอริ

เทจ  เดสติเนชั่น” แหล่งท่องเที่ยว

สำาคัญทางประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำา

เจ้าพระยา และจุดนัดพบแห่งใหม่ของผู้ที่หลงใหล

ในศิลปวัฒนธรรม เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้าไปเรียน

รู้เรื่องราวอันทรงคุณค่าแล้วเมื่อวันที่ 17 มกรา 

คม 2565 ซึ่งบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำากัด 

(มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ของไทย ตั้ งใจให้พื้นที่นี้สืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณี และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์อาคาร

สถาปัตยกรรมจีนเก่าแก่ย่านฝั่งธนบุรีที่สวยงาม 

เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ที่หาชมได้ยาก รวมถึง

เพลิดเพลินกับหลากหลายกิจกรรมที่เข้ากับไลฟ์

สไตล์ของคนยุคนี้

สำาหรับงานมงคลรับเทศกาลแรกแห่งปีจัด

ขึ้นในโอกาสพิเศษ “วันขอบคุณเจ้าแม่หม่าโจ้ว” 

(วันเสี่ยซิ้ง) วันตรุษจีน วันวาเลนไทน์ และเทศกาล

โคมไฟ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม-28 กุมภาพันธ์

นี้ โดยเชิญชวนร่วมกราบสักการะองค์เจ้าแม่หม่า

โจ้ว ขอพรเสริมสิริมงคลรับปีเสือทอง แก้ปีชง ส่ง

เสริมธุรกิจ ความรัก ความรุ่งเรือง ร่ำารวย วันที่ 

19 ม.ค.นี้ เวลา 16.00 น. นำาไหว้ขอพรเจ้าแม่หม่า

โจ้วโดย อาจารย์คฑา ชินบัญชร นักโหราศาสตร์

ชั้นนำาของไทย ต่อด้วยการสืบสานวัฒนธรรมทรง

คุณค่า ชมศิลปะการแสดงงิ้วโบราณชุดพิเศษเนื่อง

ในวันขอบคุณเจ้าแม่หม่าโจ้ว บริเวณหน้าศาลเจ้า

แม่หม่าโจ้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสมบูรณ์

พูนสุข และความสำาเร็จทุกประการ นอกจากนี้ ร่วม

กุศลทำาบุญ มีการเปิดโรงทานร้านอร่อยในชุมชน ทั้ง

ก๋วยเตี๋ยว ซาลาเปา สาคูไส้หมู ขนมโตเกียว ฯลฯ 

รวมถึงอาหารกล่องคุณภาพจำานวน 500 กล่องต่อ

วัน ทาง AWC และโรงแรมในเครือ ร่วมกับไทยเบฟ 

และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) จัดขึ้น

เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนสังคมโดย

รอบพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. จนถึงวันที่ 19 ม.ค.นี้

ดื่มด่ำากับวัฒนธรรมแล้ว มาเปิดประสบการณ์

‘เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น’จุดนัดพบทางวัฒนธรรม

จิบน้ำาชายามบ่ายกับร้านอาหารในกลุ่มโรงแรม 

AWC เช่น “Pagoda Chinese Tea Room” ร้าน 

น้ำาชาคุณภาพจากโรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์  

ควีนส์ปาร์ค และร้าน “Okura Oriental La Patisserie” 

ร้านกาแฟและเบเกอรี่จากโรงแรม ดิ โอกุระ เพรส

ทีจ กรุงเทพฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลิ้มรสเครื่อง

ดื่มพร้อมทานอาหารว่างจากเมนูสุดพิเศษ รวมถึง

ใช้บริการพื้นที่ Co-Working Space ในบรรยากาศ 

อาคารอนุรักษ์ที่สวยงามเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ 

นอกจากนี้ ชวนเสพงานศิลป์ที่ “เดอะ  

Gallery” เป็นโครงการเพื่อชุมชน จำาหน่ายสินค้า

จากศิลปินคุณภาพและศูนย์รวมสินค้าชุมชน และ

ร่วมรักษ์ โลกกับ “reConcept” ร้านจำาหน่ายของ

ตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์คุณภาพภายใต้แนว

ความคิด Everything old is new again: reConcept 

reCycle reUse ที่สามารถใช้เป็นไอเดียตกแต่งบ้าน

และอาคารสำานักงานในราคาประหยัด โดยเปิดให้

บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 12.00-20.00 น. 

ตามแผนพัฒนาในพื้นที่จะมีร้านค้าชั้นนำาทยอย

เปิดให้บริการใน “เดอะล้ง ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติ

เนชั่น” เพื่อดึงดูดให้ทุกคนมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 

ที่นี่ นอกจากนี้ AWC เตรียมกิจกรรมพิเศษครอบคลุม

ทุกเทศกาลตลอดปี 2565 สามารถอัปเดตกิจกรรมผ่าน 

Facebook : lhong1919 

สำาหรับผู้ประกอบการที่สนใจออกร้านการ

กุศลในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแรกตั้งแต่วันนี้

ถึงสิ้นเดือน ก.พ. สามารถเข้าร่วมได้ โดยไม่เสีย

ค่าเช่าในช่วงวันและเวลาที่สะดวก รายได้จากการ

จำาหน่ายสินค้าหลังหักค่าใช้จ่ายร่วมทำาบุญบริจาค

ตามศรัทธาให้กับทางมูลนิธิใช้ในกิจการทำานุบำารุง

และดูแลรักษาศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว รวมถึงเป็น

สาธารณประโยชน์ของสังคมและชุมชนรอบข้าง

ต่อไป รวมถึงร่วมงานเทศกาลอื่นๆ อีก 4 เทศกาล

สำาคัญ ติดต่อร่วมออกร้านได้ที่หมายเลข 06-5985-

9582 หรือ Facebook : lhong1919.

เรียนรู้วัฒนธรรม ชมสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น

องค์เจ้าแม่หม่าโจ้วในศาลเจ้า อ.คฑา ชินบัญชร นำาสักการะขอพรกราบไหว้ขอพรเจ้าแม่หม่าโจ้วเสริมสิริมงคล

“เ

ชมศิลปะการแสดงงิ้วโบราณ

ศึกษาธิการ • ครม.พิจารณายกระดับปฏิรูป

ระบบหลักประกันสุขภาพตามข้อเสนอ กมธ.

สาธารณสุข วุฒิสภา รวมกองทุนประกัน

สุขภาพเป็นระบบเดียวโดยเก็บภาษีสุขภาพ 

ด้าน สธ.ไม่เห็นด้วย มองเป็นการผลักภาระ

ให้ผู้บริโภค ส่วนรวมหน่วยการคลังทุกระบบ 

เห็นควรกำากับทิศทางนโยบายให้มีองค์กร

ในระดับประเทศทำาหน้าที่อภิบาลระบบ มี

อำานาจ กม. สั่งให้หน่วยบริหารการคลังระบบ

สาธารณสุขต้องปฏิบัติตามกติกาเดียวกัน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะ

รัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการพิจารณา

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการปฏิรูป

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการ

การสาธารณสุข วุฒิสภา ตามที่กระทรวง

สาธารณสุขเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา 

ในเรื่องการยกระดับหลักประกันสุขภาพให้

ครอบคลุมทุกคนที่มีปัญหาทางสถานะทาง

ทะเบียนและสิทธิ รวมถึงคนต่างด้าว

ทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุใน

ประเด็นนี้ว่า สำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) อยู่ระหว่างขับเคลื่อนงาน

ดังกล่าว ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำาข้อเสนอแนวทางการ

ขยายความครอบคลุมการประกันสุขภาพ

ภาคบังคับสำาหรับคนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามา

ประเทศไทยที่ไม่มีระบบประกันสุขภาพ โดย

นำาร่องใน 4 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยว, ผู้ต้องขัง, 

แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติและ Stateless 

เพื่อให้มีสิทธิประโยชน์ การจ่ายสมทบ ซื้อ

ประกัน และการบริหารจัดการที่เหมาะสม

เป็นระบบหรือมาตรฐานเดียว โดยจะเสนอ 

ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบ

หมายหน่วยงานหลักรับผิดชอบต่อไป

รองโฆษกกล่าวถึงประเด็นในระยะ

ยาวที่คณะกรรมาธิการฯ เสนอให้มีการเก็บ

ภาษีสุขภาพสำาหรับคนไทยทุกคน และรวม

รวมระบบประกันสุขภาพยังอีกไกล
ครม.พิจารณาข้อเสนอกมธ.สธ.วุฒิสภาเล็งต้ังองค์กรดูแลหน่วยบริหารการคลังให้อยู่‘กติกาเดียวกัน’

ทำาเนียบรัฐบาล • ครม.เห็นชอบขยายกลุ่ม

เป้าหมายโครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

ไม่ว่านับถือศาสนาใดก็ได้รับทุนการศึกษา

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนา

ดิเรก รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ว่า ครม.เห็นชอบปรับรายละเอียดโครงการ

จัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม 

จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหา

วิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ.2562-2566 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยเปลี่ยน

ชื่อโครงการเป็น “โครงการจัดส่งนักศึกษา

จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหา

วิทยาลัย” และปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายผู้

ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา จากนักศึกษาชาว

ไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกลุ่มผู้

ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์ความไม่สงบ ไม่ว่าจะนับถือศาสนา

ใดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขยายโอกาส

ทางการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ได้ผลกระทบ

มากขึ้น ทั้งนี้ ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องไม่รับ

ทุนการศึกษาอื่นซ้ำาซ้อนในปีการศึกษาเดียวกัน

นางสาวรัชดากล่าวว่า ส่วนรายละ

เอียดอื่นๆ ของโครงการยังเดิมคือ จัดสรร

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน  

44 ทุน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำานวน  

27 ทุน (ทุนละ 40,000 บาท/ปี) และสาขา

วิชาสังคมศาสตร์ จำานวน 17 ทุน (ทุนละ 

30,000 บาท/ปี) โดยจัดสรรทุนให้กับนักศึกษา

เป็นรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี 12 

คน จังหวัดนราธิวาส 13 คน จังหวัดยะลา 

8 คน จังหวัดสตูล 7 คน และจังหวัดสงขลา 

เฉพาะอำาเภอจะนะ อำาเภอเทพา อำาเภอ

นาทวี และอำาเภอสะบ้าย้อย 4 คน ซึ่งจะ

ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือใน

กำากับของรัฐ 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ และได้ทำาบันทึกความเข้าใจกับ

มหาวิทยาลัยเพิ่มอีก 3 แห่ง เมื่อปี 2564 ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย

นเรศวร และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้ 

ผู้รับทุนเมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับ

ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อกลับ

มาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตนเอง

“การปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายโครงการ

ในครั้งนี้ จะเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา

ให้กับผู้ที่ ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระ

ทบจากความไม่สงบ ให้สามารถเข้าศึกษาต่อ

ในระดับอุดมศึกษาของรัฐได้เป็นกรณีพิเศษ 

รวมทั้งผู้สำาเร็จการศึกษาจะได้กลับไปปฏิบัติ

งานในภูมิลำาเนาของตนเอง ได้มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาพื้นที่อันเป็นการแก้ไขปัญหาด้าน

สังคมจิตวิทยา การศึกษา รวมถึงปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ด้วย” นางสาวรัชดากล่าว.

ศึกษาธิการ • สพฐ.รับลูก รมว.ศธ.จัด

สร้างบ้านพักครูมอบหมาย สพท.ทั่ว

ประเทศสำารวจสภาพพื้นที่ให้เหมาะสม 

ไม่กระจายทุกโรงเรียน แต่จะทำาเป็น

ศูนย์บ้านพักระดับอำาเภอในรูปแบบ

อพาร์ตเมนต์

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่นางสาว

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มี

โมเดลการแก้ไขปัญหาบ้านพักครูทั้ง

ระบบ เพราะเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนโยบาย

ที่สำาคัญในการสร้างขวัญและกำาลังใจ

ให้แก่ครู เนื่องจากปัญหาบ้านพักครู

เป็นเรื่องที่สะสมมานานนั้น เรื่องดัง

กล่าวนางสาวตรีนุชได้มอบหมายให้

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) มาดำาเนินการจัดทำา

แผนการพัฒนาบ้านพักครูแล้ว ซึ่งใน

ส่วนของ สพฐ.ได้ประชุมวางแผนการ

ดำาเนินงาน โดยมอบหมายให้สำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ

ไปสำารวจสภาพพื้นที่และความเหมาะ

สมตามจุดโรงเรียนต่างๆ เพื่อมา

วางแผนการจัดสร้างบ้านพักครูให้มี

คุณภาพต่อไป ส่วนบ้านพักครูของเดิม

ที่มีอยู่แล้ว สพฐ.ก็เตรียมงบประมาณ

ปรับปรุงไว้ด้วยเช่นกัน  

“เรื่องการจัดสร้างบ้านพักครู

เป็นหนึ่งในนโยบายของ รมว.ศธ. ที่

ต้องการให้สวัสดิการแก่ครู เพราะทุก

วันนี้มีครูบรรจุใหม่เพิ่มมากขึ้น และ

ส่วนใหญ่ต้องไปเช่าบ้านพักอยู่อาศัย 

จึงทำาให้เกิดเป็นภาระค่าใช้จ่าย ดัง

นั้นหากราชการได้จัดหาบ้านพักครูที่

เหมาะสมก็จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้

จ่ายให้แก่ข้าราชการครูได้ระดับหนึ่ง 

รวมถึงเป็นสวัสดิการให้”

เลขาฯ สพฐ.กล่าวอีกว่า ทั้งนี้

แผนการดำาเนินการของ สพฐ.คง

ไม่ใช่วิธีการทำากระจายไปยังโรงเรียน

ทุกแห่ง แต่จะทำาเป็นศูนย์บ้านพัก

ประจำาอำาเภอในรูปแบบแฟลตหรือ

อพาร์ตเมนต์ ส่วนจะใช้งบประมาณ

จำานวนเท่าไหร่นั้นไม่สามารถบอกได้

ในตอนนี้ เพราะโครงการจัดทำาบ้าน

พักครูคงไม่สามารถทำาได้หมดภายในปี

เดียว แต่จะเริ่มดำาเนินการทำานำาร่องใน

พื้นที่โรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว 

จากนั้นค่อยทำาขยายตามวงเงินที่ได้รับ

จัดสรรต่อไป ซึ่งจะเริ่มนำาร่องบ้านพัก

ครูประจำาอำาเภอในปีการศึกษา 2565 

นี้ทันที.  

สพฐ.เผยบ้านพักครูใหม่

สร้างเป็นอพาร์ตเมนต์

เลิกตั้งกระจายตามรร.

ขยายกลุ่มชายแดนใต้ได้รับทุนป.ตรี ไม่จำากัดศาสนา

กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบเป็น

ระบบเดียว (Single Fund) ทั้งสำาหรับคนไทย

และคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยทุกคน

เพื่อให้มีเอกภาพ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง สธ.ระบุในประเด็นนี้ว่า การ

จัดเก็บภาษีส่วนประกอบอาหารที่มีผลกระ

ทบต่อสุขภาพที่ร้อยละ 5 ของมูลค่าการผลิต

ส่วนประกอบอาหารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

ประมาณการจำานวนเงิน 9,500 ล้านบาทต่อ

ปี ซึ่งเป็นการจัดเก็บที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

โดยตรง และอาจทำาให้พฤติกรรมการบริโภค

เปลี่ยนแปลงจนต้นทุนด้านสุขภาพในอนาคต

ลดลง อย่างไรก็ตาม อาจเป็นภาระแก่ผู้บริโภค

นางสาวไตรศุลีกล่าวอีกว่า สำาหรับ

การรวมกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐทุก

ระบบเป็นระบบเดียวทั้งสำาหรับคนไทย

และคนต่างด้าวนั้น เห็นควรกำากับทิศทาง

นโยบาย ในกรณีมีหน่วยบริหารการคลัง

ระบบสาธารณสุขหลายหน่วย โดยกำาหนด

ให้มีองค์กรในระดับประเทศทำาหน้าที่อภิบาล

ระบบ โดยมีอำานาจตามกฎหมายที่จะสั่งให้

หน่วยบริหารการคลังระบบสาธารณสุขต้อง

ปฏิบัติตามกติกาเดียวกัน.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล
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11บันเทิง

นะก็อย่าลิงโลด..

ถ้าเผื่อบอกได้ ก็อยากบอกกับคนในพรรคประชาธิปัตย์

ด้วยคำานี้ และที่คุณเทพไท เสนพงศ์ มอง..

“ผลการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ น่าจะเป็นบทเรียนที่เจ็บ

ปวดของพรรคพลังประชารัฐ และน่าจะเป็นการส่งสัญญาณจาก

ประชาชน 

ท่ีต้องการจะหยุดความอหังการ การเหลิงอำานาจของพรรค

พลังประชารัฐ ที่ย่ามใจมาตลอดว่าสามารถเอาชนะการเลือกตั้ง

ซ่อมมาได้ทุกครั้งไม่มากก็น้อย”

มองน่ะมองได้ แต่ไม่อยากให้ทึกทักเอาเป็นจริงเป็นจัง 

เพราะเลือกตั้งซ่อมคราวนี้ดูจะแปลกประหลาด สลับซับซ้อนซ่อน

กลเสียจนคนการเมืองเองยังวิเคราะห์กันไปหลากทัศนะ

ส่วนผมคนข่าวบันเทิง มองซื่อๆ..ประชาธิปัตย์ชนะ เพราะ

หนึ่ง คนชุมพรเห็นใจ-สงสารคุณลูกหมี กับสอง คนสงขลาหมั่นไส้

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ แค่นี้แหละ!

ฉะนั้น.. “หยุดความอหังการ” ของพรรคพลังประชารัฐได้

แล้ว คุณเทพไท-ประชาธิปัตย์ก็อย่าเผลอทำาตัว “อหังการ” ขึ้นมา

เชียวล่ะ และที่ว่า..

“กลุ่มฐานคะแนนเสียงท่ีเป็นกลาง และกลุ่มท่ีไม่เอาเผด็จการ

ระบอบ คสช. ได้เทคะแนนเลือกพรรคประชาธิปัตย์ 

เพื่อต้องการให้ชนะพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพรรคสืบ 

ทอดอำานาจของ คสช. ไปก่อน จึงทำาให้คะแนนของพรรคก้าวไกล 

และพรรคกล้า ได้คะแนนน้อยกว่าที่คาดหมายกัน” นั้น

ทำาไมคุณเทพไทไม่มองในมุมว่า ที่พรรคก้าวไกลคะแนน

น้อยกว่าที่คาด เป็นเพราะคนใต้เขาตาสว่าง-ตื่นรู้บ้างล่ะ หือ?

ครับ..เรื่องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์-สังคม ยิ่งเฉพาะคนใน

แวดวงบันเทิง ดูเหมือนคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ จะว่องไว-รวดเร็ว

ปานกามนิตหนุ่ม

เพราะหลังเข้าเยี่ยมคุณเพ็ญพร ไพฑูรย์ (ติ๋ม) อดีตนาง

แบบยุคสมัย 2525 วัย 67 ปี และได้นำาเรื่องราวชีวิตที่หดหู่ 

รันทดของเธอมาเล่าสู่ให้สังคม-แฟนคลับรู้..

“วินาทีแรกที่เห็นพี่ติ๋ม คือไม่มีเค้าเหลือความเป็น เพ็ญพร 

ไพฑูรย์ อยู่เลย คิดว่าเป็นคนแก่ที่ผอมโซ ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็

ไม้เสียบผีนี่แหละครับ จากน้ำาหนัก 46 เหลือ 26 

 พี่ติ๋มเป็นไทรอยด์ เป็นถุงลมโป่งพอง เพราะตอนทำางาน

สูบบุหรี่จัดมาก ยังมีมาอีกหลายโรค” พร้อมกันนั้นคุณบิณฑ์ได้

บอกกับคุณเพ็ญพรไว้ว่า.. 

“เดี๋ยวทุกอย่างที่พี่ต้องการก็จะมาทำาให้ ทั้งตัดผม อาบน้ำา 

ซักผ้า รักษาตามโรคที่พี่เป็นครับ”!

แล้ววานนี้ คุณบิณฑ์ก็ได้ โพสต์.. “เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้ว

ครับ..วันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆ ดูความเปลี่ยนแปลงของพี่เพ็ญพร 

ไพฑูรย์ ทั้งหน้าตา และทรงผม ความสะอาดทั้งที่นอนห้องที่อยู่

และห้องน้ำา 

ขอบคุณน้องมุกที่มีจิตใจดีอยากจะทำาให้พี่ติ๋ม ให้ค่าจ้างก็

ไม่เอา ทำาด้วยใจจริงๆ พี่เพ็ญพร ฝากกราบขอบคุณทุกๆ ท่านที่

เป็นห่วง ตอนนี้มีเงินรักษาตัวแล้ว ได้ชีวิตใหม่จากทุกๆ ท่านเลย

เห็นภาพแล้วผมก็ดีใจครับ ต่อไปนี้ขอให้พี่ติ๋มมีแต่สิ่งที่ดีๆ 

เข้ามาในชีวิต ชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปครับ.. กราบขอบคุณ

เพื่อนๆ ทุกๆ ท่านนะครับ”

เออ..คุณบิณฑ์ก็เช่นกันนะ..

 ชีวิตขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ!.

เพ็ญพร..เริ่มต้นชีวิตใหม่

ช

• ขนลุกสุดพลัง เมื่อพระเอก

หนุ่มคมเข้ม ฌอห์ณ จินดาโชติ ได้

รับการติดต่อจากบอสฝ่ายละครช่อง

วัน 31 ป้อน-นิพนธ์ ผิวเณร ให้รับ

บท เจ้าชายกีริช ในละครฟอร์มยักษ์ 

สิเน่หาส่าหรี ซึ่งเป็นหนึ่งในนวนิยาย

ซีรีส์ผ้าชื่อดังของ พงศกร ที่เจ้าตัว

ชอบมาก ถึงขั้นตั้งคำาถามว่า ถ้าเป็นละคร ใครจะได้

บทกีริช และเมื่อบทนี้ตกเป็นของฌอห์ณ เจ้าตัวรู้สึก 

เหมือนเดจาวู เผยแบ็กกราวด์ตัวกีริชมีส่วนคล้ายชีวิตจริง

• ภัทร (โอม ภวัต) กับ ปราณ (นนน กรภัทร์) 

ตัดสินใจเลิกกัน และเดินทางกลับมาบ้าน เพื่อเผชิญ

ปัญหาครอบครัวของทั้งคู่อีกครั้ง พร้อมบอกขอโทษพ่อ

แม่ จากนั้นทั้งคู่ก็กลับไปใช้ชีวิตของตัวเอง จนเรียน

จบและเข้าทำางาน และเมื่อใกล้ถึงวันงานเลี้ยงรุ่น ก็

ทำาให้ภัทรได้เจอปราณอีกครั้ง มาลุ้นไปพร้อมๆ กันว่า

บทสรุปสุดท้ายของความสัมพันธ์ระหว่างภัทร และ

ปราณ ในซีรีส์ แค่เพื่อนครับเพื่อน ตอนจบ วันศุกร์ที่ 

21 มกราคมนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และ 

22.30 น. ทาง WeTV

• แค่ออกอากาศไป 3 ตอนแรก ละครโรแมน

ติก สามีชั่วคืน ก็ขโมยหัวใจแฟน

ละครไปเรียบร้อย กระแสชื่นชม

มากมายในโซเชียลถึงความสนุก

ของละคร และการแสดงที่เข้ม

ข้นทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ โดยเฉพาะ

ความหล่อออร่าพุ่งของพระเอก

ดาวรุ่ง ยูโร-ยศวรรธน์ ทะวาปี 

ในบท กษะ ชายหนุ่มสุดกวนที่ชวนให้ทุกคนหลงรัก 

แถมเกิดเคมีใหม่ชวนจิ้นกับ พิ้งค์พลอย-ปภาวดี ชาญ

สมอน นอกจากแฮชแท็กละครติดเทรนด์ทวิตเตอร์

อันดับ 3 แล้ว สัปดาห์แรกยังสตาร์ทด้วยเรตติ้งสูงสุด

อยู่ที่ 3.9

• ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 ชวนดูหนังไทยตลกเบา

สมอง แหยมยโสธร 3 นำาแสดงโดย หม่ำา จ๊กม๊ก, เจ

เน็ต เขียว, แวววาว วงษ์คำาเหลา, อนุวัติ ทาระพันธุ์, 

เพทาย วงษ์คำาเหลา, บิ๊กเอ็ม-ลิขิต บุตรพรม, ฟ้า-อิง

ฟ้า เกตุคำา, เฉิน เชิญยิ้ม, เอ็นดู วงษ์คำาเหลา และ

นักแสดงอีกมากมาย ห้ามพลาดชมความสนุกกับ

ภาพยนตร์แหยมยโสธร 3 วันศุกร์ที่ 21 มกราคมนี้ 

เวลา 08.30 น. ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24.

รักชิด

องศิลปินสาว ลาล่า อาร์

สยาม หรือขวัญนภา เรือง

ศรี และธัญญ่า อาร์

สยาม หรือดาราภัช ทวินันท์ เข้าแจ้ง

ความ บก.ปอท. หรือกองบังคับการ

ปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยว

กับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อ

เอาผิดเกรียนคีย์บอร์ด ชื่อสมาชิกไลน์ 

Guwin555 และเฟซบุ๊กที่เข้ามาต่อว่าใน

โซเชียล ลามปามถึงบุพการีด้วยถ้อยคำา

หยาบคายในเรื่องความเชื่อลูกสาวพญานาค 

ที่ บก.ปอท. อาคาร B ชั้น 4 ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ โดยมี 

ร.ต.อ.ปิยะวัฒน์ ปรัญญา รอง สว. (สอบสวน) กก.3 

บก.ปอท. ได้รับเรื่องลงบันทึกประจำาวัน เพื่อส่งดำาเนิน

การสืบสวนหาผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กที่ดูหมิ่นโดยการโฆษณา

ต่อไป 

โดย ลาล่า อาร์สยาม และธัญญ่า อาร์สยาม ได้

ให้สัมภาษณ์ว่า “พวกเรามีความเชื่อในพญานาค และ

ฝากตัวเป็นลูกหลานท่านด้วยความศรัทธาส่วนตัว แต่

การที่คนคนนี้เข้ามาดูถูก ดูหมิ่นความเชื่อของเรา ด่า

ว่าเราเสียๆ หายๆ ถึงบุพการี มันไม่ถูกต้อง เราอยาก

ให้เขาออกมาขอขมา ขอโทษพ่อแม่ของเราในสิ่งที่

กระทำาลงไปค่ะ ซึ่งเบื้องต้นทางร้อยเวรได้รับเรื่องลง

บันทึกประจำาวันและส่งเรื่องดำาเนินการสืบหาผู้กระทำา

ผิดมาให้ได้ค่ะ”.

ซีรีส์วาย • ทุกวันเสาร์ เวลา 5 ทุ่มตรง ทางช่อง 9 MCOT HD ถึงเวลาสนุกไปกับซีรีส์

เรื่อง Love Area ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน Part 2 นำาแสดงโดย กัญจน์ เตียวสุวรรณ และ

ชวิศพงศ์ พูสมจิตสกุล กำากับการแสดงโดย ณัฐพัชร์ สุขวงษ์ศิลป์ เรื่องราวเริ่มต้นที่ วาเลน 

ชายหนุ่มนักศึกษาปี 4 ที่ในครอบครัวเพียบพร้อม แต่กลับไม่รู้จักความรักเลยว่าเป็น

อย่างไร แม้กระทั่งความอบอุ่นจากครอบครัว และจะทำาอย่างไรให้ตัวเองรู้จักความรัก โดย

ในภาค 2 นี้จะมีการนำาเสนอความรักหลากหลายมุม ห้ามพลาด.

ส

ลสลีย์ เกรซ ให้แฟนๆ ได้เห็นลุคส์ใหม่ในชุดแบทเกิร์ลเป็น

ครั้งแรก ก่อนหน้าการเปิดตัวภาพยนตร์ทาง HBO Max ใน

ปี 2022

นักแสดงสาววัย 27 แชร์ภาพของเธอในชุดคอสตูมจากใน

ภาพยนตร์ลงทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งเธอมารับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่ชื่อ

เดียวกับเรื่อง

ในภาพสแนปที่เธอเอามาปล่อยเรียกน้ำาย่อย เธออยู่ในชุด

สีน้ำาเงินเข้ม ไม่ได้เป็นสีดำาอย่างที่หลายคนจินตนาการไว้ มีโลโก้

แบทเกิร์ลอยู่ที่กลางหน้าอก เธอยัง

สวมผ้าคลุมสีทอง ซึ่งพลิ้วไปทางด้าน

หลัง สีเดียวกับเข็มขัด

เลสลีย์ยังโพสต์ข้อความจาก 

Batgirl: Year One ซึ่งเขียนโดย 

สกอตต์ บีตตี กับชัค ดิ๊กซัน

‘”I use their expectations 

against them. That will be their 

weakness. Not mine. Let them all 

underestimate me… 

‘”And when their guard is 

down, and their pride is rising, let 

me kick their b***s.” - Batgirl, Year 

One #Batgirl.’

เลสลีย์คว้าบท Batgirl ได้เมื่อ

เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ซึ่งเธอก็

ประกาศข่าวดีให้กับแฟนๆ ทันทีทาง

ทวิตเตอร์ในเวลานั้น

‘BEYOND EXCITED to 

embody Barbara Gordon, your 

#Batgirl!,’

บาร์บารา กอร์ดอน ก็คือตัว

ละครที่สวมชุดแบทเกิร์ลในเรื่อง

นั่นเอง

‘I cannot believeeee what 

I’m writing rn… THANK YOU DC 

for welcoming [me] to the family! 

I’m ready to give her all 

I’ve got!’

ภาพยนตร์ Batgirl 

จะเป็นเรื่องราวของบาร์บา

รา ลูกสาวของเจมส์ กอร์

ดอน ผู้บัญชาการตำารวจเมือง 

ก็อทแธม ท่ีหลายคนน่าจะ

คุ้นเคยดีจาก Batman ซ่ึง 

เจ.เค. ซิมมอนส์ มารับบทน้ี

ต่อจากใน Justice League

เลสลีย์ยังได้เล่นร่วม

กับไมเคิล คีตัน ที่กลับมา

สวมบทอัศวินรัตติกาล เป็น The Dark Knight หรือแบทแมนอีก

ครั้ง เริ่มการถ่ายทำาไปแล้วที่กลาสโกว์เมื่อต้นสัปดาห์ และทีมงาน

ปรับสถานที่ถ่ายทำาให้กลายเป็นเมืองก็อทแธม ปักหลักกันไปยาวๆ

เห็นเธอจับมือกับเพื่อนนักแสดง อีธาน ไค ระหว่างเข้าฉาก 

ต้องติดตามว่าดาราหนุ่มจาก Emmerdale กับ Killing Eve จะมารับ

บทไหน นอกจากนั้นแล้ว รีเบ็กกา ฟรอนต์ กับคอรีย์ จอห์นสัน อีก 

2 นักแสดงดัง ก็ร่วมแสดงใน Batgirl โปรเจ็กต์นี้ด้วย ที่หลายคน

รอคอยจะได้เห็นมาหลายปี

ภาพยนตร์ Batgirl ยังไม่กำาหนดฉาย แต่ในปีนี้แน่นอน และ

คาดว่าจะเปิดตัวฉายทางบริการสตรีมมิงเท่านั้น โดยยกเลิกแผนที่

จะฉายทางโรงภาพยนตร์.

interthaipost69@gmail.com

เ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

สุดทน!‘ลาล่า-ธัญญ่า’เข้าแจ้งความ

ร้องบก.ปอท.เอาผิดเกรียนคีย์บอร์ด

เปิดโฉม‘แบทเกิร์ล เลสลีย์ เกรซ’

ระหว่างถ่ายHBO Maxที่กลาสโกว์

‘แอนชิลี’แจ้งติดโควิด-19

หมอสั่งรักษาตัวที่บ้าน10วัน

อีกหนึ่งคนดังที่ออกมาเปิดเผยว่าติด

เชื้อโควิด-19 สำาหรับ แอนชิลี สก็อต-เคมมิส 

มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2564 และเป็นตัวแทน

ประเทศไทยในการประกวดนางงามจักรวาล 

2021 ณ ประเทศอิสราเอล โดยเจ้าตัวได้แจ้ง

ผ่านอินสตาแกรมว่า 

“แอนขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่า เมื่อ

วาน (17 มกราคม 2565) แอนได้ไปตรวจ 

RT-PCR เพื่อใช้ในการทำางาน  ที่โรงพยาบาล 

และทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่าผลเป็น 

Positive (พบเชื้อ COVID-19) และแพทย์

ผู้รับการรักษาได้ประเมินอาการและแจ้งว่า

ให้ทำา Home isolation เนื่องจากแอนไม่มีอา

การใดๆ เป็นเวลา 10 วัน นับตั้งแต่ 17 มกราคม 2565 ถึง 26 มกราคม 2565

เมื่อรู้ผลแอนและทีมงานได้แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดให้สังเกตอาการ

และเฝ้าระวังตัวเองเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ทุกงานที่แอนไปได้มีการตรวจ  ATK  ทุกครั้ง

และผลก็เป็นปกติทุกครั้ง  แอนต้องขอโทษทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะ และ

หลังจากนี้งานของแอนจะถูกเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าจะได้รับคำาอนุญาตจากแพทย์

ว่าสามารถทำางานได้ค่ะ

Covid-19 is still continuing to spread, please stay safe everyone and 

always take care of your health. Try to get tested regularly even if you don’t 

have symptoms to protect one another.

I am truly sorry if I have caused any inconvenience and has made 

anyone panic. I’m looking forward to recovering and getting back to work”.

เลสลีย์ เกรซ ในชุดแบทเกิร์ล
เจ.เค. ซิมมอนส์ มารับบทเป็นผู้การเจมส์ กอร์ดอน

ไมเคิล คีตันอีธาน ไค

เลสลีย์ เกรซ



12 ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

หลงรักพลังงาน   เปรมฤทัย วินัยแพทย รองปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานพิธีมอบ

รางวัลกิจกรรมประกวดวาดภาพ โครงการรณรงคเพ� อสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษ

พลังงานและพลังงานทดแทน ปที่ 8 โดยมีผู ไดรับคัดเลือกรวมจํานวน 64 รางวัล 

ในประเภทมัธยมศึกษาตอนตน ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช. ประเภทอุดมศึกษา

และ ปวส. และประเภทประชาชนทั่วไป รวม 1,120,000 บาท ณ เดอะคริสตัล (เอกมัย-

รามอินทรา)

มอบความคุมคา     วรลักษณ ตุลาภรณ จับมือ ศุภวิทย หงสอมรสิน จัดแคมเปญ “The Mall 

Group x ShopeePay” ยกระดับประสบการณการชําระเงินดิจิทัลสแกนจายแบบไรสัมผัส 

มอบความคุมคามากมายใหแกลูกคาของ เดอะมอลล กรุป และ ผู ใชงาน ShopeePay 

วันนี้ - 31 มีนาคม โดยมี ชุติเดช ผูเจริญทั่ว, ศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล, วิภา อัมพุช และ ณัฐศมน 

วงศกิตติพัฒน รวมงาน ที่ เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน

รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ ประธาน

กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ดานการศึกษา พรอมคณะกรรมการฯ และ

หน�วยงานพันธมิตร เดินหนาขับเคล� อนการ

ปฏิรูปการศึกษาไทย เตรียมลงพื้นที่สํารวจ

โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ตอยอด 

ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ดวย 

“โคก หนอง นา แหงน้ําใจและความหวัง” 

ของเครือขายอารยลุมน้ําลี้ จังหวัดลําพูน 

เพ� อศึกษาโมเดลอารยเกษตร จาก 107 โรงเรียน 

จัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมกับภูมิศาสตรทองถ่ิน 

และการชวยฟนฟูเด็กนักเรียนหลังจากเผชิญ

ภาวะวิกฤตโควิดระบาด ในวันศุกรที่ 21 

มกราคม 2565 

อบรมฟรี! AMEE SME Clinic EP.1 

รอบรูการคาไทยอาหรับกับการขนสงสินคา

ระหวางประเทศ วันศุกรที่ 21 มกราคมนี้ 

เวลา14.00-16.00น. ผานระบบZoom Thai-Arab 

Trading & Logistics Exclusive เจาะลึก

ทุกขั้นตอนโลจิสติกส สูชัยชนะทางการคา

อาหรับยุคNew normal 2022 นําโดยอาจารย

วิรัตน บาหยัน กูรูผูเชี่ยวชาญการคาระหวาง

ประเทศและโลจิสติคส พรอมคณะที่ปรึกษา

ติวเขม one on one ลงทะเบียนเขารวม 

สแกนQR Code หรือคลิกลิงก https://docs.

google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiWLpf

HwDXdSgxZqIST3HMzHOLQ_pMG7ss-

BzYFdeXx81UJDw/viewform?usp=pp_url 

รับจํานวนจํากัด สอบถามรายละเอียด ติดตอ 

คุณกรปณต 09-69245-091 ,06-3589-9163 

อีเมล contact@ameeorg.com ,kornpanot59@

hotmail.com

โรงพยาบาลหัวเฉียว เปดใหบริการ

รถ Minibus Service โดยในระยะแรกให

บริการทุกวันจันทร – วันเสาร  จํานวน 6 รอบ 

ตั้งแตเวลา  07.00 – 17.30 น. ยกเวนวัน

อาทิตยและวันหยุดโรงพยาบาล จํานวน 2 คัน 

เพ� อใหบริการแกประชาชนทั่วไป โดยไมเสีย

คาใชจาย  ซึ่งรายละเอียดเสนทางการเดินรถ 

มีดังนี้ คันที่ 1 รพ.หัวเฉียว สถานีรถไฟฟา 

MRT หัวลําโพง ประตู 3 สามยานมิตรทาวน 

สถานีรถไฟฟา BTS สนามกีฬา (ฝงสนาม

กีฬา) รพ.หัวเฉียว คันที่ 2 รพ.หัวเฉียว 

มูลินิธิปอเต็กตึ๊ง หาง China Town  ปายจอด

รถประจําทาง แยกเฉลิมบุรี  (ถนนเยาวราช) 

รพ.หัวเฉียว  เพ� ออํานวยความสะดวกใหแก

ประชาชนท่ัวไป สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดที่ โทร.0-2223-1351 แผนกลูกคาสัมพันธ 

ตอ 3126

ศูนยหนังสือจุฬาฯ เชิญชวนนักอาน

ซื้อหนังสือในราคาลดพิเศษกับเทศกาล 

“ลดสนั่น อานสนุก” พบกับกองทัพหนังสือ

ตอนรับตนป พรอมสวนลดพิเศษ ตั้งแต

บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และยัง

สามารถเขารวมโครงการ “ชอปดี – มีคืน” 

ชอปงายๆ ไดภาษีคีนลดหยอนภาษีไดสูงสุด 

30,000 บาท ตั้งแตบัดนี้-15 กุมภาพันธ 

2565 สนใจชอปไดที่ www.chulabook.com 

หรือที่ศูนยหนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนยสือจุฬาฯ 

โทร. 08-6323-3703-4 หรือท่ี Line@chulabook 

website : www.chulabook.com fb: chulabook

บริษัท เคบี เจ แคปปตอล จัดโปรโมช่ัน

ฉลองการเปดตัว “บัตรกดเงินสด แคชจอย 

อีซี่ (Kashjoy Easy Card)” ในประเทศไทย

ครั้งแรก เอาใจกลุมคนวัยทํางาน ที่ตองการ

วงเงินพรอมใชยามฉุกเฉินโดยไมตองใชหลัก

ทรัพยหรือบุคคลค้ําประกัน มอบวงเงินสูงสุด 

5 เทาของรายไดหรือสูงสุด 1 ลานบาท 

โดดเด่นด้วยบริการสินเชื่อที่สะดวกสบาย 

สําหรับผูสนใจสามารถสมัครบัตรกดเงินสด 

แคชจอย อีซี่ ไดตั้งแตวันนี้-30 เมษายน ผาน

ทางเว็บไซต https://bit.ly/3nwnO05 พรอม

รับของพรีเมี่ยมสุดคุม และลุนรับของรางวัล

ใหญถึง 3 ตอ ตอที่ 1  รับดอกเบี้ย 0% นาน 

30 วัน ตอที่ 2 ยอดเบิกเงินสะสม 15,000 

บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติ 

รับของสมนาคุณกระเปาลอลาก Kashjoy 

Duo Travel ขนาด 17 นิ้ว 1 ใบ และขนาด 

12 นิ้ว 1 ใบ รวมจํานวน 2 ใบ) มูลคา 4,590 

บาท และ ตอที่ 3 ลุนรับ iPhone 13 และ

ของรางวัลรวมมูลคากวา 6 แสนบาทในโปร

โมชั่น Kashjoy Super Lucky ตั้งแตวันนี้ 

– 28 กุมภาพันธ สอบถามรายละเอียดการ

สมัครติดตอไดที่ Call Center 1258.

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

บริษัท เงินติดลอ จํากัด (มหาชน) 

หรือ TIDLOR โดย นางอาฑิตยา พูนวัตถุ 

ผูบริหารระดับสูงฝายนายหนาประกันภัย 

เปดเผยวา เงินติดลอไดจับมือรวมเปนพันธมิตร

กับ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด 

(มหาชน) บริษัทประกันภัยช้ันนํา ท่ีใชนวัตกรรม

ในการใหบริการเกี่ยวกับประกันรถยนต ซึ่ง

เงินติดลอเล็งเห็นในการเพิ่มทางเลือกดาน

ประกันภัยรถยนตคุณภาพใหกับลูกคา พรอม

รับบริการไดสะดวกมากยิ่งขึ้นผานเทคโนโลยี

ตางๆ มากมายจากบริษัทพันธมิตรชั้นนํา 

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกแบงจายคาเบี้ย

ประกันภัยดวยเงินสดไดสูงสุด 10 งวด ไมมี

ดอกเบี้ย คุมครองทันทีตั้งแตชําระงวดแรก

เงินติดลอ จับมือพันธมิตรชั้นนํา 

“ประกันภัยไทยวิวัฒน” เพิ่มทางเลือกดานประกันภัยคุณภาพใหลูกคา

เงินติดลอ ในฐานะนายหนาประกันภัย 

ท่ีมีนายหนามืออาชีพ ท่ีมีความรู ประสบการณ 

และมีใบอนุญาตนายหนาประกันวินาศภัย

และประกันชีวิตที่ถูกตอง มากกวา 5,000 คน 

ทั้งสํานักงานใหญและสาขาทั่วประเทศ

มากกวา 1,300 แหง นอกจากนี้ยังมีพันธมิตร

ดานประกันภัยมากกวา 19 แหง เพ� อให

ลูกคาม่ันใจทุกคร้ังท่ีรับบริการจากเงินติดลอ 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ call center โทร.

08-8088-0880 ตลอด 24 ชม. เยี่ยมชม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www.tidlor.com 

หรือ ติดตามขอมูลขาวสารเงินติดลอเพิ่มเติม

ไดที่ Facebook Fan page เงินติดลอ

วันมงคล      ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานพิธี

ฉลองมงคลสมรส ระหวาง วรรษยา เผือกงาม บุตรี นิตสะยา วัดปน – วัลลภ เผือกงาม กับ 

ปณณพัฒน อมาตยไชยกุล บุตร กัญจนพร – ณวัสพล อมาตยไชยกุล ณ หองแกรนด บอลรูม 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗๐/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายประมวล บุตราช กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เทสโก โลตัส ถลาง เลขท่ีบัญชี 

๐๗๑-๑-๘๕๒๑๒-๓ ช� อบัญชี 

นายภัทศา ปริญญานิยม

- นายภัทศา 

ปริญญานิยม

๙๙,๔๓๕.๓๐ 

บาท(ณ วันท่ี 

๑๓ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

หาดปาตองเลขท่ีบัญชี 

๓๓๒-๒-๙๕๓๑๘-๕ ช� อบัญชี 

นายรชฏ ธนเจริญจรัส

- นายรชฏ 

ธนเจริญจรัส

๒๕,๘๒๙.๙๘ 

บาท(ณ วันท่ี 

๑๓ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เลขท่ี

บัญชี ๐๖๗-๘-๑๔๙๙๗-๗ 

ช� อบัญชี นายทศพล จ่ันสกุล

- นายทศพล 

จ่ันสกุล

๔๑๘,๙๗๐.๔๘ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๓ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสตา เลขท่ี

บัญชี ๐๖๒-๘-๘๙๖๑๕-๑ ช� อ

บัญชี นางสาวสุมนตธิฌา ศรีโค

- นางสาว

สุมนตธิฌา 

ศรีโค

๓๖๖,๖๓๖.๙๖ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๓ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

แมสาย เลขท่ีบัญชี 

๐๖๒-๘-๑๘๓๓๑-๗ ช� อบัญชี 

นายจิตติภัทร ยศทา

- นายจิตติภัทร 

ยศทา

๖๖,๑๒๖.๕๔ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๓ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

ถนนพังงา (ภูเก็ต)เลขท่ีบัญชี 

๘๒๓-๒-๒๘๕๕๕-๕ ช� อบัญชี 

นายรชฏ ธนเจริญจรัส

- นายรชฏ 

ธนเจริญจรัส

๙๒๕.๕๙ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน โอเช่ียน ภูเก็ต เลขท่ี

บัญชี ๙๙๓-๒-๔๗๕๗๕-๗ 

ช� อบัญชี นายทศพล จ่ันสกุล

- นายทศพล 

จั่นสกุล

๑๙,๘๔๓.๑๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล เลขท่ี

บัญชี ๘๑๗-๒-๗๐๑๐๓-๕ 

ช� อบัญชี นายวิทวัส ประเสริฐอุย

- นายวิทวัส 

ประเสริฐอุย

๓๙๖.๖๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา

ถนนพูนผล ภูเก็ต เลขท่ีบัญชี 

๒๙๗-๑-๓๖๐๒๓-๗ ช� อบัญชี 

นายรชฏ ธนเจริญจรัส

- นายรชฏ 

ธนเจริญจรัส

๑,๑๑๔.๖๓ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 

เลขท่ีบัญชี ๔๖๕-๑-๔๓๗๗๖-๘ 

ช� อบัญชี นายภัทศา 

ปริญญานิยม

- นายภัทศา 

ปริญญานิยม

๓๑๘.๕๕ บาท 

(ณ วันที่ ๒๗ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน) สาขาถนนมนตรี 

ภูเก็ต เลขท่ีบัญชี 

๔๖๘-๒-๓๘๔๐๗-๐ ช� อบัญชี 

นายประมวล บุตราช

- นายประมวล 

บุตราช

๒๒,๓๐๘.๘๘ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑,๐๒๑,๙๐๖.๗๕ บาท 

(หน่ึงลานสองหม� นหน่ึงพันเการอยหกบาทเจ็ดสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายประมวล บุตราช กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายอนุรักษ สุขสําราญ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๘๓/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายสุพจน รักษาจันทร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/           

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

เพ� อการเกษตรและสหกรณเพ� อ

การเกษตร สาขาบางขัน เลขที่บัญชี 

๐๒๐๐๖๗๒๙๑๑๒๓ช� อบัญชี 

นายสุพจน รักษาจันทร

- นายสุพจน 

รักษาจันทร

๒๐,๐๖๖.๔๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขากะปาง เลขที่

บัญชี ๙๓๕๐๔๔๗๔๒๘ ช� อบัญชี 

นางสาวอําภรรัตน สงวนศักดิ์

- นางสาว 

อําภรรัตน 

สงวนศักดิ์

๓.๗๗ บาท 

(ณ วันที่ ๘ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขากะปาง เลขที่

บัญชี ๙๓๕๐๔๖๒๒๘๑ ช� อบัญชี 

นางสาวอําภรรัตน สงวนศักดิ์

- นางสาว 

อําภรรัตน 

สงวนศักดิ์

๒๐๙.๒๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

หวยยอด เลขที่บัญชี ๔๑๖๐๒๖๔๘๔๙ 

ช� อบัญชี นางสาวอําภรรัตน สงวนศักดิ์

- นางสาว 

อําภรรัตน 

สงวนศักดิ์

๓,๔๐๑.๗๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขากะปาง เลขที่

บัญชี ๙๓๕๐๔๓๖๗๗๙ ช� อบัญชี 

นายชุติไชย เพ็งผอม

- นายชุติไชย 

เพ็งผอม

๙๔๑.๙๒ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๕ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๒๔,๖๒๓.๑๘ บาท (สองหม� นส่ีพัน

หกรอยย่ีสิบสามบาทสิบแปดสตางค)

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายสุพจน รักษาจันทร กับพวก

(นายปติพงษ นวลเล� อน)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายปติพงษ นวลเล� อน)
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นายประพิศ จันทรมา อธิบดีกรมชล

ประทาน เปดเผยวา หลังการประชุมรวม

กับคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห

แนวโนมสถานการณน้ํา “ไดสั่งการใหสํานัก

ชลประทานทั่วประเทศคุมเขมแผนบริหาร

จัดการนํ้า ติดตามสถานการณนํ้าและควบคุม

คุณภาพนํ้าใหอยูในเกณฑท่ีกําหนด สอดคลอง

กับสถานการณ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีลุมเจาพระยา 

พิจารณาเก็บกักน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติและ

จัดหาแหลงน้ําเพิ่มเติม เพ� อสํารองน้ําไวใช

ในการปรับปฏิทินการเพาะปลูกขาว รวมทั้ง

เรงสรางการรับถึงสถานการณน้ํา เพ� อใหเกิด

ความเครงครัดเพ� อชวยกันประหยัดน้ํา”

นายประพิศ กลาววา การเตรียม

ความพรอมสําหรับรับมือภัยแลงป 2565 ทั่ว

ประเทศ กรมชลประทานไดเตรียมเคร� องมือ 

เคร� องจักร จํานวน 5,935 หน�วย ประจํา 

76 จังหวัดทั่วประเทศ มีเคร� องสูบน้ําจํานวน 

2,140 เคร� อง รถบรรทุกน้ําจํานวน 503 คัน  

และเคร� องจักรกลเพ� อสนับสนุนงานอ� นๆ 

ที่คาดวาจําเปนตองใชในการบริหารจัดการ

น้ํา จํานวน 3,292 หน�วย พรอมสั่งการให

เจาหนาที่ในทุกพื้นที่เฝาระวัง และติดตาม

สถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดเพื่อการเตรียม

พรอมรับมือการบริหารจัดการน้ําในชวงฤดู

แลงป 2564/65

ดานนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รอง

อธิบดีกรมชลประทาน เปดเผยวา จากขอมูล

เม� อวันที่ 13 มกราคม 2565 อางเก็บน้ําขนาด

ใหญและขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณ

น้ํา รวมกันทั้งสิ้น 56,541 ลาน ลบ.ม. คิด

เปนรอยละ74 ของความจุอางฯ รวมกัน เปน

น้ําใชการได 32,612 ลาน ลบ.ม. คิดเปน

รอยละ 63 ของความจุอางฯรวมกัน เฉพาะ 

4 เข� อนหลักลุมน้ําเจาพระยา (เข� อนภูมิพล 

เข� อนสิริกิติ์ เข� อนแควนอยบํารุงแดน และ

กรมชลประทานเตรียมเคร� องมือ เคร� องจักร 5,935 หน�วย ประจํา 76 จังหวัด 

รับมือภัยแลง พรอมติดตามสถานการณน้ําใกลชิด เนนจัดสรรใหเพียงพอกับทุกกิจกรรม

เข� อนปาสักชลสิทธิ์)  มีปริมาณน้ํารวมกัน

ทั้งสิ้น 13,651 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 55 

ของความจุอางฯรวมกัน ปริมาณน้ําใชการได 

6,955 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 38 ของ

ความจุอางฯ รวมกัน ปจจุบัน (12 ม.ค.65) 

มีการใชน้ําไปแลวประมาณ 

2,072 ลาน ลบ.ม. คิดเปน

รอยละ 36 

ทั้งนี้ กรมชลประทาน

ไ ด เ น น ย้ํ า ใ ห โ ค ร ง ก า ร

ชลประทาน โดยเฉพาะพื้นที่

ลุมเจาพระยา ใหใชน้ําจาก

แหลงน้ําธรรมชาติสนับสนุน

การเกษตรกอน จากนั้นจึง

ใชนํ้าจากอางเก็บนํ้าชวยเสริม 

พรอมกับเดินหนาตามมาตรการ

รับมือการขาดแคลนน้ํา ป 

64/65 ทั้ง 8 มาตรการอยาง

เครงครัด โดยเนนยํ้านํ้าอุปโภค

บริโภคตองเพียงพอตลอด

ทั ้งปี ที ่ส ําคัญให้ทําการ

ประชาสัมพันธ สรางการรับรู 

ร วมทั้ ง ขอความร วมมื อ

เกษตรกร และประชาชน

ทุกภาคสวน ใหตระหนักถึง

ปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยูอยาง

จํากัด และรวมใจกันใชน้ํา

อยางประหยัด รูคุณคา รวมทั้งควบคุมการ

เพาะปลูกขาวนาปรังใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

เพ� อลดความเสี่ยงปญหาขาดแคลนน้ําที่อาจ

จะเกิดขึ้นไดในอนาคต

ม.รามคําแหง จัดงานวันพอขุนรามคําแหงมหาราช ป 2565     ศาสตราจารยพิเศษ  

ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม เปนผูแทนนายกรัฐมนตรี วางพานพุมถวายราชสักการะองคพอขุนรามคําแหง

มหาราช ในโอกาสงานวันพอขุนรามคําแหงมหาราช เม� อวันที่ 17 มกราคม 2565 ซึ่งคณะ

รัฐมนตรีมีมติใหวันท่ี 17 มกราคม ของทุกปเปนวันพอขุนรามคําแหงมหาราช และเปนวันรัฐพิธี 

โดยมี ศาสตราจารย ดร.สมบูรณ สุขสําราญ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง เปน

ประธานในพิธี และมีผูแทนสวนราชการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน�วยงานตางๆ รวมวาง

พานพุมถวายราชสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สรางประสบการณเหนือระดับ เบนซ 

สตารแฟลก ผูจําหน�ายรถยนตเมอรเซเดส-เบนซ 

อยางเปนทางการที่มียอดขายอันดับ 1 ติดตอ

กัน 8 ปซอน ลาสุดสรางปรากฏการณคร้ังใหม

สําหรับคนรักรถ จัดงานเปดตัวโชวรูม Mercedes-

Maybach (เมอรเซเดส-มายบัค) ที่ผสมผสาน

ความเปนสุดยอดยนตรกรรมเขากับความ

หรูหราในแบบอัลตราลักซชัวรีสะทอนภาพ

ลักษณมีระดับดวยการบริการสุดเอ็กซคลูซีฟ

ที่โชวรูมเบนซสตารแฟลก

ชยุส ยังพิชิต กรรมการผูจัดการ 

บริษัท สตารแฟลก จํากัด ผูจําหน�ายรถยนต

เมอรเซเดส-เบนซ อยางเปนทางการกลาววา 

“จากความชื่นชอบส่วนตัวที่เป็นนักแข่งรถ

ทําใหเราเขาใจและเขาถึงความตองการของ

คนใชรถ สะทอนออกมาในรูปแบบการ

นําเสนอผลิตภัณฑใหลูกคาของเบนซ 

สตารแฟลกอยางแตกตางไมซ้ําใคร และ

ในวันนี้เรารูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ ไดรับ

โอกาสแตงตั้งให เปนเอ็กซคลูซีฟโชวรูม

สําหรับเมอรเซเดส-มายบัคซึ่งเปนแบรนด

ยนตรกรรมระดับอัลตราลักซชัวรีที่เต็มไป

ดวยเร� องราวและประวัติศาสตรอันยาวนาน 

และเพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ที่เหนือ

ระดับ จึงไดจัดพื้นที่ชั้น 6 รองรับการเขาชม

รถยนตอยางเปนสวนตัว ตั้งแตพื้นที่จอดรถ

เฉพาะ พรอมเจาหนาที่ดูแลตอนรับและนํา

ขึ้นลิฟตสวนตัวไปยังโชวรูม รวมไปถึงไพรเวท 

เลาจน บริการของวางและเคร� องด� ม และส่ิง

อํานวยความสะดวกเพ� อใหลูกคาไดเพลิดเพลิน

ระหวางชมรถ”

ในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งนี้ยังไดรับ

เกียรติจาก มร.โรลันด โฟลเกอร ประธานบริหาร

บริษัทเมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด

รวมงานพรอมกลาววา “ในฐานะแบรนด

รถยนตสมรรถนะสูงที่มีประวัติศาสตรอัน

ยาวนานของ เมอรเซเดส-มายบัค ทําใหเรา

ตองคัดสรร ตัวแทนที่มีความพรอมมากที่สุด 

และที่นี่คือ 1 ใน 4 โชวรูมที่ไดรับเลือกดวย

ความพรอมในดานบุคลากรและการดําเนิน

งานของที่นี่สอดคลองกับเจตนารมณของเรา

ในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดใหกับ

ลูกคา และยังมุงม่ันเปดมุมมอง

และประสบการณใหมๆ  รวมถึง

สรางแรงบันดาลใจในการขับขี่ 

เพื่อทําให้ทุกการเดินทางของ

กลุมลูกคาเปยมไปดวยความ

ประทับใจ”

ทางดานเบียร-ปยะเลิศ 

ใบหยก ที่มารวมสัมผัสรถยนต

หรูไดบอกเลาสไตลรถที่ตัวเอง

ชอบวา “เปนคนท่ีชอบขับรถเอง 

ทีซีแอล แบรนดผลิตภัณฑเคร� องใชไฟฟา

มาตรฐานระดับโลก จัดโปรโมช่ันตอนรับเทศกาล

ตรุษจีน จัดกิจกรรมตอบแทนลูกคาดวยแคมเปญ 

“เที่ยวไทยเที่ยวฟรีกับทีซีแอล” ลุนรับที่พัก

โรงแรมหรู 3 วัน 2 คืน ฟรี ครบ 5 ภาค 

พรอมรับของรางวัลมากมาย ตั้งแตวันนี้ - 

17 มี.ค. 65 และพิเศษในชวงตรุษจีน 29 

มกราคม - 2 กุมภาพันธน้ี รับฟรีตูเย็นทีซีแอล

มินิบารหรือกระเปาเดินทางทีซีแอล รุน Limited 

Edition เม� อซื้อสินคารุนที่รวมรายการ

นายลูคัส กัง กรรมการผูจัดการ บริษัท 

ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด 

เปดเผยวาทีซีแอล เปนกลุมบริษัทระดับโลก

ที่มีความเชี่ ยวชาญดานการผลิตสินคา

เทคโนโลยีระดับสูงและเปนผู ใหบริการแอป

พลิเคชั่นไอโอที มีผลิตภัณฑเคร� องไฟฟา

หลากหลายคุณภาพมาตรฐานระดับโลก 

ไมวาจะเปนโทรทัศน เคร� องปรับอากาศ ตูเย็น 

เคร� องซักผา พรอมทั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

มากมายตอบโจทยสมารทโฮม ซึ่งมีตลาด

กวา 160 แหงทั่วโลก และสําหรับเทศกาล

ตรุษจีนที่กําลังจะถึงนี้ เพ� อเปนการขอบคุณ

และตอบแทนลูกค้าที่ ให้ความเชื่อมั่นและ

สนับสนุนแบรนดทีซีแอลมาโดยตลอด เราจึง

จัดแคมเปญ “เที่ยวไทยเที่ยวฟรีกับทีซีแอล” 

ขึ้นเพ� อมอบสิ่งที่ดีๆใหกับลูกคา ลุนรับที่พัก

ฟรี 3 วัน 2 คืน พรอมของรางวัลอีกมากมาย

สําหรับลูกคาที่มีแผนจะซื้อผลิตภัณฑ

เคร� องใชไฟฟาแบรนดทีซีแอลเพ� อมอบเปน

ของขวัญในชวงเทศกาลตรุษจีนนี้ สามารถ

เขารวมแคมเปญเทีย่วไทยเทีย่วฟรกีบัทซีแีอล 

เพียงลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑแบรนดทีซีแอลที่

รวมรายการกวา 76 รุน อาทิเชน โทรทัศน 

8K Mini QLED 75 นิ้ว รุน X925 และ 8K 

QLED รุน X915 Mini LED รุน C825 55-65น้ิว 

และ QLED รุน Q726 และC725 ขนาด 65-

75 นิ้ว หรือ เคร� องปรับอากาศอินเวอรเตอร 

จะเปนรุน T-PRO13, T-PRO19, TAC-IVX19 

และ TAC-IVX24, TAC-IVX9, TAC-PROIVX10 

ตูเย็น 4 ประตู 470L รุน P470CDS, side 

by side door 505L รุน P505SBN, ตูเย็น 

2 ประตู รุน P318BFS, 282BFS และเคร� อง

ซักผาฝาหนา รุน P608FLW, 10KG/ P610FLW 

เคร� องซักผาฝาบน 10 KG/ F710TLW 

‘เบนซ สตารแฟลก’ เติมเต็มไลฟสไตลเหนือระดับ เปดตัวโชวรูมหรูเมอรเซเดส-มายบัค

เคร� องซักผา 2 ถัง 18KG/ F218TTW เปนตน 

ที่สําคัญหากลูกคาซื้อผลิตภัณฑ ใน

ชวงระยะเวลาตั้งแตวันนี้ - 17 มีนาคม 65 

จะไดสิทธิ์ลุนรับของรางวัลถึง 3 ตอ โดยตอที่ 

1 รับสิทธิ์ลุนรับที่พักโรงแรมหรู 3 วัน 2 คืน 

ครบท้ัง 5 ภาค เหนือ ใต ตะวันออก ตะวันตก 

และ ตะวันออกเฉียงเหนือ พรอมลุนรับบัตร

เติมน้ํามันมูลคา 1,000 บาท 

ลุนตอที่ 2 รับฟรีรมกานยาวทีซีแอล 

รุน Limited Edition เม� อซื้อสินคาที่รวม

รายการ และตอท่ี 3 รับฟรีตูเย็นทีซีแอลมินิบาร

หรือกระเปาเดินทางทีซีแอล รุน Limited Edition 

เมื่อซื้อสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการในช่วงเวลา

พิเศษ คือ วันที่ 29 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ 

2565 ทั้งนี้ลูกคาสามารถเขารวมกิจกรรมได

โดยสรางบัญชี TCL ผานแอปพลิเคชั่น TCL 

Home สําหรับรายละเอียดสินคาและรุนที่

รวมรายการสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่จุด

ขายของทีซีแอลทั่วประเทศ นอกจากนี้ลูกคา

ที่ซื้อผานทางชองทางออนไลน https://bit.

ly/3HJxQ5O ก็สามารถเขารวมกิจกรรมได 

โดยสงใบรับประกันสินคาผานพนักงานขาย 

หรือที่อยู บริษัท ทีซีแอลอิเล็กทรอนิกส (ไทย

แลนด) จํากัด 46/7 อาคารรุงโรจนธนกุล 

ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขต

หวยขวาง กรุงเทพ 10310 

หลังจากน้ันจะทําการจับรางวัลท้ังหมด 

2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จะจับรางวัลในวันที่ 4 

กุมภาพันธ 2565 เปนรางวัลที่พักโรงแรมใน

ภาคตะวันออกทั้งหมด 3 รางวัล และรางวัล

บัตรเติมน้ํามันมูลคา 1,000 บาท จํานวน 

10 รางวัล ในสวนของการจับรางวัลครั้งที่ 2 

จะจับรายช� อผูโชคดีในวันท่ี 11 เมษายน 2565 

จับรางวัลที่พักโรงแรม 3วัน2คืน ภาคใต, 

ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, และ 

ภาคตะวันตก รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล และ

รางวัลบัตรเติมน้ํามันมูลคา 1,000 บาท 

จํานวน 10 รางวัล สงวนสิทธิ์ 1 รางวัล

ท่ีพัก / 1 ผูโชคดี (เง� อนไขเปนไปตามท่ีบริษัทกําหนด) 

หลังจากน้ันจะทําการประกาศรายช่ือผู้โชคดี

โดยการจับฉลากจากใบรับประกันสินคาโดย

การ Live streaming ผานชองทาง Facebook 

page: TCL Electronics (TH) หรือสามารถ

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี https://bit.ly/3Jol5iv

TCL จัดโปรตอนรับตรุษจีน ชวนช็อปลุน 

“เที่ยวไทยเที่ยวฟรีกับทีซีแอล” 

เวลาเลือกรถจึงเลือกที่สมรรถนะ สวนเร� อง

ของดีไซนก็ตองดูดีและตอบโจทยการใชงาน

ผมชอบแบบที ่กว้างขวางและขับง่าย 

ที่สําคัญรถตองมีความนิ่งเงียบเวลาพาลูก

นั่งไปดวยเราก็หายหวง สามารถหลับยาว

เวลาขับทางไกลได ซึ่งในปจจุบันมองวา

รถสมัยนี้มีความแตกตางในเร� องของดีไซน

ที่เหมาะกับลูกคาหลายประเภท ดีไซนที่มี

เอกลักษณทําใหรู สึกวาคุมคาแกการลงทุน 

ภายในที่กวางและสามารถเก็บสัมภาระจาก

ดานหลังไดเยอะกวาแบบนี้ ก็จะรูสึกชอบ

เปนพิเศษ”    

ภายในงานยังไดจัดแสดงรถ Mercedes-

Maybach GLS600 4MaticPremium รถยนต 

SUV สุดหรูที่ โดดเดนดวยดีไซนภายนอก

อันหรูหราใหความสงางามในทุกมุมมอง

ดวยกระจังหนาอันเปนเอกลักษณเพิ่มความ

สะดวกสบายภายในหองโดยสารดวยระบบ

ที่นั่งแบบเฟรสคลาส สามารถปรับเอนนอน

และมีฟงกชั่นนวด พรอมดวยเทคโนโลยี

กันสั่นขั้นสูงสุดเพื่อความนุ่มสบายไร้แรง

สะเทือนจากพื้นถนนใหทุกๆ การเดินทางถึง

จุดหมายปลายทางอยางปลอดภัย  โดยมี

เซเลบริตี้คนดัง อาทิ คุณหญิงชดชอย 

โสภณพนิช, สุนทรี ใบหยก, ธัญรดี ธรรมมณีวงศ 

และ อภินันท พลาฤทธิ์ มารวมสัมผัสที่สุด

แหงการบริการ

สําหรับโชวรูม เมอรเซเดส-มายบัค 

ตั้งอยูบนชั้น 6 ของ เบนซ สตารแฟลก 

โดยใหความสําคัญกับการออกแบบตกแตง

ทุกรายละเอียด เนนความลักซชัวรี ผอนคลาย 

และสะอาดตา พรอมจัดเตรียมบุคลากร 

และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ� อรองรับ

การบริการอยางเต็มรูปแบบ รวมสัมผัส

ประสบการณที่แตกตางของ เมอรเซเดส-

มายบัค ไดแลววันน้ี ท่ีโชวรูมเบนซสตารแฟลก

ถ.วิภาวดีรังสิต
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14 บทความ-ต่างประเทศ

จีนสั่งฆ่าเชื้อโรคพัสดุจากต่างประเทศ

ปักกิ่ง • รายงานเอเอฟพีเมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม กล่าว

ว่า ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทางการจีนชี้แนะว่าผู้ติด

เช้ือโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอนอาจได้รับเช้ือไวรัสน้ีจากการ

ปนเปื้อนพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศ รวมถึงหญิงคนหนึ่งที่

กรุงปักกิ่งซึ่งไม่เคยเดินทางและไม่ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัส

น้ี เธอตรวจพบว่าติดเช้ือโอมิครอนสายพันธ์ุท่ีคล้ายกับท่ีพบใน

อเมริกาเหนือ เมื่อวันจันทร์ ไชน่าโพสต์ซ่ึงเป็นหน่วยงานการ

ไปรษณีย์ของจีนมีคำาสั่งให้เจ้าหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคพื้นผิวภายนอก

ของพัสดุไปรษณียภัณฑ์จากต่างประเทศทั้งหมดโดยเร็วที่สุด

เท่าที่เป็นไปได้ และขอให้ลูกจ้างที่มีหน้าที่จัดการกับจดหมาย

และพัสดุจากต่างแดนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิด้วย การไปรษณีย์

ยังร้องขอประชาชนลดการซื้อหรือการจัดส่งสินค้าจากประ 

เทศหรือภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดนอกประ 

เทศ และไปรษณียภัณฑ์ในประเทศควรได้รับการจัดการใน

พื้นที่แยกต่างหากเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามกัน ผู้ติดเชื้อ

โควิดที่ตรวจพบในจีนช่วงไม่นานมานี้อยู่ในพื้นที่ที่ ได้รับสินค้า

นำาเข้าจากต่างแดนปริมาณมาก เช่น เมืองท่าเทียนจินในภาค

ตะวันออก และเมืองกวางตุ้งเขตอุตสาหกรรมในภาคใต้  

ซาอุฯ โจมตีทางอากาศเยเมนดับ 11 ศพ

ซานา • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอังคารท่ี 18 มกราคมว่า กอง

กำาลังร่วมที่นำาโดยซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ

กรุงซานาของเยเมน ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน 

ใช้ โดรนและยิงมิสไซล์ โจมตีกรุงอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์เมื่อวันจันทร์ ทำาให้รถบรรทุกน้ำามันระเบิดใกล้กับคลัง

น้ำามันของบริษัทน้ำามันแห่งชาติอาบูดาบี (เอดีเอ็นโอซี) มีผู้

เสียชีวิต 3 ราย การโจมตีทางอากาศของกองกำาลังร่วมซา

อุฯ ทำาให้บ้าน 2 หลังในกรุงซานาพังราบ อักราม อัลอาห์ดัล 

ญาติของเหยื่อเผยว่า มีผู้เสียชีวิต 11 ราย และกำาลังค้นหาผู้

รอดชีวิตในซากปรักหักพัง แหล่งข่าวบุคลากรทางการแพทย์

เยเมนยืนยันจำานวนผู้เสียชีวิตตรงกัน สถานีโทรทัศน์อัลเอ็กห์

บาริยาทีวีที่รัฐบาลซาอุฯ เป็นเจ้าของรายงานว่า กองกำาลัง

ร่วมโจมตีทางอากาศมีเป้าหมายท่ีค่ายและสำานักงานใหญ่ของ 

กบฏฮูตีในกรุงซานาเมื่อวันอังคาร

พบศพหญิงอังกฤษเหยื่อสึนามิในตองกา

ลอนดอน • เอเอฟพีรายงานว่า นิค เอไลนี น้องชายของ

แอนเจลา โกลเวอร์ หญิงอังกฤษวัย 50 ปี ที่ถูกคลื่นสึนามิ

พัดสูญหายไปเมื่อวันศุกร์ เผยเมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคมว่า 

เมื่อเช้ามืดวันนี้ ครอบครัวของเราได้รับแจ้งข่าวเศร้าว่าพบ

ศพของแอนเจลา พี่สาวของผมแล้ว เจมส์ โกลเวอร์ สามีของ

พี่ ยืนยันการเสียชีวิตกับครอบครัว เจมส์เปิดร้านสักในตองกา 

ขณะที่แอนเจลาก่อตั้งสมาคมสงเคราะห์สัตว์แห่งตองกาเพื่อ

ช่วยสุนัขจรจัด เอไลนีเผยกับหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนของ

อังกฤษว่า ขณะเกิดสึนามิถล่มตองกา ทั้งคู่ถูกคลื่นสึนามิซัด

ลงทะเล เจมส์เกาะต้นไม้ไว้ได้ แต่แอนเจลาโดนคลื่นซัดหาย

ไปพร้อมกับสุนัขหลายตัว.

วิกฤตพม่าทำาให้อาเซียน

แตกทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน

สียงย้อนแย้งในอาเซียนพร่ังพรูออกมาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อคัดค้านการที่นายกฯ ฮุน เซน แห่งกัมพูชา ไป

จับมือออกแถลงการณ์กับ มิน อ่อง หล่าย แห่ง  

เมียนมา

ล่าสุดนายกรัฐมนตรีหลี่เสียนหลุงของสิงคโปร์ออก

มายืนยันว่า ผู้นำาของเมียนมาจะมาร่วมประชุมกับอาเซียน

ไม่ได้ ตราบที่ยังไม่ว่า “ความคืบหน้าที่มีนัยสำาคัญ” 

(significant progress) ในการดำาเนินตามฉันทามติ 5 ข้อ

ของผู้นำาอาเซียน

ตามมาด้วยความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์ เทียวโดโร ล็อกซิน ที่บอกว่าการแก้วิกฤตของ

พม่าจะต้องมี อองซาน ซูจี ร่วมอยู่ด้วยจึงจะประสบความ

สำาเร็จ

เขาบอกว่าแม้เธอจะตกเป็นผู้ต้องหาคดีต่างๆ แต่

นั่นไม่สำาคัญเท่ากับการที่เธอจะต้องมีส่วนร่วมในการหา

ทางออกให้ประเทศชาติ ถ้า อองซาน ซูจี ไม่ได้รับเชิญเข้า

มาร่วมกระบวนการสันติภาพของเมียนมาก็ล้มเหลวตั้งแต่

ต้น

ก่อนหน้านี้ ไม่กี่วัน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย ไซ

ฟุดดิน อับดุลเลาะห์ ก็ออกมาตอกย้ำาว่าการไปเยือนเมียน 

มาของนายกฯ ฮุน เซน “ไม่เป็นประโยชน์ต่ออาเซียน”

ผมเชื่อว่าอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์และ

ฟิลิปปินส์ รวมถึงบรูไนมีจุดยืนเรื่องนี้เหมือนกัน

จะมีแต่เวียดนามและ สปป.ลาว กระมังที่จะโอน

เอียงไปทางกัมพูชา

ถึงวันนี้หรือไทยเรามีแนวทางชัดเจนอย่างไรไม่ปราฏ

ชัดแจ้ง

หรืออาจจะกำาลัง

พยายามทำาหน้าที่เป็น 

“กาวใจ” เพื่อประคองไม่

ให้อาเซียนแตกกันกรณีนี้

จนเยียวยาไม่ได้

เมื่อสัปดาห์ก่อนมี

แขกจากสหประชาชาติ

มาเยือน ไทยก็ต้องแสดง

จุดยืนร่วมกันเรื่องพม่า

อ่านคำาแถลงข่าวจาก

การเยือนคราวนั้นก็อาจ

ทำาให้เข้าใจได้บ้างว่าไทยมี

จุดยืนเป็นทางการอย่างไร

ข่าวของกระทรวง

ต่างประเทศบอกว่า

เมื่อวันที่ ๑๔ มกรา 

คม ๒๕๖๕ นายดอน 

ปรมัตถ์วินัย รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศได้พบหารือกับ

นางโนลีน เฮย์เซอร์ (Ms.

Noeleen Heyzer) ผู้แทน

พิเศษของเลขาธิการ

สหประชาชาติเรื่องเมียนมา (Special Envoy of the 

Secretary-General of the United Nations on Myanmar)

ทั้ง 2 ฝ่ายได้แสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์

ความรุนแรงที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมียนมา 

รวมถึงการสู้รบบริเวณใกล้ชายแดนไทย-เมียนมา ตั้งแต่

กลางเดือน ธ.ค.๒๕๖๔ เป็นต้นมา ที่ส่งผลให้ชาวเมียนมาต้อง

หนีภัยเข้ามาในฝั่งไทย และเห็นพ้องกันถึงความสำาคัญของการ

หาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ความสงบ เสถียรภาพ และความ

เป็นปกติสุขกลับคืนสู่เมียนมาโดยเร็ว

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศย้ำาว่า ไทยพร้อมท่ีจะร่วมมือกับสหประชาชาติและอาเซียน

ในการแสวงหาทางออกอย่างสันติสำาหรับสถานการณ์ในเมียนมา 

โดยเฉพาะการผลักดันให้มีความคืบหน้าในการดำาเนิน

การตามฉันทามติ ๕ ข้อของอาเซียน และสนับสนุนแนวทาง

การดำาเนินการของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในฐานะประธาน

อาเซียน

ไทยยังคงจะให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้หนีภัยความ

ไม่สงบชาวเมียนมาที่ข้ามฝั่งมาไทยตามหลักมนุษยธรรม 

พันธกรณีระหว่างประเทศ และประสบการณ์ที่ยาวนาน

ของไทย และพร้อมสนับสนุนการส่งความช่วยเหลือทาง

มนุษยธรรมในเมียนมา

นางเฮย์เซอร์ชื่นชมบทบาทของไทยในการประสาน

ความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ โดยได้แสดงความพร้อมที่

จะช่วยเชื่อมต่อความพยายามดังกล่าวกับสหประชาชาติ

และประชาคมระหว่างประเทศ

นางเฮย์เซอร์ (ชาวสิงคโปร์) ได้รับการแต่งตั้งให้

ดำารงตำาแหน่งผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ

เรื่องเมียนมาแทนนางคริสทีเนอร์ เชรเนอร์ เบอร์เกนเนอร์ 

(Christine Schraner Burgener) 

โดยเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธ.ค.๒๕๖๔ และเคย

ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งสหประชาชาติสำาหรับเอเชียและแปซิฟิก 

(Executive Secretary of UNESCAP) ระหว่างปี พ.ศ.

๒๕๕๐-๒๕๕๗

แต่ถ้าอ่านระหว่างบรรทัดก็จะเห็นได้ว่าไทยเรายังใช้

แนวทาง “เหวี่ยงแห” ทางการทูตพอสมควร โดยหวังว่า

จะทำาให้ทุกฝ่ายมองไทยเป็นมิตร เช่น สาระบางตอนของ

แถลงการณ์นี้ที่ว่าไทยร่วมผลักดันให้มีการดำาเนินการตาม

ฉันทามติ 5 ข้อของอาเซียน

ขณะเดียวกันก็สนับสนุนแนวทางของนายกฯ ฮุน 

เซน ซึ่งเป็นประธานอาเซียนด้วย

ทั้งๆ ที่ผู้นำาอาเซียนบางประเทศออกมาบอกแล้วว่า 

ที่ ฮุน เซน ทำาเรื่องนี้อยู่นั้นไม่ได้สอดคล้องกับฉันทามติ 5 

ข้อของอาเซียนแต่อย่างใด

ขณะเดียวกันเราก็บอกว่ายังมีการสู้รบกันอยู่ตรงบริ 

เวณชายแดนไทย-เมียนมาอันมีผลทำาให้มีผู้ล้ีภัยข้ามมาไทย

นั่นย่อมแปลว่า คำาว่า “หยุดยิง” ในแถลงการณ์ของ

ฮุน เซน-มิน อ่อง หล่าย นั้นไม่มีความหมายในทางปฏิบัติ

แต่ประการใดเลย

นายกฯ สิงคโปร์บอกว่า “การตัดสินใจใดๆ ของผู้นำา

อาเซียน (ที่ไม่เชิญผู้นำารัฐบาลทหารเมียนมามาร่วมประชุม

อาเซียน) นั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงใหม่”

หลี่เสียนหลุงตั้งข้อสังเกตว่า

“ไม่กี่วันหลังจากที่นายกฯ ฮุน เซน ไปเยือนเมียนมา 

ก็มีการโจมตีโดยทหารเมียนมาต่อฝ่ายต่อต้านทางการเมือง 

และมีคำาสั่งจำาคุก อองซาน ซูจี เพิ่มขึ้นอีก...”

ถ้าผู้นำาอาเซียนไม่จับเข่าคุยกันให้เกิดความชัดเจน

ว่าจะเดินหน้ากรณีเมียนมาต่อไปอย่างไรจึงจะไม่ทำาให้

อาเซียนถูกมองว่า “ไร้น้ำายา” จริงๆ เห็นทีวิกฤตเมียนมา

จะกลายเป็นวิกฤตของอาเซียนเองเสียแล้ว.

เ

พบคนเชื่อมั่นเผด็จการเหนือปชต.
นิวยอร์ก • ผลสำารวจของเอเดลแมนช้ี ความเชื่อมั่นของประชาชน

ต่อรัฐบาลประชาธิปไตยตกต่ำาลงในปีที่แล้ว สาเหตุจากการจัดการ

โรคระบาดที่ผิดพลาดและการมองแนวโน้มเศรษฐกิจในแง่ร้าย สวน

ทางกับความเชื่อมั่นต่อรัฐเผด็จการอัตตาธิปไตยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจีน

ครองอันดับ 1 ส่วนไทยความเชื่อมั่นเพิ่มในอันดับ 3 

รายงานของรอยเตอร์เม่ือ

วันอังคารท่ี 18 มกราคม 2565 

กล่าวว่า ผลการสำารวจมาตรวัด

ความไว้เน้ือเชื่อใจเอเดลแมนประจำา

ปี 2565 ท่ีจัดทำาแบบสำารวจความ

คิดเห็นผู้คนหลายหม่ืนคนเก่ียว

กับความไว้เน้ือเช่ือใจต่อรัฐบาล, 

สื่อ, ธุรกิจ และองค์กรเอกชนใน

ประเทศต่างๆ มานาน 2 ทศวรรษ 

แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจในระ 

ดับสูงต่อประเทศท่ีอยู่ภายใต้การ

ปกครองระบอบอัตตาธิปไตยหลาย

ประเทศโดยเฉพาะจีน

“เรามีการล่มสลายของความ

ไว้เน้ือเช่ือใจในระบอบประชาธิป 

ไตยอย่างแท้จริง” คำากล่าวของริ

ชาร์ด เอเดลแมน ซ่ึงกลุ่มสื่อสาร

เอเดลแมนของเขาเผยแพร่ผล

การสำารวจความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 36,000 ราย ใน 28 

ประเทศ ระหว่างวันท่ี 1-24 พฤศจิ 

กายน 2564 

“ทุกอย่างย้อนกลับไปท่ีคำา                                            

ถามท่ีว่า คุณรู้สึกเชื่อม่ันทางเศรษฐ                                                   

กิจหรือไม่” เขากล่าวเสริมพร้อมกับ

ต้ังข้อสังเกตถึงความวิตกกังวลใน

ระดับสูงเก่ียวกับการตกงาน ไม่ว่า

ด้วยเพราะโรคระบาด หรือการถูก

ทดแทนด้วยเครื่องจักร 

ประเทศประชาธิปไตยท่ีสถา                                     

บันต่างๆ สูญเสียความไว้เน้ือเชื่อ

ใจของประชาชนมากท่ีสุดเม่ือปี                                                   

ท่ีแล้ว คือ เยอรมนี ความไว้วาง  

ใจลดลง 7 จุด โดยตกลงมาอยู่ท่ี 

46% ตามด้วย ออสเตรเลีย คะ                                          

แนน ลดลง 6 จุด อยู่ท่ี 53%, เน 

เธอร์แลนด์ลดลง 6 จุด อยู่ท่ี 57%, 

เกาหลีใต้ลดลง 5 จุด อยู่ท่ี 42% 

และสหรัฐลดลง 5 จุด อยู่ท่ี 43%

กลับกัน ความไว้เนื้อเชื่อ 

ใจของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ 

ในจีนเมื่อปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นถึง                                               

11 จุด โดยมีคะแนนสูงถึง 83%,                                                 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) 

เพิ่มขึ้น 9 จุด อยู่ที่ 76% และ

ไทยเพิ่มขึ้น 5 จุด อยู่ที่ 66%

ผลการสำารวจน้ีกล่าวว่า งบ

ประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจหลาย

ล้านล้านดอลลาร์ท่ีบรรดาประเทศ

ร่ำารวยท่ีสุดในโลกใช้สนับสนุนภาค

เศรษฐกิจของประเทศช่วงท่ีเกิดโรค

ระบาด ไม่สามารถปลูกฝังความ

เชื่อม่ันท่ีย่ังยืนได้ 

ยกตัวอย่างญี่ปุ่นมีประชา 

ชนเพียงแค่ 15% ที่เชื่อว่าตัวเขา                                                  

และครอบครัวจะมีชีวิตท่ีดีข้ึนภาย                                                           

ในเวลา 5 ปี และจากคำาถามเดียวกัน

น้ี ประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ ส่วน

ใหญ่ก็มีคะแนนท่ีประมาณ 20-40%                                                 

ในขณะที่จีนมีประชาชนเกือบ 2 

ใน 3 ที่มองในแง่ดีเก่ียวกับแนว

โน้มทางเศรษฐกิจ และในอินเดียมี

ประชาชนถึง 80% ที่เชื่อว่าพวก

เขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในเวลา 5 ปี

เอเดลแมนกล่าวว่า ระดับ

ความไว้วางใจของประชาชนท่ีสูงข้ึน

ในจีนไม่เพียงเก่ียวโยงกับความรับรู้

ด้านเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึง

ความรู้สึกท่ีมีมากข้ึนเร่ืองการคาด

การณ์ได้เก่ียวกับนโยบายของจีน ไม่ใช่

แค่เฉพาะเรื่องโรคระบาดเท่าน้ัน 

“ผม คิด ว่า มีความสอด                                                                         

คล้องกันระหว่างส่ิงท่ีทำากับส่ิงท่ี

พูดยกตัวอย่างเช่น พวกเขามีการ

จัดการโควิดได้ดีกว่าสหรัฐ” เอเดล 

แมนกล่าว

ผลการสำารวจล่าสุดของเอ

เดลแมนสอดคล้องกับการค้นพบ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดง

ถึงความท้อแท้ที่เพิ่มขึ้นต่อระบบ

ทุนนิยม, ความเป็นผู้นำาทางการ

เมือง และสื่อ 

ความกังวลเก่ียวกับ “ข่าว                                                                 

ปลอม” ก็อยู่ในระดับสูงเป็นประ 

วัติการณ์เช่นกัน โดยผู้ตอบแบบ

สำารวจท่ัวโลก 3 ใน 4 กังวลว่าข่าว

ปลอมจะ “ถูกใช้เป็นอาวุธ” ส่วน

ความกังวลทางสังคมอื่นๆ น้ันการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น

สิ่งที่ผู้คนกังวลมากขึ้นในปัจจุบัน 

เป็นรองแค่ความกังวลจากการตก 

งานเท่านั้น.

รัฐสภาอินโดนีเซียผ่านกม.ย้ายเมืองหลวง

จาการ์ตา • รัฐสภาอินโดนีเซีย

ลงมติผ่านร่างกฎหมายย้ายเมือง

หลวงจากกรุงจาการ์ตาไปสร้าง

เมืองหลวงใหม่บนพ้ืนท่ีชนบท

ของจังหวัดกาลีมันตันตะวันออก

บนเกาะบอร์เนียว

รอยเตอร์และแชนแนล

นิวส์เอเชียรายงานเมื่อวันอังคาร

ท่ี 18 มกราคมว่า รัฐสภาอินโด                                      

นีเซียลงมติผ่านร่างกฎหมายย้าย                                      

เมืองหลวงฉบับน้ี ซ่ึงจะเป็นการ

วางกรอบทางกฎหมายให้กับโครง                                                      

การเมกะโปรเจ็กต์ของประธา 

นาธิบดีโจโก วิโดโด ในการย้าย

เมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาไป

ต้ังท่ีจังหวัดกาลีมันตันตะวันออก

บนเกาะบอร์เนียว ที่มีมูลค่า

ถึง 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

กฎหมายนี้กำาหนดเงื่อนไขการ

ใช้งบประมาณและการปกครอง

ซูฮาร์ โซ โมโนอาร์ฟา รัฐ  

มนตรีกำากับดูแลแผนพัฒนาแห่ง                                   

ชาติอินโดนีเซีย กล่าวกับรัฐสภา                             

หลังร่างกฎหมายน้ีผ่านการเห็น                              

ชอบจากท่ีประชุมรัฐสภาเม่ือ                                       

วันอังคารว่า เมืองหลวงใหม่แห่ง

น้ีจะทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางและ

สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์

ของชาติ และเป็นศูนย์กลางใหม่

ในการดึงดูดทางเศรษฐกิจ

โมเนอาร์ฟาเผยเมื่อวัน

จันทร์ว่า เมืองหลวงใหม่ของอิน 

โดนีเซียมีชื่อว่า “นูซันตารา” 

(Nusantara) ซึ่งเป็นภาษาชวา 

มีความหมายว่า “หมู่เกาะ” ชื่อ

นี้เลือกโดยประธานาธิบดี 

เขาเผยด้วยว่าเมืองหลวง

แห่งใหม่น้ีจะปกครองโดยรัฐบาล

ภูมิภาคพิเศษ ซึ่งเทียบเท่ากับระ 

ดับจังหวัด

ศรี มุลยานี รัฐมนตรีว่า 

การกระทรวงการคลังอินโดนีเซีย 

กล่าวกับที่ประชุมรัฐสภาหลัง

ร่างกฎหมายนี้ผ่านการเห็นชอบ

ว่า การสร้างเมืองหลวงใหม่มีทั้ง                                                

หมด 5 ระยะ ระยะแรกคือ ในปี 

2565-2567 ซึ่งสำาคัญที่สุด และ

ระยะสุดท้ายจะเสร็จสมบูรณ์ใน

ปี 2588 ในระยะแรก เจ้าหน้าที่

จะเน้นไปที่การพัฒนาที่สำาคัญที่                                                        

สุด เช่น การสร้างถนนและท่า 

เรือเพิ่ม

ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย

ท่ีผ่านมาหลายคนต่างริเร่ิมแผน                                  

ย้ายศูนย์กลางการบริหารประ                                                

เทศออกจากกรุงจาการ์ตา เนื่อง                                                

จากมหานครแห่งน้ีมีประชากร 

10 ล้านคน ประสบปัญหาหลาย

อย่างเช่น การจราจรที่ติดขัดสา                                             

หัส, น้ำาท่วมและมลพิษทางอา 

กาศ ในสมัยของประธานาธิบดี

โจโก แผนการย้ายเมืองหลวงเดิน

หน้าไปไกลที่สุด 

ผู้นำาอินโดนีเซียประกาศ

แผนย้ายเมืองหลวงครั้งแรกใน

ปี 2562 แต่โครงการนี้ล่าช้า 

เนื่องจากการระบาดของโควิด-

19.

ถล่มราบ • ชาวเยเมนตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนในกรุงซานา เมื่อวันที่ 18 มกราคม หลังการโจมตีทางอากาศของกองกำาลัง

ร่วมนำาโดยซาอุดีอาระเบีย ตอบโต้ที่กบฏฮูตีใช้ โดรนและมิสไซล์ โจมตีกรุงอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

จับอีก 90 แรงงานต่างด้าวลอบเข้าเมือง

ตาก • ตำ�รวจ สภ.ท่�สองย�ง จ.ต�ก ได้รับแจ้งจ�กแหล่งข่�ว

ว่� มีกลุ่มขบวนก�รใช้รถยนต์ลักลอบนำ�พ�แรงง�นต่�งด้�วเข้�

ม�ในร�ชอ�ณ�จักรโดยผิดกฎหม�ย บริเวณริมแม่น้ำ�เมย ต.แม่

ต้�น อ.ท่�สองย�ง จ.ต�ก จึงได้บูรณ�ก�รร่วมกับทห�รพร�น  

ฉก.ทพ.35 และ ตชด.344 ท่�สองย�ง จ.ต�ก ว�งกำ�ลังซุ่มต�ม

เส้นท�ง จนกระทั่งวันที่ 17 ม.ค.เวล�ประม�ณ 02.00 น.ได้ตรวจ

พบรถกระบะบรรทุกต้องสงสัย 5 คัน จึงขออนุญ�ตตรวจค้นซึ่ง

พบคนขับรถ ช�วไทย 5 คน และบุคคลต่�งด้�ว 90 คน (ช�ย 

53 คน, หญิง 37 คน) ทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินท�งหรือเอกส�รใช้

แทนหนังสือเดินท�งแต่อย่�งใด สอบป�กคำ�ทร�บว่� ผู้ขับรถยนต์ 

5 คันดังกล่�วได้รับก�รว่�จ้�งจ�กน�ยทุนช�วเมียนม�ซึ่งอ�ศัยอยู่

ในประเทศเมียนม� ให้ม�รับแรงง�นต่�งด้�วบริเวณริมแม่น้ำ�เมย 

เพื่อนำ�ไปส่งต่อให้รถยนต์อีก 5 คันที่จอดรออยู่ที่สน�ม ฮ. ก่อน

ถึงวัดโค๊ะพ�โด้ ต.แม่หละ อ.ท่�สองย�ง จ.ต�ก เพื่อนำ�ไปส่งที่

ดอยมูเซอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ แต่ม�ถูกจับกุมตัวเสียก่อน เจ้�

หน้�ที่ชุดจับกุมจึงได้ขย�ยผลไปจับกุมกลุ่มขบวนก�รที่นำ�รถยนต์

อีก 5 คันม�จอดรอรับคนต่�งด้�วต�มคำ�ให้ก�ร ซึ่งมีคนขับรถ

ไหวตัวทันหลบหนีไปได้ 1 คน จึงได้ควบคุมตัวคนขับรถยนต์ 9 คน 

และคนต่�งด้�ว 90 คน และรถยนต์ของกล�ง 10 คัน ม�ยัง 

สภ.ท่�สองย�ง เพื่อสอบป�กคำ�ขย�ยผลห�กลุ่มขบวนก�รนำ�พ�

คนเข้�เมืองโดยผิดกฎหม�ยต่อไป

สองผัวเมียพิการขาขาดไม่ท้อสู้ชีวิต

อ่างทอง • วันที่ 18 ม.ค.65 ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� พบสองส�มี

ภรรย�พิก�รสู้ชีวิต โดยหลังประสบอุบัติเหตุท�งรถยนต์ทำ�ให้เมีย

พิก�รข�ข�ดทั้ง 2 ข้�งเปิดร้�นซักรีด ส่วนส�มีข�พิก�ร 1 ข้�ง

เปิดร้�นส้มตำ� ล�บ น้ำ�ตก หน้�ร้�นเลขที่ 7/5 ม.5 ต.ศ�ลเจ้�โรง

ทอง อ.วิเศษชัยช�ญ จ.อ่�งทอง แม้ทั้งคู่จะมีร่�งก�ยพิก�รแต่ต่อสู้

ดิ้นรนทำ�ม�ห�กินไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้ถึงแม้ร่�งก�ยจะไม่เหมือน

เดิม น�ยธวรักษ์ มณีโชติ อ�ยุ 46 ปี ส�มีเล่�ให้ฟังว่� ตนเอง

และภรรย� (น�งรุ่งรัตน์ มณีโชติ) อ�ยุ 45 ปี  ประสบอุบัติเหตุ

ท�งรถยนต์เมื่อปี 2538 ทำ�ให้ตนเสียข�ขว�ไป 1 ข้�ง ส่วนภรรย�

ต้องตัดข�ทั้ง 2 ข้�ง เรื่องร�วผ่�นม�น�น 27 ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบัน

น�งรุ่งรัตน์ได้เปิดร้�นซักรีด ทำ�ได้ทุกอย่�ง โดยเปิดร้�นตั้งแต่เช้� 

นั่งอยู่บนรถเข็นรับจ้�งทำ�ก�รซักผ้� รีดผ้� และตนเองก็จะนำ�ใส่

รถจักรย�นยนต์ส�มล้อไปส่งต�มบ้�นลูกค้� ขณะที่ลูกค้�บ�งร�ย

จะม�รับผ้�ที่ร้�นเอง  เป็นก�รสร้�งร�ยได้ในครอบครัว นอกจ�ก

เปิดร้�นซักอบรีดแล้ว ตนยังเปิดร้�นข�ยอ�ห�รอีส�น ส้มตำ� ข้�ว

เหนียว  น้ำ�ตก ล�บ ก้อย ตั้งแต่เวล� 10.00-20.00 น. เป็นก�ร

สร้�งร�ยได้เพิ่มให้ครอบครัว ถึงแม้ตนและภรรย�จะพิก�รข�ทั้ง 

2 คน แต่ก็ไม่เคยท้อแท้และสิ้นหวัง ยังคงมีกำ�ลังใจในก�รต่อสู้ 

ดิ้นรนทำ�ม�ห�กิน.

ศาลยืนยกฟ้อง

ของกรุงเทพมห�นครโดยวิธีพิเศษ จำ�เลย 

ที่ 1-4 ต�มลำ�ดับ เรื่องคว�มผิดต่อตำ�แหน่ง

หน้�ที่ร�ชก�ร คว�มผิดต่อพระร�ชบัญญัติ

คว�มผิดเกี่ยวกับก�รเสนอร�ค�ต่อหน่วย

ง�นของรัฐ พ.ศ.2542 หรือ พ.ร.บ.ฮั้วประมูล

คดีนี้ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2563 ศ�ลฎีก�

แผนกคดีอ�ญ�ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�ร

เมืองพิพ�กษ�ยกฟ้อง ต่อม�โจทก์อุทธรณ์

ต่อที่ประชุมใหญ่ศ�ลฎีก�

องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์พิจ�รณ�

แล้ว เห็นว่� แม้จำ�เลยทั้งสี่ซึ่งเป็นคณะ

กรรมก�รบริห�รโครงก�รฯ มีอำ�น�จหน้�ที่

บริห�รโครงก�รให้เป็นไปต�มมติคณะ

รัฐมนตรี ต�มกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ 

และข้อบัญญัติกรุงเทพมห�นคร (กทม.) แต่

ก�รที่ พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ อดีต

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันและบรรเท�

ส�ธ�รณภัย กทม. นำ�ร่�งข้อตกลงของ

คว�มเข้�ใจในเรื่องก�รจัดห�รถดับเพลิงและ

อุปกรณ์บรรเท�ส�ธ�รณภัย (AGREEMENT 

OF UNDERSTANDING) หรือ A.O.U. ให้

คณะกรรมก�รบริห�รโครงก�รฯ พิจ�รณ�

ก่อนลงน�มใน A.O.U. ถึง 133,749,780 ยูโร 

คิดเป็นเงินไทยประม�ณ 6,687,489,000 บ�ท 

เพียง 1 วัน จึงเป็นที่สงสัยว่�เป็นก�รกระทำ�

เพื่อปกปิดข้อเท็จจริงในก�รจัดซื้อรถและ

เรือดับเพลิงที่มีร�ค�สูงมิให้จำ�เลยทั้งสี่ล่วงรู้ 

เพื่อให้ก�รพิจ�รณ�ร่�ง A.O.U. ผ่�นไปได้

โดยเร็ว และร่�ง A.O.U. ระบุให้มีก�รลงน�ม

ระหว่�งรัฐบ�ลไทยกับรัฐบ�ลส�ธ�รณรัฐ

ออสเตรีย ทำ�ให้จำ�เลยทั้งสี่เข้�ใจว่� เป็น

คว�มตกลงระหว่�งรัฐบ�ลต่อรัฐบ�ลต�มที่

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ก�รรับทร�บและ

ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่�ง A.O.U. พฤติก�รณ์

ของจำ�เลยทั้งสี่ฟังได้ว่� จำ�เลยทั้งสี่ได้ปฏิบัติ

ต�มอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร

โครงก�รฯ ต�มข้อเท็จจริงที่ปร�กฏเท่� 

ที่ทำ�ได้ต�มที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลัก 

ก�รแล้ว 

ส่วนก�รปฏิบัติหน้�ที่ของจำ�เลยทั้งสี่

ในฐ�นะคณะกรรมก�รจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 

เห็นว่� เมื่อ A.O.U. เป็นก�รจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

ต�มมติของคณะกรรมก�รว่�ด้วยก�รพัสดุ

ของกรุงเทพมห�นคร และเมื่อเปรียบเทียบ

กับก�รจัดซื้อโดยวิธีพิเศษของกระทรวง

กล�โหม ปร�กฏว่� กรุงเทพมห�นครมีก�ร

เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อทำ�คว�ม

ตกลงกับส�ธ�รณรัฐออสเตรีย ก่อนที่จะมี

ก�รแต่งตั้งจำ�เลยทั้งสี่เป็นคณะกรรมก�ร

จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ซึ่งเป็นก�รสลับขั้นตอน

ผิดไปจ�กก�รดำ�เนินก�รต�มปกติ และยัง

เป็นก�รจำ�กัดอำ�น�จของคณะกรรมก�รจัด

ซื้อโดยวิธีพิเศษให้ต้องจัดซื้อต�มร�ค�ที่กำ�

หนดม�แล้ว ทั้งก�รแต่งตั้งจำ�เลยทั้งสี่ดัง 

กล่�วก่อน จะมีก�รลงน�มซื้อข�ยในวันที่ 

27 ส.ค.2547 เพียง 7 วัน เป็นก�รจำ�กัด

ให้จำ�เลยทั้งสี่มีเวล�ดำ�เนินก�รต�มอำ�น�จ

หน้�ที่ให้น้อยที่สุด แม้ในช่วงระยะเวล�ที่ยัง

ไม่มีก�รแต่งตั้งจำ�เลยทั้งสี่ก็มีก�รดำ�เนินก�ร

ต่�งๆ โดยมุ่งหม�ยเพื่อทำ�ข้อตกลงซื้อข�ยม�

โดยตลอด ก�รแต่งตั้งจำ�เลยทั้งสี่ดังกล่�วจึง

เป็นเพียงเพื่อให้ครบถ้วนต�มขั้นตอนที่กำ�

หนดไว้ ในข้อบัญญัติของกรุงเทพมห�นคร 

เรื่องก�รพัสดุ พ.ศ.2538 

ประกอบกับคดีนี้เป็นก�รจัดซื้อจ�ก

ต่�งประเทศที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับก�รค้�ต่�ง

ตอบแทนในร�ค�ที่เท่�กัน จะอนุม�นว่�จำ�

เลยทั้งสี่ทร�บข้อเท็จจริงว่�รถและเรือดับ

เพลิงมีร�ค�สูงอยู่ก่อนแล้วย่อมเป็นก�รรับ

ฟังเป็นผลร้�ยแก่จำ�เลยทั้งสี่ พฤติก�รณ์แห่ง

คดีมีข้อจำ�กัดทำ�ให้ไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่

ต�มปกติและเป็นไปได้ว่�จำ�เลยทั้งสี่เป็น

เพียงกลไกที่ถูกใช้เป็นท�งผ่�นเพื่อนำ�ไปสู่

ก�รจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง ต�มที่มีก�รดำ�

เนินก�รโดยส่วนอื่นๆ ม�แต่ต้น จึงยังฟังไม่

ได้ว่�ก�รจัดซื้อรถดับเพลิง เรือดับเพลิง และ

อุปกรณ์บรรเท�ส�ธ�รณภัยในร�ค�สูงนั้น 

เกิดจ�กก�รที่จำ�เลยทั้งสี่ไม่ได้ตรวจสอบหรือ

สืบร�ค�เปรียบเทียบ 

นอกจ�กนี้ ไม่ปร�กฏผลประโยชน์

อย่�งอื่นจ�กก�รกระทำ�ดังกล่�วที่จะเชื่อม

โยงให้เห็นถึงเจตน�ของจำ�เลยทั้งสี่ว่�ต้อง 

ก�รได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบแทน  พย�นหลัก

ฐ�นต�มท�งไต่สวนฟังไม่ได้ว่� จำ�เลยทั้งสี่มี

เจตน�ปฏิบัติหน้�ที่คณะกรรมก�รจัดซื้อโดย

วิธีพิเศษโดยมุ่งหม�ยมิให้มีก�รแข่งขันร�ค�

อย่�งเป็นธรรมเพื่อเอื้ออำ�นวยแก่บริษัท  

สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟ�ห์รซอยก ์

จำ�กัด ประเทศออสเตรีย ให้เป็นผู้มีสิทธิทำ�

สัญญ�กับกรุงเทพมห�นครแต่อย่�งใด 

ทั้งคดีอ�ญ�ศ�ลต้องใช้ดุลพินิจวินิจฉัย

ชั่งน้ำ�หนักพย�นหลักฐ�นทั้งปวงจะถือ

เอ�ข้อเท็จจริงในคดีก่อนม�ผูกพันเทียบ

เคียงสำ�หรับก�รกระทำ�ที่แตกต่�งกัน โดย

ที่จำ�เลยทั้งสี่ ไม่ได้เป็นคู่คว�มในคดีด้วยไม่

ได้ คำ�พิพ�กษ�ที่ โจทก์อ้�งไม่ใช่ข้อบ่งชี้ว่�

จำ�เลยทั้งสี่มีเจตน�ในก�รกระทำ�คว�มผิด

ร่วมกับ พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ที่ศ�ลฎีก�แผนก

คดีอ�ญ�ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง

พิพ�กษ�ยกฟ้องจำ�เลยทั้งสี่ม�นั้น องค์คณะ

ผู้พิพ�กษ�ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ เสียงข้�งม�ก

เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ศ�ล

จึงพิพ�กษ�ยืน

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� เมื่อปี 2556 ศ�ล

ฎีก�แผนกคดีอ�ญ�ฯ มีคำ�พิพ�กษ�จำ�คุก

น�ยประช� ม�ลีนนท์ อดีต รมช.มห�ดไทย 

เป็นเวล� 12 ปี โดยไม่รอลงอ�ญ� และจำ�คุก 

พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ อดีตผู้อำ�นวย

ก�รสำ�นักป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย 

กทม. เป็นเวล� 10 ปี ไม่รอลงอ�ญ� กรณี

ทุจริตจัดซื้อจัดจ้�งรถและเรือดับเพลิง

กรุงเทพมห�นคร แต่จำ�เลยทั้งสองหลบหนี 

ส่วนน�ยโภคิน พลกุล อดีต รมว.มห�ดไทย, 

น�ยวัฒน� เมืองสุข อดีต รมว.พ�ณิชย์ และ

น�ยอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่�ร�ชก�ร

กรุงเทพมห�นคร ศ�ลให้ยกฟ้อง เนื่องจ�ก

ไม่พบก�รกระทำ�คว�มผิด

ที่รัฐสภ� ในก�รประชุมวุฒิสภ� ที่มี

น�ยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธ�นวุฒิสภ� 

เป็นประธ�นที่ประชุม ได้พิจ�รณ�ร�ยง�น

เรื่องบทวิเคร�ะห์กฎหม�ยว่�ด้วยคว�ม

ผิดกรณีก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วน

บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ต�มที่คณะ

กรรม�ธิก�ร (กมธ.) กิจก�รองค์กรอิสระต�ม

รัฐธรรมนูญ ที่มีน�ยกล้�นรงค์ จันทิก เป็น

ประธ�น กมธ. เสนอ

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ร�ยง�นดังกล่�ว 

ชี้ชัดถึงกรณีที่ประเทศไทยได้รับก�รประเมิน

ดัชนีรับรู้ก�รทุจริต หรือซีพีไอ ขององค์ก�ร

เพื่อคว�มโปร่งใสน�น�ช�ติ ต่ำ�กว่�คะแนน

เฉลี่ยม�ตรฐ�นโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่�นม� 

เพร�ะพบว่�มีก�รขัดกันแห่งผลประโยชน์

จ � กก � รปฏิ บั ติ หน้ � ที่ ข อ ง เ จ้ � หน้ � ที่

รัฐ นิติบัญญัติ บริห�ร ตุล�ก�ร รวมถึง

รัฐวิส�หกิจและองค์กรอิสระ ที่มีพฤติกรรม

แสวงห�ประโยชน์จ�กก�รใช้อำ�น�จรัฐ 

โดยมิชอบด้วยก�รเรียกรับสินบน สิน

น้ำ�ใจ และใช้ทรัพย์สินของร�ชก�รและงบ

ประม�ณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวก

พ้อง รวมถึงเลือกปฏิบัติในก�รใช้อำ�น�จเพื่อ

แสวงห�ประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ กมธ.เรียก

ร้องให้นำ�ร่�งกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มผิดกรณี

ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.... ที่เคยเสนอต่อ

สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ ม�ปรับปรุงให้ทัน

สถ�นก�รณ์ 

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ในก�รอภิปร�ย

ของ ส.ว. ได้สนับสนุนเนื้อห�ของร�ยง�น 

โดยน�ยวันชัย สอนศิริ ส.ว. อภิปร�ยว่� ขอ

ตั้งข้อสังเกตก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�ร

ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ 

(ป.ป.ช.) ที่ต้องรอผู้ร้องถึงจะทำ�ง�น “ที่ผ่�น

ม�ก�รปฏิวัติ หรือเมื่อพูดถึงก�รปฏิรูป สิ่ง

ที่เป็นประเด็นสำ�คัญ คือก�รทุจริต ซื้อสิทธิ

ข�ยเสียงเลือกตั้ง แต่ 7-8 ปี จนถึงปัจจุบัน

พบว่�วงจรอุบ�ทว์ของก�รทุจริตเลวร้�ย 

กว่�เดิม จนบ�งคนพูดต�ยค�สภ�ยังแก้ไม่ได้ 

สิ่งที่ผมอย�กฝ�กคือ ข้�ร�ชก�รก�รเมืองที่

ดำ�รงตำ�แหน่งทับซ้อนกัน แน่นอนว่�คนทำ�

ธุรกิจต้องก�รเงินและหวังกำ�ไร ห�ช่องว่�ง

ท�งกฎหม�ยทุกเม็ดเพื่อให้ได้ผลประโยชน์

และกำ�ไร ส่วนข้�ร�ชก�รเกษียณที่รู้ช่องมัก

ไปทำ�ง�นในบริษัทเอกชน ทั้งที่ข้�ร�ชก�ร

ของประเทศไทยทำ�ง�นเพื่อเกียรติ ศักดิ์ศรี 

ไม่ใช่หวังผลกำ�ไร”.

ชงเพิ่ม 4 จว.

เดินท�งม�จ�กต่�งประเทศ 165 ร�ย ทำ�ให้มี

ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,337,811 ร�ย ห�ยป่วย

เพิ่ม 6,637 ร�ย ทำ�ให้มียอดห�ยป่วยสะสม 

2,233,903 ร�ย อยู่ระหว่�งรักษ� 81,952 

ร�ย อ�ก�รหนัก 534 ร�ย ใส่ท่อช่วยห�ยใจ 

114 ร�ย เสียชีวิตเพิ่ม 18 ร�ย เป็นช�ย  

7 ร�ย หญิง 11 ร�ย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอ�ยุ 

60 ปีขึ้นไปทั้ง 18 ร�ย ทำ�ให้มียอดผู้เสียชีวิต

สะสม 21,956 ร�ย 

สำ�หรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูง 

สุดวันที่ 18 ม.ค. ได้แก่ กทม. 753 ร�ย, 

สมุทรปร�ก�ร 598 ร�ย, ชลบุรี 556 ร�ย,  

ภูเก็ต 348 ร�ย, นนทบุรี 281 ร�ย, ขอนแก่น 

274 ร�ย, อุบลร�ชธ�นี 171 ร�ย, เชียงใหม่ 

155 ร�ย, นครร�ชสีม� 153 ร�ย และ

ปทุมธ�นี 136 ร�ย ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีน

ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 ม.ค. มีก�รฉีด

วัคซีนเพิ่มเติม 286,508 โดส รวมยอดฉีด

วัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 ทั้งสิ้น 

109,828,653 โดส 

ขณะที่น�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ตอบคำ�ถ�ม

สื่อมวลชนต�มที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม มอบหม�ย

กรณีมีผู้เสียชีวิตจ�กโอมิครอนแล้ว 2 ร�ย

ว่� น�ยกฯ ได้สั่งก�รให้ตรวจสอบกรณีที่มี 

ผู้เสียชีวิตดังกล่�วแล้ว ซึ่งทร�บเบื้องต้น 

ทั้ง 2 ร�ยมีโรคประจำ�ตัว คือโรคมะเร็ง และ

อีกร�ยเป็นอัลไซเมอร์ และทั้ง 2 ร�ยมีอ�ยุ

ม�กกว่� 60 ปี โดยร�ยหนึ่งไม่ได้ฉีดวัคซีน 

อีกร�ยฉีดวัคซีนครบแล้วแต่เกิน 4 เดือน

ด้�นน�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยก

รัฐมนตรีและ รมว.ส�ธ�รณสุข กล่�วถึง

สถ�นก�รณ์ โควิดว่� เบื้องต้นได้ห�รือกับ

ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข (ปลัด สธ.) ถึง

แนวท�งในก�รลดระดับเตือนภัยโควิด จ�ก

ระดับ 4 เหลือระดับ 3 เพร�ะจ�กข้อมูลใน

สถ�นก�รณ์ปัจจุบันส�ม�รถควบคุมโรคได้

ระดับหนึ่ง และในสัปด�ห์นี้ สธ.จะเสนอที่

ประชุม ศบค. วันที่ 20 ม.ค. ปรับสีจังหวัด

ให้ลดลง พร้อมผ่อนคล�ยม�ตรก�รม�กขึ้น  

และจะเสนอให้มีก�รเปิดดำ�เนินก�รให้เข้�

ประเทศผ่�นระบบ Test & Go ห�กกรม

ควบคุมโรคประเมินแล้วว่�สถ�นก�รณ์ก�ร

ระบ�ดคลี่คล�ยลง ก็จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน

เข้�ประเทศผ่�นระบบ Test & Go ในเดือน 

ก.พ.นี้ ส่วนของหลักเกณฑ์และประเทศที่จะ

ได้รับอนุญ�ตก็จะดูต�มสถ�นก�รณ์

น�ยอนุทินกล่�วว่� นอกจ�กนี้จะ

เสนอเพิ่มจังหวัดแซนด์บ็อกซ์เพิ่มเติม เบื้อง

ต้นให้มีครบในทุกภูมิภ�ค เช่น สมุทรปร�ก�ร 

ชลบุรี ขอนแก่น และเชียงใหม่ เป็นต้น ส่วน 

กทม. เป็นอำ�น�จของ กทม.เป็นผู้พิจ�รณ� 

สำ�หรับผับ บ�ร์ ไม่ได้มีก�รเสนอเข้�ไป

พูดคุยในก�รประชุม ศบค.วันที่ 20 ม.ค.นี้ 

เนื่องจ�กยังเป็นจุดที่มีคว�มอันตร�ยและมี

หล�ยคลัสเตอร์จ�กตรงนี้

“หลังเปิดปี ใหม่จนถึงตอนนี้ผ่�น

ม� 18 วัน ร�ยง�นก�รติดเชื้อแนวโน้มอยู่

ในก�รควบคุมได้ จำ�นวนผู้ที่มีอ�ก�รหนัก  

เสียชีวิตลดลง เสียชีวิตวันละไม่ถึง 20 ร�ย 

เทียบกับจำ�นวนคนติดเชื้อต่อวันถือว่�เปอร์ 

เซ็นต์ยังน้อย แต่ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ดีขึ้น 

แม้เสียชีวิต 1 ร�ย ก็คือข่�วร้�ย เพร�ะเร�ก็

ไม่อย�กให้ใครต้องเสียชีวิต นี่เป็นคว�มรู้สึก

ของเร� แต่ในท�งวิช�ก�รอัตร�ก�รเสียชีวิต 

0.1% ถือว่�ยังควบคุมได้ และในจำ�นวนคน

เสียชีวิตปัจจุบัน 90% เป็นกลุ่มเสี่ยง 608 และ

คนที่ปฏิเสธวัคซีน ดังนั้นขอให้รับวัคซีนอย่�

ไปคิดว่�อยู่กับบ้�นอย่�งเดียวจะปลอดภัย 

เพร�ะมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ ได้ เมื่อมีวัคซีน

แล้วก็ไม่อย�กให้รอ วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่

เข้�ไปในตัวเร�แล้ว” น�ยอนุทินกล่�ว 

ถ�มถึงวัคซีนเด็กเล็ก รองน�ยกฯ 

กล่�วว่� วัคซีนไฟเซอร์ที่จะฉีดให้เด็กเล็กจะ

ม�ถึงต้นเดือน ก.พ. และได้ประส�นง�นไป

ยังกระทรวงศึกษ�ฯ และจังหวัดต่�งๆ เมื่อ

วัคซีนม�ถึงจะกระจ�ยทันที เพร�ะยิ่งเก็บ

วัคซีนไฟเซอร์น�นต้นทุนก็สูง 

โอมิครอนแทนเดลตา

วันเดียวกัน นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้�

ศูนย์เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�งด้�นไวรัสวิทย�

คลินิก ภ�ควิช�กุม�รเวชศ�สตร์ คณะแพทย 

ศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย โพสต์เฟซ 

บุ๊กระบุว่� โควิด-19 ส�ยพันธุ์ โอมิครอนกำ�ลัง

เข้�ม�แทนที่ส�ยพันธุ์เดลต� ข้อมูลก�รศึกษ�

วิจัยของศูนย์ที่เร�ทำ�อยู่ ในก�รจำ�แนกส�ย

พันธุ์ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว ตัวอย่�งส่วนใหญ่จะ

เป็นในกรุงเทพฯ ส�ยพันธุ์เดลต�เข้�ม�แทนที่

ส�ยพันธุ์แอลฟ� ยังใช้เวล� 2-3 เดือน แต่

ส�ยพันธุ์ โอมิครอนแพร่กระจ�ยได้เร็วกว่� 

ช่วงระยะเวล�เพียงเดือนเดียว ส�ม�รถตรวจ

พบได้ประม�ณร้อยละ 90 แล้ว 

“ในช่วงเดือน ธ.ค.ก�รตรวจตัวอย่�ง

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เดินท�งม�จ�กต่�งประเทศ 

แต่ในเดือน ม.ค.เป็นต้นม� ตัวอย่�งทั้งหมดจะ

เป็นก�รติดเชื้อในประเทศ ไม่ได้เอ�ตัวอย่�งผู้

เดินท�งม�จ�กต่�งประเทศม�ตรวจแล้ว เห็น

ได้ว่�ส�ยพันธุ์ โอมิครอนแพร่ได้เร็ว และจะ

เข้�ม�แทนที่ทั้งหมดภ�ยในเดือนนี้ ต�มหลัก

ของวิวัฒน�ก�ร” นพ.ยงระบุ

ที่ห้�งเซ็นทรัลพล�ซ�ลำ�ป�ง นพ.ยงยศ 

ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมก�รแพทย์แผนไทยและ

ก�รแพทย์ท�งเลือก พร้อมด้วยน�ยสิธิชัย จินด�

หลวง ผู้ว่�ฯ ลำ�ป�ง เดินท�งม�ตรวจเยี่ยมก�ร

ทำ�ง�นของหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ที่ม�

เปิดจุดให้คว�มรู้เรื่องก�รดูแลผู้ป่วยโควิด-19 

ในระยะเริ่มต้นที่มีอ�ก�รเล็กน้อย ไม่รุนแรง 

(กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) และให้บริก�รรักษ�ผู้ป่วย

อ�ก�รลองโควิด (Long COVID-19) หรือภ�วะ

ของคนที่ห�ยจ�กโควิด-19 (Post COVID-19 

Syndrome) ด้วยศ�สตร์ก�รแพทย์แผนไทย

แก่ประช�ชนในพื้นที่จังหวัดลำ�ป�ง ซึ่งเปิดให้

บริก�รเป็นแห่งแรกของภ�คเหนือ 

นพ.ยงยศกล่�วว่� กรมก�รแพทย์แผน

ไทยฯ ได้นำ�ย�สมุนไพรที่ใช้ดูแลประช�ชนที่

มีอ�ก�รหลังติดโควิด หรือโรคเจ็บป่วยที่หลง

เหลือจ�กก�รติดโควิด โดยประม�ณ 30% 

ของผู้ที่ป่วยและห�ยจ�กโควิดพบยังมีอ�ก�ร 

อื่นๆ หลงเหลืออยู่ อ�ทิ นอนไม่หลับ กิน

อ�ห�รไม่ค่อยได้ ห�ยใจไม่เต็มที่ และอื่นๆ 

ซึ่งเชื่อว่�เป็นผลม�จ�กที่เชื้อโควิดได้สร้�ง

ไว้ ซึ่งแพทย์แผนไทยได้ค้นคว้�ม�จ�กตำ�รับ

ตำ�ร�โบร�ณที่จะช่วยรักษ�หรือฟื้นฟู โรคลม

ปล�ยไข้ ในภ�ษ�โบร�ณได้  

“ทีมแพทย์แผนไทยได้นำ�ย�สมุนไพร

ประม�ณ 17-19 ชนิด ได้แก่ ย�สมุนไพร

ฟ้�ทะล�ยโจร ย�ห้�ร�ก ย�ประสะ จันทน์

แดง ย�จันทน์ลีล� ย�หอมนวโกฐ ย�ตรีผล� 

ย�น้ำ�แก้ไอผสมมะข�มป้อม ย�อมมะแว้ง 

ย�ขิง เป็นต้น ม�ให้บริก�รกับประช�ชน

ช�วลำ�ป�งเพื่อบำ�บัดและบรรเท�อ�ก�รดัง

กล่�ว” อธิบดีกรมก�รแพทย์แผนไทยฯ กล่�ว

จ.ชัยน�ท น�ยรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้

ว่�ฯชัยน�ท ออกคำ�สั่งปิดร้�นอ�ห�ร 3 แห่ง 

เป็นก�รชั่วคร�ว หลังกรณีเกิดคลัสเตอร์

พนักง�นในร้�นอ�ห�ร 3 แห่ง ประกอบ

ด้วยร้�นอ�ห�รกึ่งสถ�นบริก�ร 2 แห่ง ได้แก่ 

ร้�นขวัญเรือนแลนด์ม�ร์ค และร้�นเดอะซัน 

ตั้งอยู่ริมถนน 340 อ.เมืองชัยน�ท  และร้�น

อ�ห�รช�บูบู๊ตึ๊ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบ�ลเมือง

ชัยน�ท ติดเชื้อโควิด-19 แล้วแพร่กระจ�ย

เชื้อไปยังลูกค้�ที่ไปใช้บริก�ร ทำ�ให้ขณะนี้มี

ผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 33 ร�ย และมีผู้สัมผัส

เสี่ยงสูง 13 ร�ย

จ.อำ�น�จเจริญ สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข

จังหวัดอำ�น�จเจริญ ร�ยง�นยอดผู้ป่วย

ร�ยใหม่เพิ่ม 30 ร�ย ซึ่งส่วนใหญ่ม�จ�ก

คลัสเตอร์ง�นแต่งง�นที่ตำ�บลเสน�งคนิคม 

นอกจ�กนั้นเป็นคลัสเตอร์เดินท�งไปร่วมง�น

ศพที่ จ.อุดรธ�นี รวมทั้งง�นสังสรรค์ปีใหม่

จ.สมุทรส�คร ส�ธ�รณสุขจังหวัด

สมุทรส�คร ร�ยง�นยอดผู้ติดเชื้อร�ยใหม่ 

90 ร�ย ไม่มีผู้เสียชีวิต อยู่ระหว่�งก�รรักษ�

ตัวในโรงพย�บ�ล 782 ร�ย รักษ�ห�ยกลับ

บ้�นได้ 127 ร�ย และอยู่ระหว่�งก�รสังเกต

อ�ก�รอีก 178 ร�ย

จ.นครร�ชสีม� คณะกรรมก�รโรค

ติดต่อจังหวัดนครร�ชสีม� ร�ยง�นพบผู้ป่วย

ร�ยใหม่ 117 ร�ย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ศพ 

ทำ�ให้ยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 292 รวม ผู้

ป่วยสะสมจำ�นวน 36,228 ร�ย รักษ�ห�ย

สะสม 34,181 ร�ย ยังรักษ�อยู่จำ�นวน 1,755 

ร�ย พบติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 102 ร�ย นอก

พื้นที่จังหวัด 15 ร�ย. 

กาญจนบุรี • เมื่อเวล� 11.30 น. 

วันที่ 18 ม.ค.65 น�ยกมล�ศ อิส

สอ�ด หัวหน้�อุทย�นแห่งช�ติเข�

แหลม น�ยเจริญ ใจชน หัวหน้� 

อุทย�นฯ ทองผ�ภูมิ พร้อมกำ�ลัง จนท.

บก.ปทส. และ จนท.อุทย�นฯ เดินท�ง

ไปยังหมู่บ้�นปิล็อกคี่ ม.4 ต.ปิล็อก 

อ.ทองผ�ภูมิ จ.ก�ญจนบุรี จ�กนั้นได้

ติดป้�ยประก�ศบริเวณบ้�นของพร�น

ทั้ง 5 คน ที่ถูกดำ�เนินคดีในข้อห�ล่�

สัตว์ป่�คุ้มครอง เสือโคร่งที่ใกล้สูญ

พันธุ์ ในเขตอุทย�นแห่งช�ติทองผ�ภูมิ

โดยไม่ได้รับอนุญ�ต รวม 4 หลัง โดย

สั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้�ง บ้�นเรือน

ทั้งหมด และให้ทุกคนออกจ�กพื้นที่ 

อุทย�นฯ เข�แหลมภ�ยใน 30 วัน

น�ยนิพนธ์ จำ�นงสิริศักดิ์ ผู้

อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รพื้นที่อนุรักษ์

ที่ 3 (บ้�นโป่ง) เปิดเผยว่� ผู้ต้องห�

ทั้ง 5 คน เครือญ�ติ และบริว�รที่อยู่

อ�ศัยในบ้�น หรือโรงเรือน ทั้ง 4 หลัง

ดังกล่�ว ได้รับก�รผ่อนปรนให้อยู่อ�ศัย

ในเขตอุทย�นแห่งช�ติเข�แหลม ต�ม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุน� 

ยน 2541 แต่มติคณะรัฐมนตรีดังกล่�ว

ด้�นป้องกันพื้นที่ป่�ไม้และอื่นๆ ได้

บัญญัติไว้ว่� ถ้�มีก�รกระทำ�ก�รใดๆ 

อันเป็นก�รบุกรุกพื้นที่ป่�ใหม่ หรือขย�ย

พื้นที่อยู่อ�ศัย ที่ทำ�กินเพิ่มเติม หรือ

เป็นก�รทำ�ล�ย หรือกระทบกระเทือน

ต่อก�รรักษ�ป่� หรือสิ่งแวดล้อม ให้

ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยโดยเฉียบข�ด 

และเพื่อป้องกันมิให้มีก�รยึดถือครอบ

ครองพื้นที่ ให้ผู้มีอำ�น�จหน้�ที่สั่งให้ผู้

กระทำ�คว�มผิดออกจ�กพื้นที่ ทำ�ล�ย 

รื้อถอน และ/หรือดำ�เนินก�รอื่นๆ ต�ม

กฎหม�ยกำ�หนด  

“ภ�ยใน 30 วันนับแต่วันนี้

จะต้องเรียบร้อย ห�กฝ่�ฝืนจะถูก

ดำ�เนินคดีต�ม พ.ร.บ.อุทย�นแห่งช�ติ  

พ.ศ.2562  ม�ตร� 19 (1) ฐ�นยึดถือ

ครอบครองที่ดินภ�ยในเขตอุทย�น

แห่งช�ติโดยมิได้รับอนุญ�ต ต้อง

ระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี  

หรือปรับตั้งแต่ 4 แสน ถึง 2 ล้�นบ�ท 

หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ” น�ยนิพนธ์กล่�ว.

รื้อบ้�น5พร�น

พ้นเขตอุทย�น

ฝ่�ฝืนคุก4-20ปี

ขอนแก่น • เมื่อเวล� 14.00 น. 

วันที่ 18 ม.ค.65 ที่ สภ.บ้�นเป็ด 

พ.ต.ท.สุทัศน์ ไพบูลย์ รอง ผกก.

(สส.) พร้อมด้วย พ.ต.ท.ประเสริฐ 

ตุ้มฉิม รอง ผกก.(สอบสวน) และ 

พ.ต.ท.สุพล หร่อยด� สว.(สส.) 

ควบคุมตัวน�ยปิยบุตร ศรีขันธ์ 

หรือ เบนซ์, น�ยอภิวัฒน์ สุคันธ

ศรี หรือบอมบ์ และน�ยกฤษด�   

คำ�ม� หรือม่อน ที่ก่อเหตุใช้อ�วุธ

ปืนยิงน�ยนพดล พันธ์ชมพู  อ�ยุ 

19 ปี ช�วบ้�น ต.ดอนช้�ง อ.เมือง

ขอนแก่น เหตุเกิดบริเวณริมถนน

มะลิวรรณ หน้�โรงง�นผลิตรอง 

เท้�ชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้�นทุ่ม 

ต.บ้�นทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น เมื่อ

ช่วงกล�งดึกที่ผ่�นม� หลังนัด

เคลียร์ปัญห�และท้�ท�ยกันในเฟซ 

บุ๊ก ม�สอบป�กคำ�เพิ่มเติม หลัง

ถูกตำ�รวจจับกุมตัวได้ภ�ยในบ้�น

พักในเขต ต.ย�งคำ� อ.หนองเรือ

พ.ต.ท.สุทัศน์กล่�วว่� ขณะ

นี้ชุดสืบสวนสอบสวนส�ม�รถ

จับกุมตัวผู้ต้องห�ที่หลบหนีอีก 2 

คนได้แล้ว คือ น�ยอภิสิทธิ์ ชิน

บุตร หรือโอ้ มือปืนที่ก่อเหตุยิง

น�ยนพดลจนเสียชีวิตค�ที่ และ

น�ยขวัญ ทองพิมพ� หรือออด ซึ่ง

เจ้�หน้�ที่ ได้ควบคุมตัวไปตรวจ

ห�อ�วุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ เนื่องจ�ก

น�ยโอ้ได้นำ�ไปทิ้งไว้บนเข�ภูเม็ง

ในพื้นที่ อ.หนองเรือ ซึ่งเป็นพื้นที่

บ้�นเกิดของผู้ก่อเหตุทั้ง 5 คน 

ขณะนี้ยังไม่ส�ม�รถเปิดเผยร�ย

ละเอียดต่�งๆ ได้ เนื่องจ�กจะ

กระทบกับสำ�นวนก�รสอบสวน 

ต้องรอก�รสอบสวนของตำ�รวจ

อีกครั้ง เบื้องต้นตำ�รวจแจ้งข้อห�

ร่วมกันฆ่�ผู้อื่นโดยเจตน� และ

คว�มผิดต�ม พ.ร.บ.อ�วุธปืน

จ�กก�รสอบสวนทร�บว่� 

ก่อนเกิดเหตุ 2 วัน น�ยเบนซ์ได้

สืบทร�บว่�แฟนส�วของตนพูด

คุยกับผู้ต�ยผ่�นเฟซบุ๊ก อีกทั้ง

ทำ�ง�นที่เดียวกันอีก น�ยเบนซ์จึง

ได้ โพสต์ข้อคว�มท้�ท�ยกันและ

นัดม�เจรจ�เคลียร์ปัญห�ในจุด

เกิดเหตุ ก่อนที่จะเกิดเหตุก�รณ์

กลุ่มคนร้�ยใช้อ�วุธปืนยิงน�ย

นพดลจนเสียชีวิตดังกล่�ว. 

รวบแก๊งยิงหนุ่มวัย19ดับหน้ารง.รองเท้า

เชียงใหม่ • ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่

จับ 3 ร้�นอ�ห�รย่�นนิมม�นฯ-

ห้วยแก้ว ฝ่�ฝืนม�ตรก�รโค 

วิด-19  ปล่อยให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์

ในร้�นหลัง 3 ทุ่ม

วันที่ 18 ม.ค.65 น�ย

ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่�ร�ชก�ร

จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่�  เมื่อ

คืนวันที่ 17 ม.ค. ฝ่�ยปกครอง

อำ�เภอเมืองเชียงใหม่นำ�โดย 

ว่�ที่ร้อยตรี เดชพงศ์ น�คเสวี  

ปลัดอำ�เภอหัวหน้�ฝ่�ยคว�ม

มั่นคง อ.เมืองเชียงใหม่ พร้อม

ด้วยเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยปกครอง และ

ตำ�รวจสถ�นีตำ�รวจภูธรภูพิงคร�ช 

นิเวศน์ ลงพื้นที่ควบคุม กำ�กับ 

ติดต�มก�รดำ� เนินก�รต�ม

ม�ตรก�รป้องกันและควบคุม

โรคฯ ต�มคำ�สั่งคณะกรรมก�ร

โรคติดต่อจั งหวัด เชี ยงใหม่   

ที่ 9/2565 เรื่อง ม�ตรก�รป้องกัน

และควบคุมก�รแพร่ระบ�ด

ของโรคโควิด-19 เฉพ�ะใน   

5  พื้นที่ คือ อำ�เภอเมืองเชียงใหม่, 

อ.จอมทอง, อ.ดอยเต่�, อ.แม่แตง 

และ อ.แม่ริม 

ที่กำ�หนดให้ร้�นจำ�หน่�ย

อ�ห�รและเครื่องดื่มส�ม�รถ

เปิดให้บริก�รบริโภคอ�ห�รหรือ

จับ3ร้านดังขายเหล้าเย้ยโควิด

เครื่องดื่มภ�ยในร้�นได้ต�มเวล�

ปกติ โดยอนุญ�ตให้มีก�รบริโภค

สุร�หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในร้�นได้ เฉพ�ะร้�นที่ผ่�นก�ร

ตรวจประเมินต�มม�ตรฐ�น

คว�มปลอดภัยสำ�หรับองค์กร 

(COVID Free Setting) ของ

กระทรวงส�ธ�รณสุข โดยกรม

อน�มัยแล้วเท่�นั้น และให้

บริก�รสุร�หรือเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ ในร้�นได้ ไม่เกิน

เวล� 21.00 น.ในพื้นที่ อ.เมือง

เชียงใหม่ทั้งสิ้น 12  แห่ง

พบว่�ร้�นทั้ง 12 แห่ง มี 

9 แห่งที่ ไม่พบก�รกระทำ�คว�ม

ผิด โดยยังปิดให้บริก�รต�มคำ�

สั่ง แต่พบร้�นอ�ห�รที่กระทำ�

คว�มผิด 3 แห่งในอำ�เภอเมือง

เชียงใหม่ ได้แก่ ร้�น Totolo เลข

ที่ 16/1 ซ.5 ถ.นิมม�นเหมินทร์ 

ต.สุเทพ, ร้�น Okada zakaIya 

เลขที่ 1/4 ซ.9 ถ.นิมม�นเหมินทร์ 

ต.สุเทพ และร้�น Red Room 

เลขที่ 199 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ  

โดยทั้ง 3 ร้�นมีพฤติกรรม

เปิดให้บริก�รและยินยอมให้มี

ก�รนั่งบริโภคสุร�และเครื่อง

ดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภ�ยในร้�น

และพื้นที่ต่อเนื่องภ�ยหลังเวล� 

21.00 น. นอกจ�กนั้นยังมีก�ร

จัดกิจกรรมสังสรรค์ภ�ยในร้�น

หลังปิดทำ�ก�ร ซึ่งอ�จก่อให้เกิด

ก�รแพร่ระบ�ดเชื้อไวรัสโคโรน�  

เจ้ �หน้ �ที่ จึ ง ได้ จั บกุม

ผู้ประกอบก�รทั้ง 3 ร�ย โดย

กล่�วห�ว่� “ฝ่�ฝืนคำ�สั่งคณะ

กรรมก�รโรคติดต่อจังหวัดเชียง 

ใหม่ ที่ 9/2565 เรื่องม�ตรก�ร

ป้องกันและควบคุมก�รแพร่

ระบ�ดของโรคโควิด-19 เฉพ�ะ

ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.จอม 

ทอง อ.ดอยเต่� อ.แม่แตง และ 

อ.แม่ริม ลงวันที่  9 มกร� 

คม 2565 จึงทำ�ก�รบันทึกจับกุม

และนำ�ตัวผู้ต้องห� พร้อมของ

กล�ง ส่งพนักง�นสอบสวน 

สภ.ภูพิงคร�ชนิเวศน์ เพื่อดำ�เนิน

คดีต�มกฎหม�ยต่อไป.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

1.4 พันล้าน

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาค 

76 จังหวัด และการจำาหน่ายผ่านรถ 

Mobile จำานวนไม่น้อยกว่า 50 คัน ตาม

แหล่งชุมชน

2.กิจกรรมการส่งเสริมการจำา 

หน่ายสินค้าที่จำาเป็นต่อการครองชีพ 

เพื่อจัดหาและจำาหน่ายสินค้าที่จำาเป็น

ต่อการครองชีพตามชนิด ปริมาณ และ

ราคาตามที่กรมกำาหนด เช่น สินค้า

เกษตร เนื้อไก่ ไข่ไก่ สินค้าอุปโภค

บริโภค เป็นต้น จากสมาคม/ผู้ค้าปลีก/

ค้าส่ง/Supplier ในพื้นที่ เพื่อจำาหน่าย

ในจุดจำาหน่าย 3.การเผยแพร่ประชา     

สัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบใน                

วงกว้างผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรม

รณรงค์กระตุ้นการบริโภค 

“โครงการพาณิชย์ . . .ลดราคา! 

ช่วยประชาชน ปี 2565 จะช่วยลดภาระ

ค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชน ในช่วงการระบาดของ

โควิด-19 และภาวะการปรับราคาสินค้า

ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากโรคระบาดในสัตว์

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งจะเป็นเพิ่ม

ช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค

บริโภคที่มีความจำาเป็นต่อการดำารง

ชีวิตประจำาวันในราคาประหยัด ซึ่งเป็น

ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ในขณะนี้” นายธน

กรกล่าว 

นายธนกรแถลงด้วยว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ได้สั่งการให้เปิด

ร้านธงฟ้าเพื่อจำาหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้อง

กับการดำารงชีวิตประจำาวันของพี่น้อง

ประชาชน เพื่อเป็นทางเลือกให้เลือกซื้อ

สินค้าได้ในราคาประหยัด และบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้อง

ต้น ทั้งนี้ ได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์

รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา

ให้ที่ประชุม ครม.ทราบเป็นประจำาทุก                                                   

สัปดาห์ เพราะนายกฯ เป็นห่วงว่าประ 

ชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจากราคา

สินค้าที่สูงขึ้น

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ ตอบ

คำาถามสื่อมวลชนตามที่นายกฯ มอบ

หมาย กรณีราคาสินค้าหลายชนิดทยอย

ปรับขึ้นราคานายกฯ จะปล่อยให้เป็นไป

ตามกลไกตลาดหรือไม่ ว่านายกฯ ชี้แจง

ว่ารัฐบาลทุกหน่วยงานเข้าไปติดตาม

การกำากับดูแลแก้ไขไม่ให้เกิดผลกระทบ

กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในเรื่อง

การกักตุน การขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มี

เหตุผลสมควร และขณะนี้ขอให้ตรึง

ราคาในธุรกิจรายใหญ่และรายย่อย

ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ 

ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ครม.ว่า 

จุดจำาหน่ายสินค้าราคาถูกนี้จัดขึ้นเพื่อ

เป็นจุดจำาหน่ายสินค้าราคาถูกที่จำาเป็น

ต่อการอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นทางเลือก

ให้กับพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่ง ภาย

ใต้การสนับสนุนของรัฐบาล เพื่อช่วยลด

ภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน

ในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเวลาอย่าง

น้อย 3 เดือน โดยคาดว่าจะเริ่มต้นได้

เร็วที่สุดไม่เกินสัปดาห์หน้า

รายงานข่าวแจ้งว่า ในที่ประชุม 

ครม.ผ่านระบบวิดี โอคอนเฟอเรนซ์ 

ในช่วงท้ายการประชุม นายประภัตร 

โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้

รายงานถึงสถานการณ์หมูในประเทศ

ตั้งแต่ปี 61-64 ว่าจากตัวเลขในปัจจุบัน

พบว่าประเทศไทยผลิตหมูได้ 19 ล้าน

ตัว จำานวนนี้เป็นการบริโภคในประเทศ 

18 ล้านตัว และส่งออก 1 ล้านตัว 

เมื่อดูจากตัวเลขแล้วพบว่าหมูไม่ ได้

ขาดแคลน ราคาอาหารสัตว์แพงขึ้น

จาก 78 บาท เป็น 90 บาท ราคาขึ้นๆ 

ลงๆ ส่วนราคาหมูหน้าฟาร์มอยู่ที่ 80-

110 บาท ราคามีความไม่แน่นอน ซึ่ง

ตัวเลขที่ตนเองได้มานี้ ไม่ตรงกับตัวเลข

ของทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรที่ระบุว่าหมู

ขาดแคลน ทั้งนี้ นายประภัตรได้ตั้ง

ข้อสังเกตว่าทำาไมหมูถึงหายไป ราคา

อาหารก็ไม่ได้แพงจนเป็นเหตุให้หมูต้อง

ขึ้นราคาขนาดนี้ จึงสงสัยว่าเกิดอะไร

ขึ้น มีการกักตุนหรือไม่ มีการฉวยโอกาส

หรือไม่ ส่วนกรณีที่จะนำาเข้าหมูนั้น 

ยอมรับว่าดี ทำาให้ราคาถูกลง แต่ต้อง

นำาเข้าในปริมาณที่ไม่มากเกินไป เพราะ

จะทำาให้ล้นตลาด ส่วนที่ พล.อ.ประยุทธ์

สั่งให้กำานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ไปตรวจสอบ

การเลี้ยงหมูในพื้นที่ต่างๆ ว่าเกษตรกร

ผู้เลี้ยงหมูมีเท่าไหร่ ได้รับความเสียหาย

อย่างไรนั้น กำาลังดำาเนินการอยู่ 

ขณะที่นายสมศักดิ์  เทพสุทิน 

รมว.ยุติธรรม ได้ท้วงติงว่า หมูเสียหาย

อยู่มาก ตายไปก็มาก ข้อมูลที่นายประ

ภัตรบอกมาไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่เป็น

ที่รับทราบกัน หากข้อมูลตรงนี้ ไม่ถูก

ต้อง หรือเรายึดถือข้อมูลนี้แล้วไม่แก้

อะไร ในอนาคตอาจจะทำาให้เกิดความ

เดือดร้อนกับรัฐบาล โดยเฉพาะในสภา 

ฉะนั้นต้องตอบคำาถามให้ได้ว่าทำาไมไม่

พบโรคระบาดเลย ทั้งที่มีเอกสารขอ 

ครม.อนุมัติงบประมาณไปช่วยเหลือเมื่อ 

2-3 ปีก่อน แล้วจะมาบอกว่าตรวจไม่

พบเลยมันน่าจะเป็นข้อผิดพลาด 

ทำาให้ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวขึ้นว่า 

จริงๆ มีการตรวจเจอเรื่อยๆ แต่ไม่ได้

แพร่ระบาดในวงกว้าง พบเป็นที่ๆ แต่

สิ่งที่ ไปบอกว่าไม่พบเลย มันเป็นปัญหา 

เพราะมีการตรวจสอบพบตั้งแต่ปี 61 ที่

อาจเป็นการนำาเข้ามาจากต่างประเทศ 

จึงจำาเป็นต้องเยียวยาให้ผู้ที่ทำาลายหมู 

จึงขอให้นายประภัตรไปรีเช็กข้อมูลอีก

ครั้ง และกลับมารายงานภายใน 7 วัน

ว่าข้อมูลมีข้อผิดพลาดตรงไหน ไปตรวจ

ฟาร์มรายเล็กรายใหญ่ว่าเป็นอย่างไรกัน

แน่ นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าว

ว่าอยากเห็นราคาหมูลดลงโดยเร็วที่สุด 

เพราะพอราคาหมูขึ้นสินค้าชนิดอื่นก็ขึ้น

อย่างไม่มีเหตุผล เดี๋ยวตรุษจีนมาอีก ก็

จะแพงขึ้นอีก ฝากนายประภัตรไปดูด้วย 

เพราะเป็นความรับผิดชอบโดยตรง 

นอกจากนี้ ขอให้กระทรวงพาณิชย์และ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปคุมเรื่อง

ราคาของแพงให้ด้วย ขณะที่นายประ

ภัตรยืนยันกับนายกฯว่าจะนำาข้อมูล

เรื่องหมูกลับมารายงานต่อนายกฯ ใน

วันพฤหัสบดีที่ 20 ม.ค.นี้. 

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัด

กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ในสัมภาษณ์

สำานักข่าวไทยถึงความคืบหน้าการตั้ง

คณะทำางานติดตามสถานการณ์ราคา

สินค้า (วอร์รูม) ว่าเป็นไปตามข้อสั่งการ

ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนา

ยกฯ และ รมว.พาณิชย์ คณะทำางานชุด

นี้มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน

คณะทำางาน นอกจากนี้ยังมีอธิบดีและ

หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี

รองอธิบดีกรมการค้าภายในทำาหน้าที่

เลขานุการและโฆษกคณะทำ างาน 

อย่างไรก็ตาม แม้ยังไม่มีภาคเอกชน

และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะ

ทำางาน แต่หากมีความจำาเป็น คณะ

ทำางานสามารถเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วม

ประชุมหารือให้ข้อเสนอแนะได้

ปลัด พณ.ยังขอความร่วมมือ

ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแส หาก

พบการปรับขึ้นราคาสินค้าไม่เหมาะสม 

สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 กรม

การค้าภายใน ส่วนกระแสข่าวอาหาร

หลายชนิดปรับขึ้นราคาแพงเกินจริงที่มี

การแชร์กันผ่านโซเชียลฯ อาทิ มะละกอ 

อาหารจานเดียว เป็นต้น ยอมรับว่าเมื่อ

ไม่มีการระบุชัดเจน ทำาให้เข้าไปตรวจ

สอบได้ยาก จึงอยากให้ประชาชนช่วย

แจ้งเบาะแสที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น ชื่อ

ร้านหรือซอย เพื่อที่จะได้ส่งสายตรวจ

กรมการค้าภายใน เข้าไปตรวจสอบได้

ตรงพิกัด หากตรวจสอบพบว่ามีการฉวย

โอกาสขึ้นราคา นอกจากจะถูกตรวจ

สอบต้นทุนราคาสินค้าแล้ว อาจถูก

ดำาเนินคดีอาญาฐานให้การเท็จอีกด้วย.

ทำาโพล

นอกจากไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียด แต่

กลับยังมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม รวมถึงน้ำาเสียง

ที่บ่งบอกให้เห็นว่าไม่ได้ซีเรียสผลการ

เลือกตั้งที่เกิดขึ้น

รายงานแจ้งอีกว่า ในการประชุม 

ครม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั้น 

รัฐมนตรีและรองนายกฯ เชื่อมสัญญาณ

การประชุมจากกระทรวงต่างๆ ยกเว้น 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ 

และ รมว.พาณิชย์, นายเฉลิมชัย ศรี

อ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนาย

นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ที่วิดี

โอคอนเฟอเรนซ์จากบ้านพัก เนื่องจาก

อยู่ระหว่างการกักตัว ภายหลังเป็นกลุ่ม

เสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับนายเดชอิศม์ ขาว

ทอง ส.ส.สงขลา และรองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่ตรวจพบติดเชื้อ

โควิด-19

บิ๊กป้อมพร้อมยินดีจุรินทร์

ส่วนของ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ประชุม

ผ่านระบบวิดี โอคอนเฟอเรนซ์จาก

มูลนิธิป่ารอยต่อฯ โดยมีรายงานข่าว

จากคนใกล้ชิดว่า พล.อ.ประวิตรรู้สึก

ไม่สบายใจกรณีลูกพรรค พปชร.แสดง

ความเห็นส่วนตัว โดยโพสต์ในโซเชียล                                                        

มี เดียไม่ เหมาะสม หรือการแสดง

ความคิดเห็นอื่นๆ ทำาให้พรรคร่วม

รัฐบาลเสียหาย เสียชื่อเสียง ทั้งนี้ ได้

ตักเตือนลูกพรรคคนดังกล่าวและสั่ง

ให้ลบโพสต์ออกไปแล้ว อย่างไรก็ตาม 

พล.อ.ประวิตรระบุว่าหากเจอกับนาย              

จุรินทร์ก็พร้อมแสดงความยินดีที่ ปชป.

ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั้ง 2 เขต 

เพราะถือว่าการแข่งขันในสนามเลือก

ตั้งจบไปแล้ว จากนี้ ไปก็พร้อมร่วม

มือเดินหน้าทำางานในฐานะพรรคร่วม

รัฐบาล

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกฯ กล่าวถึงปัญหารอยร้าวใน

พรรคร่วมรัฐบาลจากการเลือกตั้งซ่อม

ว่า เห็นทุกฝ่ายพูดว่าไม่น่าจะมี และ 

พล.อ.ประยุทธ์ก็พูดในที่ประชุม ครม. 

3-4 ครั้งว่าไม่มี และตนเองก็ไม่มอง

เรื่องนี้ เพราะทั้งผู้ ใหญ่ หัวหน้าพรรค 

นายกฯ และรองนายกฯ ทุกคนพูดว่า

เป็นธรรมดาของการหาเสียงที่ต้องร้อน

ฉ่า แต่พอเรื่องจบแล้วก็ต้องจบ เหมือน

ทุกครั้งที่ผ่านมาก็จบ และก่อนจะจบก็

ตกใจกันทุกครั้ง สุดท้ายก็จบลงทุกครั้ง 

การเลือกตั้งซ่อมผ่านมาไม่รู้กี่ครั้ง ไม่ใช่

ในรัฐบาลนี้อย่างเดียว แต่ทุกรัฐบาลก็

จบลงได้ โดยไม่เกิดปัญหาอะไร  

เมื่อถามว่ามีการกล่าวหาว่าอีก

พรรคหนึ่งซื้อเสียง หลังจบการเลือกตั้ง

สามารถร้องเอาผิดต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) ได้หรือไม่ นาย

วิษณุกล่าวว่า หากใครจะดำาเนินการ

ก็ไปดำาเนินการ แต่อันนี้ ไม่ถือว่าเป็น

ความขัดแย้ง เพราะถ้ามีการโกงก็ต้อง

ดำาเนินการ แต่ส่วนจะขัดแย้งอย่างที่

เราคิดไม่ได้เกิดขึ้น ทุกคนก็เห็นกันและ

เจอกันมาหลายครั้ง ทุกรัฐบาลมีเลือก

ตั้งซ่อม และพรรครัฐบาลก็ลงเลือกตั้ง

แบบนี้ พอเรื่องจบลงก็จบจริงๆ ทุกครั้ง 

เพราะเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่มาอีก 

เมื่อถามว่า บรรยากาศในที่ประ 

ชุม ครม.ระหว่าง พล.อ.ประวิตรกับ

นายจุรินทร์ดีหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า 

เป็นการประชุมออนไลน์ จึงไม่รู้ ดูไม่

ออก เพราะมองแต่จอของตัวเอง 

รายงานข่าวจากพรรคพลังประ 

ชารัฐ  (พปชร.)  แจ้งว่า  ในไลน์กลุ่มโฆษก

วิป รัฐบาล ที่มีรัฐมนตรี  ข้าราชการ

การเมือง  ของ  พปชร. อยู่ในกลุ่มกว่า  30  

คน  ได้มีการสนทนาถึงเรื่องความพ่าย

แพ้ ในสนามเลือกตั้งซ่อมที่  จ.สงขลา

และชุมพร  โดยช่วงหนึ่งนายสุชาติ  

ชมกลิ่น  รมว.แรงงานและกรรมการ

บริหารพรรค  พปชร. ซึ่งเป็น ผอ.เลือก

ตั้งซ่อม ส.ส.เขต 6 สงขลา ได้เสนอให้                                                 

มีการทำาโพลพรรคการเมืองว่า  พปชร. 

ตกต่ำาเพราะอะไร  โดยนายเสกสกล              

อัตถาวงศ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายก

รัฐมนตรี  และสมาชิกพรรค  พปชร.  ได้

แสดงความเห็นด้วย  ขณะที่นายสุชาติ

ระบุว่าให้ทำาโพลในลักษณะชี้นำา  โดย

มีคำาตอบให้ประชาชนเลือกว่า  เพราะ  

ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า  ส.ส.พะเยา  เป็น

เลขาธิการพรรค  พปชร.  หรือเพราะ  

ร.อ.ธรรมนัสไม่มีคนยอมรับ

ส่วน น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. 

ราชบุรี พรรค พปชร. ชี้แจงสื่อมวลชน

ในกลุ่มไลน์คุยกับปารีณา กรณีโพสต์

ถึงเรื่องซื้อเก่งกว่า แล้วลบโพสต์ก่อน

มาแสดงความยินดีกับพรรค ปชป. ว่า

ได้ โพสต์ว่าซื้อเก่งกว่าจริง แต่ไม่ได้

หมายถึงการซื้อเสียง และไม่มีประโยค

ใดเขียนว่าซื้อเสียง โดยที่ โพสต์ ไปนั้น

เป็นการชื่นชมประชาธิปัตย์ว่าซื้อใจ

ประชาชนเก่งกว่าพลังประชารัฐเท่านั้น 

การจะซื้อใจคนได้ต้องประกอบด้วย

ความดี และต่างๆ ไม่ใช่เงินทอง พอ

ตนเองเห็นว่านายราเมศ รัตนะเชวง 

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาตีโพย

ตีพายเรื่องซื้อเสียง จึงลบโพสต์และ

เขียนใหม่ชัดๆ เลยว่าแสดงความยินดี

ด้วย ส่วนเรื่องที่นายราเมศจะดำาเนิน

คดี  นายราเมศเป็นนักกฎหมาย และมัก

ใช้กฎหมายข่มขู่ตนเองลักษณะนี้หลาย

ครั้งแล้ว แต่จนปัจจุบันยังคงไม่มีการ

ดำาเนินคดี และขอให้สื่อมวลชนจบเรื่อง

ดังกล่าวได้แล้ว เพราะเลือกตั้งจบแล้ว 

เกมแล้ว วันนี้ต้องเดินหน้ากันต่อได้แล้ว

“ฝากประชาธิปั ตย์ มองและ

คิดบวก พี่น้องชาวภาคใต้เขารู้ทั้งนั้น

แหละว่าประชาธิปัตย์สงขลา ชุมพร 

ไม่ได้ซื้อเสียง ขอแสดงความยินดีกับ

ประชาธิปัตย์สงขลา ชุมพร ด้วยจาก

ใจนะคะ”

ปชป.ไม่จบปารีณาโพสต์

ขณะที่นายราเมศกล่าวว่า บ่อย

ครั้งคนของพรรค พปชร.กล่าวหาพรรค 

ปชป.มาโดยตลอด แต่ครั้งนี้ร้ายแรงเกิน

กว่าที่จะรับได้ เพราะกล่าวหาว่าพรรค

ซื้อเสียง การใส่ร้ายโจมตีเช่นนี้ถ้าไม่

ดำาเนินคดีก็จะเกิดความเสียหาย คณะ

กรรมการกฎหมายมีการเรียกประชุม

เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อ

ดำาเนินการตามกระบวนการกฎหมาย

ต่อไป พรรคร่วมรัฐบาลคำานี้ดูเหมือน

ว่าแกนนำาในการจัดตั้ งรัฐบาล คือ

พรรค พปชร.คิดว่าให้คนในพรรคมา                   

กระทำาการกล่าวหา ปชป.อย่างไรก็ได้ 

ซึ่งไม่ถูกหลัก การทำางานร่วมกันควร

คำานึงถึงหลักผิดชอบชั่วดีบ้าง พรรคมี

ศักดิ์ศรี โดยส่วนตัวเห็นว่าพรรค ปชป.

สำาคัญกว่าคำาว่าพรรคร่วมรัฐบาล และ

คำาว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้อยู่เหนือ

หลักความรู้ผิดชอบชั่วดี จะให้มายอม

รับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคงไม่ใช่พรรค ปชป. 

“การลบโพสต์ไปแล้วนั้น คงไม่มี

ผล ความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว ความ

ผิดสำาเร็จทั้งในความผิดตามกฎหมาย

อาญาและกฎหมายเลือกตั้ ง คณะ

กรรมการกฎหมายพรรคจะเรียกประชุม

ในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาเรื่องดัง

กล่าว” นายราเมศย้ำา

นายวีระกร คำาประกอบ ส.ส.นคร 

สวรรค์ พรรค พปชร. กล่าวถึงความ

พ่ายแพ้ของพรรคในการเลือกต้ังซ่อม 

โดยยอมรับว่าทำาให้เกิดความขัดแย้ง

ภายในพรรค และมี โอกาสจะบาน

ปลาย แต่จะบานปลายเพียงใดไม่ทราบ 

สาเหตุท่ีแพ้เป็นเพราะคนท่ีได้รับมอบ

หมายจากพรรคให้ทำาหน้าท่ีโดยตรง

ในการเลือกต้ังซ่อมไม่ได้รับโอกาส ถูก

ปิดก้ันในการทำางาน ส่วนคำาพูดบนเวที

ปราศรัยของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ มีผลต่อ

คะแนน เพราะคนภาคใต้มีการศึกษา 

มีความอ่อนไหวทางการเมืองสูง การ

พูดอะไรต้องละเอียดรอบคอบ เพราะ

ส่งผลต่อคะแนน ส่วนการเลือกต้ังซ่อม 

ส.ส.กทม. หาก พล.อ.ประยุทธ์ยังแก้

ปัญหาสินค้าแพงไม่ได้ จะมีผลกระทบ

ต่อคะแนนแน่ รวมถึงมีผลกระทบต่อ

เสถียรภาพของ พล.อ.ประยุทธ์เองก็จะมี

ปัญหาตามมาด้วย เพราะสนามเลือกต้ัง

ซ่อม ส.ส.กทม. เป็นเครื่องช้ีวัดคะแนน

นิยม พล.อ.ประยุทธ์โดยตรง ถ้าแพ้ก็ช้ีชัด 

คะแนนนิยมมีปัญหา

“การที่ พล.อ.ประยุทธ์ ไปว้าก

เรื่องการขึ้นราคาสินค้าว่าราคาน้ำามัน

ขึ้น 1 บาท แล้วไปขึ้นราคาสินค้า 5-10 

บาท ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา ถ้ายังแก้ของ

แพงไม่ได้ ไม่ใช่แค่เฉพาะสนามเลือก

ตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เท่านั้น แม้แต่สนาม

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ก็อย่าหวัง” นาย

วีระกรระบุ

ถามต่อว่า ขณะนี้เริ่มมีปัญหา

เลือดไหลออกในพรรค พปชร. โดยนาย

สุพล ฟองงาม และนายสันติ กีระนันทน์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลาออกจากการเป็น

สมาชิกพรรคไปอยู่ร่วมกับพรรคสร้าง

อนาคตไทย ของนายอุตตม สาวนายน 

อดีต รมว.การคลัง นายวีระกรกล่าว

ว่า นายสุพลและนายสันติอยู่ในฝั่งของ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนา

ยกฯ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะไป สิ่งที่น่า

ห่วงคือคะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์

ขณะนี้เพิ่งดิ่งลง ถ้ายังดิ่งลงมากกว่า

นี้ จะมีเลือดไหลออกมาตามมาอีกแน่ 

ถ้า พล.อ.ประยุทธ์แก้ปัญหาดี ใครจะ

ไป ทั้งหมดขึ้นอยู่กับฝีมือการบริหารของ 

พล.อ.ประยุทธ์

ด้านนายธนกรชี้แจงแทน พล.อ. 

ประยุทธ์ในเรื่องการเปิดตัวพรรคสร้าง

อนาคตไทย และมี ส.ส.พปชร.ทยอยลา

ออกเพื่อไปสังกัดว่า นายกฯ ชี้แจงว่า

เป็นสิทธิทำาได้ตามกรอบกฎหมาย นา

ยกฯ ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย  

นายวิษณุกล่าวถึงร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 

ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน                                                              

ราษฎร และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค 

การเมือง ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระบุว่าตรวจเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่ง                                                        

กลับมา และไม่ได้มีการหารือในท่ีประชุม 

ครม. เข้าใจว่าจะนำาร่างกฎ หมายลูกท้ัง 

2 ฉบับ เข้ามาพิจารณาในการประชุม 

ครม.ในวันท่ี 25 ม.ค. ถ้าไม่แก้อะไรมากก็

ไม่ต้องนำาเข้าท่ีประชุม ครม. แต่คิดว่าน่า

จะนำาเข้าหารือสักนิดน่าจะดี  เสร็จแล้ว

จะส่งสภาในวันเดียวกันน้ันได้เลย  

ลงพื้นที่หาเสียงหลักสี่คึก

วั น เ ดี ย ว กั น  ยั ง ค งมี ค ว าม

เคลื่อนไหวในการหาเสียงเพื่อเลือก

ตั้งในเขตหลักสี่ โดยพบว่าช่วงเช้า 3 

พรรคการเมืองต่างพร้อมใจกันลงพื้นที่

หาเสียงที่ตลาดมาร์เก็ตทูเดย์ ซ.วิภาวดี 

64 ซึ่งพรรคที่เดินทางมาถึงพรรคแรก

คือ พรรคกล้า นำาโดยนายกรณ์ จาติก

วณิช หัวหน้าพรรคกล้า ที่ช่วยนาย    

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ผู้สมัครของ

พรรคหาเสียง ตามมาด้วยพรรค พปชร. 

นำาโดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลฯ ในฐานะผู้อำานวยการเลือกตั้ง

ซ่อมหลักสี่-จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ

ที่ช่วยนางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ผู้สมัคร

ของพรรค และพรรคก้าวไกล (ก.ก.) 

นำาโดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า

พรรค ที่ช่วยนายกรุณพล เทียนสุวรรณ 

ผู้สมัครของพรรคหาเสียง และแม้จะ

ลงพื้นที่เดียวกัน แต่ทั้งแกนนำาและผู้

สมัคร 3 พรรคพยายามเดินเลี่ยงเพื่อไม่

ให้เผชิญหน้ากัน โดยเฉพาะพรรคกล้า

และพรรค พปชร.ที่มีคดีความยื่นฟ้อง

ร้องกันอยู่ ทั้งนี้ พรรค ก.ก.และพรรค

กล้าได้เดินมาพบปะกัน โดยนายพิธา

และนายกรุณพลทักทายกับนายอรรถ

วิชช์ก่อนแยกย้ายเดินหาเสียง

นายอรรถวิชช์ระบุว่า ในวันที่ 28 

ม.ค. นี้ พรรคจะมีการปราศรัยใหญ่ที่

การเคหะท่าทราย จะเน้นการปราศรัย

เรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นเรื่องหลัก 

ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา

พันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ได้

เป็นประธานการประชุมเตรียมความ

พร้อมสู่สนามเลือกต้ัง ส.ส.และการเลือก

ตั้งท้องถิ่นทุกระดับของพรรค โดยมีว่าที่

ผู้สมัคร ส.ส.และว่าที่ผู้สมัครสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ของพรรค

เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยคุณ

หญิงสุดารัตน์ ได้กำาชับให้ว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ก.ลงพื้นที่อย่างเข้มข้นและจริงจัง โดย

มีเป้าหมายสูงสุดคือทำาให้ว่าที่ผู้สมัคร

ทุกคนสามารถสอบได้ และยืนยันว่า

พรรคยืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ โดยพรรคเป็น

ทางเลือกใหม่เป็นทางรอดของประเทศ 

ไม่ใช่พรรคสาขาหรือพรรคแตกแบงก์

พันของพรรคใด 

ส่วนที่ทำาการพรรคเพื่อไทย นาย

วัน อยู่บำารุง ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย 

พานายอาชวิน อยู่บำารุง หรือกาโม่ 

บุตรชายเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิก

พรรคแบบตลอดชีพ ซึ่งได้สวมแจ็กเกต

พรรค จากนั้นก็มีการสวมกอดกัน ขณะ

ที่ ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำานรรฆสรเดช คณะ

กรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย 

โพสต์เฟซบุ๊กว่า น้องกาโม่ อีก 5 เดือน

อายุครบ 25 ปีแล้ว วันนี้มาสมัครเป็น

สมาชิกพรรค พท. ยินดีต้อนรับคนรุ่น

ใหม่ไฟแรง.

คนละครึ่ง

เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาเศรษฐกิจ 5 แสน

ล้านบาท ซึ่ง สศช.ต้องพิจารณาเห็น

ชอบก่อน

สำาหรับการปรับเวลาโครงการ

คนละครึ่งเฟส 4 จากเดิมจะเริ่มวัน

ที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย.2565 ให้เร็วขึ้น

เป็นลงทะเบียนยืนยันตัวตนในวันที่ 14 

ก.พ. และเริ่มใช้วงเงินได้ 21 ก.พ.2565 

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนจากราคาสินค้าแพง ถือว่า

ไม่ได้ช้าเกินไป เนื่องจากต้องมีขั้นตอน

ที่เตรียมการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการ

ปฏิบัติมาภายหลัง

นอกจากนี้ ในส่วนของแนวโน้ม

อัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นตามราคา

สินค้าที่ปรับตัวเพิ่มนั้น รมว.การคลัง

ระบุว่า ไม่ได้เป็นห่วงเรื่องอัตราเงินเฟ้อ

ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น เพราะปัจจุบันรัฐบาล

ได้มีการดำาเนินการควบคุมราคาสินค้าที่

จำาเป็น อาทิ ราคาพลังงาน และราคา

สินค้าต่างๆ อยู่แล้ว

ด้ านนายสั นติ  พร้ อมพัฒน์  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังกำาลัง

หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าอาจจะ

ยืดระยะเวลาดำาเนินโครงการคนละครึ่ง

เฟส 4 ไปเป็น 3 เดือน จากเดิมกำาหนด

ไว้ 2 เดือน รวมถึงหารือเกี่ยวกับเงื่อนไข

การดำาเนินโครงการทั้งหมด ซึ่งอาจ

จะไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก แต่ใน

หลักการต้องพิจารณาตามสถานการณ์

เศรษฐกิจ โดยรายละเอียดทั้งหมดยัง

ต้องรอสรุปให้เรียบร้อยก่อน

“ไม่อยากให้มองว่าโครงการ

คนละครึ่ง เฟส 4 จะให้เงินมากขึ้นหรือ

น้อยลง เพราะหากพิจารณาตามภาวะ

เศรษฐกิจต่างๆ แล้ว สถานการณ์ยัง

คงอ่อนไหว ก็มีความเป็นไปได้ที่ระยะ

เวลาดำาเนินโครงการจะมากเดือนขึ้น 

แต่หากเศรษฐกิจเริ่มแข็งแรงขึ้น โควิด-

19 เริ่มคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

ระยะเวลาดำาเนินโครงการก็อาจจะลด

ลง ทุกอย่างสามารถยืดหยุ่นได้ โดยหาก

ระยะเวลาโครงการมากขึ้น วงเงินที่ใช้

ก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นอัตโนมัติอยู่แล้ว ราย

ละเอียดทั้งหมดกำาลังประชุมกันอยู่ ต้อง

รอสรุปอีกที” รมช.การคลังระบุ

ท้ังน้ี มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในภาวะเช่นน้ี มาตรการท่ีจะมีประสิทธิ 

ภาพสูงสุดคือการช่วยบรรเทาภาระค่า

ครองชีพให้ประชาชน ซ่ึงท่ีผ่านมารัฐบาล

ได้ดำาเนินการผ่านมาตรการคนละคร่ึง ซ่ึง

มีประชาชนได้ประโยชน์กว่า 28 ล้าน

คน ช่วยให้การบริโภคของประชาชนโดย

เฉพาะในระดับฐานรากดีข้ึน.

ดีเอสไอยื่น 4 ประเด็นสอบคดี ‘บิลลี่’ 

แจ้งวัฒนะ • นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ กล่าวถึง                                                                                   

ความคืบหน้ากรณีคดีการหายตัวไปของบิลล่ี (คดีพิเศษท่ี 13/2562) 

ว่าดีเอสไอได้ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนตามคำาสั่งของอัยการ

ที่ขอให้สอบเพิ่มเติม และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดแล้วเมื่อเช้าวัน

ที่ 18 ม.ค.2565 มีการสอบพยานเพิ่มเติม 7 ปาก ใน 4 ประเด็น 

ซึง่ดเีอสไอใหค้วามสำาคญัเรื่องดงักลา่วมาโดยตลอด และยงัคอย

คุม้ครองดแูลนางพณินภา หรอืมนึอ ภรยิาของบลิลี ่เพราะถอืเปน็

บุคคลสำาคัญในคดี ด้าน พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำา ผู้อำานวยการกอง

บรหิารคดพีเิศษ กลา่ววา่ ดเีอสไอไดส้อบสวนเพิม่เตมิ 4 ประเดน็ 

ทั้งพยานเทคนิคที่รวบรวมพยานหลักฐาน, ตรวจสอบวัตถุพยาน

เพิม่เตมิ, เครอืญาตผิูส้ญูหาย และเจา้หนา้ทีน่ติวิทิยาศาสตรเ์กีย่ว

กบัการตรวจพสิจูนห์ลกัฐาน แต่ไมส่ามารถเปดิเผยรายละเอยีดได ้

‘บิ๊กป้อม’ ลงพื้นที่ชัยนาท-สิงห์บุรี 

กรุงเทพฯ • ดร.สมเกียรติ ประจำาวงษ์  ในฐานะประธานการ

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำารายภาค

ในพื้นที่ภาคกลาง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา ได้

มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาราย

ภาคในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2565 ที่กรมชลประทาน เพื่อ

ติดตามสถานการณ์น้ำา โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำาภาคกลางในช่วงแล้ง

นี้ และวันที่ 24 ม.ค.นี้ พล.อ.ประวิตรมีแผนการลงพื้นที่ติดตาม

สถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อรับฟังความก้าวหน้าการ

ดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนบริหารจัดการการ

เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา รวมถึงแผนการ

ปลูกข้าวนาปรังในเขตพื้นที่พื้นที่ลุ่มต่ำาที่ ได้รับผลกระทบจาก

อุทกภัย ใน จ.ชัยนาทและสิงห์บุรี      

รัฐบาลแต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย  

กรุงเทพฯ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.รับทราบการแต่งตั้ง 

หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อ

ทำาหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย มีผลตั้งแต่ 6 ม.ค.2565 เป็นต้นไป 

พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวง

พาณิชย์สนับสนุนและอำานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ 

โดยมีสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดำาเนินการเกี่ยวกับงาน

ด้านเลขานุการให้ผู้แทนการค้าไทย ทั้งนี้ ระเบียบสำานักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ.2552 กำาหนดให้ในการ

ดำาเนนินโยบายดา้นการคา้และการลงทนุระหวา่งประเทศ นายก

รฐัมนตรมีอีำานาจแตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒุเิปน็ทีป่รกึษานายกรฐัมนตรี

เพื่อทำาหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยจำานวนไม่เกิน 5 คน โดยแต่ง 

ตั้งคนหนึ่งเป็นประธานผู้แทนการค้าไทยทำาหน้าที่ประสานการ

ปฏิบัติงานของผู้แทนการค้าไทยด้วย 

ครม.ไฟเขียว ‘อสมท’ ประมูลคลื่น

กรุงเทพฯ • น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบในหลักการให้บริษัท อสมท 

จำากัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

สำาหรบัการใหบ้รกิารกระจายเสยีงประเภทกจิการทางธรุกจิ โดย

วิธีการประมูล โดย อสมท จะสิ้นสุดการใช้คลื่นความถี่ในวัน

ที่ 3 เม.ย.2565 ซึ่ง บมจ.อสมท ถูกจัดอยู่ในประเภทกิจการ

ธุรกิจที่ต้องขออนุญาตใช้คลื่นด้วยวิธีการประมูล ดังนั้น บมจ.

อสมท จึงต้องคืนคลื่นความถี่ และเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่

เพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงต่อไป ทั้งนี้ 

กสทช.ได้ออกประกาศเชิญชวนเรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้

คลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำาหรับการให้บริการกระจายเสียง

ประเภทกจิการทางธรุกจิ และไดป้ระกาศราคาประมลูตัง้ตน้แลว้

เมื่อวนัที ่27 ธ.ค.2564 โดย กสทช.จะเปดิยื่นคำาขอรบัใบอนญุาต

ในช่วงระหว่างวันที่ 17-25 ม.ค.2565 และจะจัดการประมูลใน

วันที่ 21 ก.พ.2565

‘ทีดีอาร์ ไอ-กฤษฎีกา’ นั่งบอร์ด กสทช.

กรุงเทพฯ • นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตาม

ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งบุคคล

เพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1.นายชัยชนะ 

มิตรพันธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 2.นายอุดมเกียรติ บุญวรเศรษฐ์ เป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.นาย                                                                                

พีรเดช ณ น่าน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 4.นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เป็น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 5.นางสาวภัทรา 

โชติวิทยะกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ 

6.นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

กฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป  

‘ถาวร’ ยื่นอุทธรณ์คดีแกนนำา ‘กปปส.’

กรุงเทพฯ • นายถาวร เสนเนียม อดีต ส.ส.สงขลา พรรค

ประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตนในฐานะเป็นอดีต 1 ใน 9 แกนนำา 

กปปส. ไดเ้ดนิทางไปศาลอาญา ถนนรชัดาภเิษก เพื่อยื่นอทุธรณ์

คดีที่ถูกพนักงานอัยการฟ้องเป็นจำาเลยที่ 7 ในข้อหากบฏ อั้งยี่ 

ซ่องโจร และข้อหาอื่นๆ ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2564 

ศาลอาญาได้พิพากษาจำาคุก 5 ปี เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2565 โดย

ยื่นเป็นเอกสารอุทธรณ์ จำานวน 483 หน้า ซึ่งคณะทนายความ

ไดน้ำาเสนอโตแ้ยง้คำาพพิากษาของศาลชัน้ตน้ เพื่อใหศ้าลอทุธรณ์

มีความเห็นที่แตกต่างไปกับศาลชั้นต้นในหลายประเด็นแห่งข้อ

ต่อสู้ อาทิ ในข้อหายุยงปลุกปั่น ได้ต่อสู้ในประเด็นไม่ได้ปราศรัย

ยยุงปลกุปัน่ เพราะเปน็การนำาเสนอขอ้เทจ็ทีเ่กดิขึน้ตอ่ผูเ้ขา้รว่ม

ชุมนุมและประชาชน

แนะชะลอปลูกกัญชารอข้อยุติทาง กม.

กรงุเทพฯ • นายวษิณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีใหส้มัภาษณ์

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงข้อถกเถียงระหว่าง

กระทรวงสาธารณสุข และสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เรื่องการปลูกกญัชาถือว่าผดิ

กฎหมายหรอืไม ่วา่ ตนไดค้ยุกบันายอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายก

รฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุแลว้ ไดย้นิวา่

ผูเ้กีย่วขอ้งกำาลงัหารอืวา่จะแกป้ญัหา ผูส้ื่อขา่วถามวา่ประชาชน

ควรจะรบัฟงัฝา่ยใด หรอืควรจะชะลอการปลกูไปกอ่น นายวษิณ ุ

กล่าวว่า ให้ชะลออยู่นิ่งๆ สักพักก่อน


